
หลุด‘นายกฯสํารอง’

ทําเนียบฯ • ครม.เอาใจผูสูงวัย! อนุมัติจาย

เงินชวยเหลือพิเศษผูสูงอายุ 100-250 บาท 

ตามชวงวัย รวม 6 เดือน บรรเทาผลกระ

ทบ ศก.ชวยผูสูงอายุกวา 10 ลานคน ยัง

ไมเคาะ “คนละครึ่งเฟส 5” ไปตอหรือไม   

โยน “คลัง” พิจารณาความจําเปนควบคู

การประเมินเศรษฐกิจ  นายกฯ ขอหารือ 3 

ฝายขึ้นคาแรงขั้นต่ําทั่ว ปท. “สุพัฒนพงษ” 

สั่งปรับสูตรอุมดีเซลใหม “บิ๊กตู” พรอมรับ

ขอเสนอม็อบรถบรรทุก วอนเขาใจรัฐบาล

บาง

เม� อวันอังคาร น.ส.รัชดา ธนาดิเรก  

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.

อนุมัติหลักการจายเงินชวยเหลือพิเศษแก

ผูสูงอายุที่ ไดรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพใน

ปงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100-200 

บาท ตามชวงอายุ จํานวน 10,896,444 

ลานคน วงเงินรวม 8,348.16 ลานบาท เปน

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน-

กันยายน 2565 ตามที่กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ เพ� อ

บรรเทาผลกระทบดานเศรษฐกิจในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

เน� องจากสถานการณโควิด

เพิ่มเงินคนชรา6เดือน

ปรับสูตรใหมอุมดีเซล

หนุน‘ชวน’นําปชป.กูศรัทธา

พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 นําทีมเจาหนาที่ตํารวจ พรอมคณะทํางาน แถลงสรุปสํานวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม”  

น.ส.ภัทรธิดา หรือนิดา พัชรวีระพงษ ดาราสาวที่พลัดตกเรือเสียชีวิต โดยมีนางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของแตงโม เขารวมรับฟงการแถลงดวย ที่ บช.ภ.1

บ๊ิกปอมกลับลํายังไมถึงเวลา/ตูติดใจวางคิวเดินสายท่ัวปท.

หนา...3หนา...3
เขยา ‘จุรินทร’ พน หน.ปชป.ลม

แบ็กดี เกาะเกาอี้เหนียวหนึบ
เขยา ‘จุรินทร’ พน หน.ปชป.ลม

แบ็กดี เกาะเกาอี้เหนียวหนึบ

             
|

ไทยโพสต • ตร.แถลงละเอียดยิบสรุป

สํานวนคดี “แตงโม” บาดแผลเกิดจากใบ 

พัดเรือ ไมฟนธงฉี่ทายเรือ สั่งฟอง 5 คน

บนเรือกับกุนซือ แมพอใจผลตํารวจสรุป   

อัยการนนทบุรีใหปลอยตัวชั่วคราว นัดฟง

คําสั่ง 27 พ.ค.

วันที่ 26 เม.ย.65 ที่กองบัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.จิรพัฒน 

ภูมิจิตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ 

รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ไพศาล วงศวัชรมงคล                                              

ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พล.ต.ต.วสันต เตชะ                                                  

อัครเกษม ผบก.สส.ภ.1 พรอมคณะทํางาน 

แถลงสรุปสํานวนการเสียชีวิตของ “แตงโม” 

น.ส.ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ ดารา

สาว โดย พล.ต.ต.ไพศาลกลาววา จากการ

สืบสวนสอบสวนผูถูกกลาวหา 4 ปาก สอบ

ปากคําผูตองหา 6 ปาก สอบสวนพยานรวม 

124 ปาก แบงเปนพยานบุคคล 108 ปาก 

พยานผูเชี่ยวชาญ 16 ปาก 

ไทยโพสต • “บ๊ิกตู” ใหกําลังใจ “จุรินทร”                                                                

แกปญหาภายในพรรคประชาธิปตย  “อูดดา” 

มั่นใจทุกอยางจะคลี่คลาย บอกไมกดดัน 

เปนหัวหนาพรรคตองรับทุกเร� อง “11 อดีต 

ส.ส.ภาคเหนือ ปชป.” รอน จม.เขาไลน

กลุมหนุน “จุรินทร-เฉลิมชัย” ยันเปลี่ยนมา

กลางศึกไมได “สุเทพ” แนะ “ชวน” ยอม

เหน� อยเปลี่ยน “กก.บห.” เรียกศรัทธาคืนได 

“ปริญญ” โผลโรงพักเพชรบุรีมอบตัวสูคดี

กระทําอนาจาร

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 26 เม.ย.  

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ตอบคําถามส� อมวลชนแทน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ตามที่ไดรับมอบหมาย 

กรณีนายกฯ เปนหวงและใหกําลังใจหัวหนา

พรรครวมรัฐบาลอยางนายจุรินทร ลักษณวิ

ศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย 

ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตยอยางไร 

หลังประสบปญหาภายในพรรค โดยนายกฯ

ตอบวา ใหกําลังใจใหแกปญหาภายในพรรค

ได  

สวนคําถามวา หากพรรคประชาธิปตย

เกิดเปลี่ยนแปลงหัวหนาพรรค จะกระทบ

การทํางานโดยเฉพาะการปรับ ครม.หรือไม                                             

นายกฯ ตอบวา ยังไมมีอะไรเกิดขึ้น ยัง

ทํางานกันอยูตอไป  

มีรายงานวา ในชวงทายการประชุม

คณะรัฐมนตรี  (ครม.)  พล.อ.ประยุทธ ระบุ

ตอนหนึ่งวา ขอใหชวยกันทํางาน ชวงนี้อาจ

จะมีอุปสรรคในการทํางานบาง ทั้งรัฐบาล 

ภายในพรรค และการทํางานในพรรครวม

รัฐบาล  อยาขัดแยงกัน  งานจะไดเดินไปได 

ขอใหกาวขามความขัดแยงเพ� อใหประเทศ

เดินไปขางหนา  ตนขอเปนกําลังใจ

ยังไมถึงเวลานายกฯ สํารอง

ทําเนียบฯ • ไทยติดเชื้อใหม 1.3 หม� นราย 

ดับ 120 ราย ครม.ขยายเวนภาษี ATK 9 

เดือน รองรับเปดประเทศฟนฟู ศก. พรอม

ยืดสิทธิประโยชนภาษีบริจาคชวยแกปญหา

โควิดถึง 31 ธ.ค.66 สปสช.จับมือ SCB-

กูดด็อกเตอร ดูแลผูปวยสีเขียวจัดสงยาถึง

บาน ขอนแกนยอดยังพุง หามกินเหลาเกิน 

3 ทุม

เม� อวันที่ 26 เมษายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                    

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เช้ือรายใหม 13,816 ราย ติดเช้ือในประเทศ 

13,758 ราย มาจากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ 13,691 ราย, มาจากการคน 

หาเชิงรุกในชุมชน 67 ราย, มาจากเรือน

จํา 1 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

57 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 21,072 ราย อยู

ระหวางรักษา 167,124 ราย อาการหนัก 

1,825 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 868 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 120 ราย เปนชาย 68 ราย 

หญิง 56 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 88 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 30 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง   

2 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสม

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ปลื้มกระแสลงพื้น

ที่ “สงขลา-พัทลุง” ชัยวุฒิแพลมนายกฯ มี

แผนลงทุกจังหวัดในชวงนี้! “พี่ปอม” หลุด

บอกอาจมีช� อแคนดิเดตนายกฯ สํารอง กอน

โบยไมไดพูด “นองตู-รัฐมนตรี” ดาหนาปด                                                      

ทันควัน ฝายคานไดขอสรุปแลวแจงกฐิน

รัฐมนตรีเปนรายบุคคล “บิ๊กตู” เปนเปา

หลัก วาง 6 ขอหาฉกรรจ “ธนกร” อัด 

“ชลน�าน” วาแตเขาอิเหนาเปนเอง ซัดขาว

งูเหารัฐบาลสะทอนภาพไรน้ํายา สะพัด

เศรษฐกิจไทยดึง “ธีระชัย-มิ่งขวัญ”

เม� อวันอังคารที่ 26 เมษายน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แถลง

ขาวถึงการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง

วา พบวาทุกคนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น โดย

เฉพาะมีความหวังจากส่ิงดีๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน                                                        

อนาคตอันใกลนี้ โดยเฉพาะการปรับมาตร 

การเร� องทองเที่ยว ตองขอบคุณพี่นองจัง 

หวัดสงขลาและพัทลุงที่ใหการตอนรับเปน

อยางดี และใหกําลังใจในการทําหนาที่ใน

การปฏิบัติงานของรัฐบาลตอไป 

“ไดบอกไปวาสิ่งที่เราทําวันนี้จําเปน

ตองเอาอดีตมาดูวาปญหาอุปสรรคเกิดจาก

ที่ไหนอยางไร แลวมาทําปจจุบันใหสามารถ

คล่ีคลายเดินหนาไปได เพียงแตตองหาอะไร

ใหมๆ ทําในปจจุบันดวย เพ� ออนาคตวัน

ขางหนา ซึ่งไดพูดหลายครั้งแลว รัฐบาล

พยายามใชงบประมาณทําอยางเต็มที่ ใน

การดูแลประชาชน แตถาเราใชดูแลมากข้ึน 

ซึ่งมากอยูแลว การทํากิจกรรมอ� นๆ ก็จะ

นอยลง เพราะเรามีงบประมาณจํากัด ดัง

นั้นพยายามจะใชอยางระมัดระวังที่สุด” 

พล.อ.ประยุทธกลาว

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  11  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

ยืดเวนภาษีATK

บริจาคแกโควิด

รัฐยอมสูญพันล.
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หนา...
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ปดคดี‘แตงโม’ประมาท

ฟอง6ผูตองหาแมพอใจ

ธกส.ปกธง

ปลดหนี้ครัวเรือน

ตร.บุกคน 33 จุด

แหลงขายหวยแพง
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2 เศรษฐกิจ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หนุน ‘ชวน’

ให้กับทุกคน

“หลังจากนายกฯ พูดท่อนให้กำาลังใจ

เสร็จ  แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ  แต่รัฐมนตรีทุกคนต่าง

มองหน้าและเข้าใจว่านายกฯ คงหมายถึงให้

กำาลังใจพรรคประชาธิปัตย์ ที่กำาลังมีปัญหา

ภายในพรรคอยู ่แต่ไมม่ีใครพดูกลา่วเสรมิใดๆ” 

แหล่งข่าวระบุ

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง

ปัญหาภายในพรรคว่า ต้องขอขอบคุณสมาชิก

พรรค ปชป. ที่ให้กำาลังใจในการทำาหน้าที่ร่วม

กับคณะกรรมการบริหารพรรคและเพื่อนใน

พรรคทกุคน รวมถงึนายชวน หลกีภยั ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร และอดีตหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์

“ผมคิดว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นจะค่อยๆ 

คลี่คลายผ่านไปได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน ในทุก

วิกฤตผมเชื่อว่ายังมีโอกาสเสมอ เพราะปัญหา

สามารถเกิดขึ้นได้ แต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะ

ต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเรายัง

มีภารกิจที่สำาคัญรออยู่ข้างหน้าอีกหลายเรื่อง

ที่เราจะต้องขับเคลื่อนและนำาไปสู่ความสำาเร็จ

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม., ส.ก.  หรือการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัด

ราชบุรี รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่จะนำาพาพรรคไป

ข้างหน้าต่อไป” นายจุรินทร์ กล่าว

ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการหารือกัน

จนเปน็ขอ้ยตุแิลว้ใชห่รอืไม ่เพราะดเูหมอืนจะมี

บางคนไมค่อ่ยเขา้ใจ และยงัมคีวามเคลื่อนไหว

เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง หวัหนา้พรรค ปชป.

กล่าวว่า ได้มีการทำาความเข้าใจกันว่าเป็น

อย่างไร ส่วนตัวคิดว่าสมาชิกพรรคทุกคนจะ

ตระหนักดีถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

จุรินทร์มั่นใจแก้ปัญหาได้

ซักว่ากดดันหรือไม่ เพราะทุกอย่างดู

เหมือนมาตกลงที่หัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ 

กล่าวว่า ไม่เป็นไร ตนเป็นหัวหน้าพรรค เป็น

ผู้นำาองค์กร ก็ต้องเป็นเบอร์ 1 ที่ต้องรับทุก

ภารกิจทุกอย่างและทุกปัญหาอยู่แล้ว ทราบ

ตั้งแต่ต้นว่าเมื่อขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคก็หนี

ไม่พ้นอะไรที่เกิดขึ้น อะไรที่เกี่ยวข้องกับพรรค 

หัวหน้าพรรคต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นเบอร์ 1 

ในการเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปให้ได้

ถามวา่ การลาออกจากกรรมการบรหิาร

พรรคของ น.ส.มลัลกิา  บญุมตีระกลู  มหาสขุ จะ

ทำาให้ยุติปัญหาได้หรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป.

กล่าวว่า ขอไม่ก้าวล่วงไปตรงนั้น เพราะทุก

คนต่างมีเหตุผลของตัวเอง และแต่ละคนเป็น

ผู้ ใหญ่ เป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วจึง

ไม่ขอวิเคราะห์

วันเดียวกัน กลุ่มอดีต ส.ส.ภาคเหนือ 

พรรค ปชป. จำานวน 11 ราย ได้ทำาจดหมาย

เปิดผนึกส่งเผยแพร่ไปยังกลุ่มไลน์ต่างๆ ของ

พรรค ยนืยนัยงัสนบัสนนุนายจรุนิทร ์และนาย

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค นำาทัพในการสู้ศึกเลือก

ตั้งครั้งต่อไป 

นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส. 

สโุขทยั พรรค ปชป. กลา่ววา่ ตนเปน็ผูป้ระสาน

กลุ่มอดีต ส.ส.ภาคเหนือทั้งหมดทำาจดหมาย

เปดิผนกึดงักลา่ว เพราะเหลอือกีไมถ่งึปกีม็กีาร

เลือกตั้งแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการบริหาร

พรรคชุดนี้ทำาให้ไปสู่จุดเป้าหมายสูงสุดให้ได้ 

ส.ส.มากกว่าเดิม 

“ตอนนี้เปลี่ยนม้ากลางศึกไม่ได้ จะเอา

ใครมาแทน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต

หัวหน้าพรรคก็ไม่มาอยู่แล้ว เพราะอีกไม่กี่

เดือนก็มีการเลือกตั้ง และไม่ต้องการให้พรรค

แตกแยก สว่นนายชวน หลกีภยั ประธานสภาฯ 

และอดีตหัวหน้าพรรค ท่านก็ไม่เอา เพราะ

ต้องการให้คนรุ่นใหม่มานำา และพรรคมีการ

วางตัวคนดูแลแต่ภาคไว้หมดแล้ว และนาย                                    

จุรินทร์และรัฐมนตรีของพรรคก็มีผลงานที่

ชัดเจนประชาชนชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นประกัน

รายได้ หรือการออกโฉนดที่ดิน พรรค ปชป.

เป็นไปตามระบบถึงเวลาครบวาระของหัวหน้า

พรรค และกรรมการบรหิารพรรคชดุนีก้ต็อ้งไป

แล้วเลือกกันใหม่” นายสัมพันธ์กล่าว

อดีต ส.ส.สุโขทัยผู้นี้ระบุว่า เรื่องนาย

ปริญญ์ จะปัดความรับผิดชอบให้นายจุรินทร์

เพราะเป็นคนเอาเข้ามาไม่ได้ เพราะเขาเสนอ

ในที่ประชุมใหญ่พรรคให้สมาชิกมีสิทธิโหวต

ลงคะแนน ถ้าทุกคนรู้ว่านายปริญญ์ไม่ดี ก็ไม่

ควรโหวตให้ เมื่อโหวตเข้ามาก็ต้องรับผิดชอบ

รว่มกนั แมแ้ตต่นกต็อ้งรบัผดิชอบ ไม่ใช่ไปโทษ

นายจุรินทร์คนเดียว  

ที่พรรค ปชป. นายนราพัฒน์ แก้วทอง 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ปชป. 

ดูแลภาคเหนือ ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการ

ตรวจสอบการให้ข้อมูลที่ ไม่เหมาะสม และ

การนำาข้อมูลภายในพรรคไปเผยแพร่ทำาให้

พรรค ปชป.ไดร้บัความเสยีหาย พรอ้มดว้ยนาย

มนตร ีปานอ้ยนนท ์ส.ส.ประจวบครีขีนัธ ์แถลง

ผลการประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก

นายนราพัฒน์กล่าวว่า ที่ประชุมเห็น

ควรปรบัปรงุขอ้บงัคบัพรรคใหม้กีตกิาและมบีท

ลงโทษในการใช้ โซเชยีลมเีดยีใหเ้หมาะสม และ

การกำาหนดโทษการใช้ โซเชียลฯ ที่ทำาให้เกิด

ความเสียหายต่อพรรคในอนาคต โดยต้องการ

ให้มีศูนย์รับเรื่องกรณีที่มีการโพสต์ หรือการ

แชร์ข้อความในโซเชียลมีเดียทั่วไป ซึ่งเป็น

การโพสต์ข้อความเท็จ บิดเบือน ทำาให้พรรค

ได้รับความเสียหาย เพื่อมอบให้ฝ่ายกฎหมาย

ดำาเนินคดีต่อไป

นายนราพฒันก์ลา่วถงึการสอบไลนห์ลดุ

ว่า พอทราบมาจากกลุ่มนักข่าวกลุ่มเล็กๆ ที่

นำาข้อความนี้ ไปขยายความต่อ เรื่องนี้จำาเป็น

ต้องสืบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อน 

ส่วนนางมัลลิกาที่ ได้แสดงความรับผิดชอบใน

ฐานะส่วนตัวด้วยการลาออกไปแล้ว แต่นาง

มัลลิกายังจำาเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องถูก

ตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ เพื่อทำาเป็น

บันทึกถ้อยคำาถึงเจตนาการตอบข้อความทาง

ไลน์ และเกี่ยวข้องกับกรณีข้อความทางไลน์

หลุดออกไปภายนอกหรือไม่

“กรณีชู้สาวภายในพรรคที่มีการกล่า

วอ้าง จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ ใดแสดงตัวว่าเป็น

ผู้เสียหาย และจากการสอบถามก็ยังไม่พบว่า

มีผู้ ใดเข้าข่าย หรือมีผู้เสียหายออกมาแสดง

ตัวตามที่นางมัลลิการะบุ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้

จึงคิดว่าไม่น่าจะมีมูลอะไร เพียงแต่ว่าอาจจะ

เป็นเรื่องการแสดงอารมณ์ตอบโต้กัน ซึ่งเป็น

ปญัหาภายใน ตามขอ้บงัคบักร็ะบไุวถ้งึแนวทาง

การแสดงความเหน็วา่จะตอ้งไม่ไปกา้วลว่งหรอื

หมิ่นประมาทผู้ใด” นายนราพัฒน์กล่าว

ด้านนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อ

ตัง้และสมาชกิพรรครวมพลงั อดตีเลขาฯพรรค 

ปชป. กลา่ววา่ ขอใหก้ำาลงัใจพรรค ปชป. อยาก

ให้กลับมาเหมือนเดิมในการยึดมั่นอุดมการณ์ 

ส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการปรับเปลี่ยนกรรมการ

บริหารพรรค หรือออกมาแสดงความรับผิด

ชอบ ก็จะทำาให้สถานการณ์ของพรรคกลับไป

เป็นเหมือนเดิม

“เหน็วา่หากนายชวน หลกีภยั  ประธาน

สภาที่ปรึกษาพรรค ยอมเหนื่อยอีกสักรอบ ลง

มาดแูลพรรคดว้ยตวัเอง อาจจะเรยีกขวญัเรยีก

กำาลงัใจบรรดาสมาชกิพรรคทีย่งัเหนยีวแนน่อยู่

กับพรรค” นายสุเทพระบุ

‘ปริญญ์’ มอบตัวอีกคดี

อย่างไรก็ดี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ หนึ่ งในคณะ

กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ถึงกรณีนายสุเทพระบุเปลี่ยน กก.บห.พรรค 

ปชป. และนายชวนมาดูแลพรรคอีกรอบจะ

ทำาใหส้ถานการณด์ขีึน้วา่ ใหเ้ปน็ความเหน็ของ

นายสุเทพไป

ถามถึง น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 

หนึ่งใน กก.บห.ประชาธิปัตย์ ท้วงติงกรณีไม่มี

การแสดงใบลาออกทั้งที่เขียนไว้แล้วว่า ตน

แถลงไปแล้ววันที่ 25 เม.ย. ว่ามีจุดหนึ่งที่พวก

ตนคิดจะลาออก แต่เมื่อพิจารณาในหลาย

ประเด็นแล้ว หากเป็น กก.บห. เมื่อตัดสินใจ

อะไรไปจะมีผลอื่นๆ ตามมา เมื่อทบทวนอย่าง

รอบคอบบวกกบัสถานการณป์จัจบุนั จงึยตุกิาร

ลาออกไปก่อน

ที่ สภ.เมืองเพชรบุรี นายปริญญ์ พา

นิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรค ปชป. เข้า

มอบตัวกับพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบ

ข้อกล่าวหากรณีมีหญิงสาว ซึ่งเป็นอดีตทีม

งานพรรคการเมืองแห่งหนึ่ง อ้างว่าถูกกระทำา

อนาจาร เหตุเกิดในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ช่วงวัน

จัดงานเลี้ยงพรรค 

พ.ต.อ.วันชัย ขาวรัมย์ ผกก.สภ.เมือง

เพชรบุรี กล่าวว่า นายปริญญ์มาแสดงตัวก่อน

ถูกออกหมายเรียก และเบื้องต้นให้การปฏิเสธ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะทำาเรื่องฝากขังเสนอเรื่อง

ต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี และไม่ได้คัดค้านการ

ประกันตัว โดยศาลจังหวัดเพชรบุรีอนุญาตให้

ปริญญ์ประกันตัวในวงเงิน 200,000 บาท

ส่วนนายปริญญ์ ให้สัมภาษณ์สั้ นๆ

ระหวา่งเดนิทางกลบัวา่ เดนิทางมารบัทราบขอ้

กลา่วหา และปฏเิสธทกุขอ้กลา่วหา ซึง่จะเขา้สู่

กระบวนการยตุธิรรมตามที่ไดแ้ถลงขา่วไวแ้ลว้.  

เพิ่มเงิน

ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็นร้อย

ละ 50.7 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และรายได้ของ

ผูส้งูอายทุีม่าจากการทำางานมสีดัสว่นลดลงจาก

ร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 22 

น.ส.รัชดากล่าวว่า การจ่ายเงินช่วย

เหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่ม

จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วง

อายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-

กันยายน 2565 ดังนี้ 1.อายุ 60-69 ปี รับเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือ

พเิศษเพิม่ 100 บ./เดอืน รวมเปน็ 700 บ./เดอืน 

2.อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./

เดอืน รบัเงนิชว่ยเหลอืพเิศษเพิม่ 150 บ./เดอืน 

รวมเปน็ 850 บ./เดอืน 3.อาย ุ80-89 ป ีรบัเบีย้

ยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือ

พิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./

เดือน และ 4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้

สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษ

เพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บ./เดือน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า เดือนนี้ผู้

สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพที่มีเดิมอยู่แล้ว และ

เงินช่วยเหลือพิเศษตรงนี้ โอนตรงเข้าบัญชี

จำานวน 700-1,250 บาทต่อเดือน นี่คือสิ่งที่

รัฐมีความห่วงใยให้กับพี่น้องผู้สูงอายุที่เราต้อง

ดูแลเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์ โควิด ทำาให้

ผู้สูงอายุจำานวนมากได้รับผลกระทบจากการ

ทำางาน การได้รับเงินจากลูกหลาน เพื่อให้พี่

น้องผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 

นั่นคือหลักการของตนและรัฐบาลที่ให้ความ

สำาคัญสูงสุดในการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม เรา

จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ตอบคำาถามสื่อมวลชน

แทนนายกฯ ตามที่ได้รับมอบหมายต่อคำาถาม

ว่านโยบายคนละครึ่งยังจะไปต่อหรือไม่ โดย

นายกฯ ตอบว่า กระทรวงการคลัง สำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง และสำานักงบประมาณ 

ต้องหารือว่าจะทำาอะไรได้ ทุกคนก็ทราบดี

ว่างบประมาณมีจำากัด ส่วนคำาถามความ

ชัดเจนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เป็นอย่างไร 

หลังมีข่าวว่าอาจมีการปรับเป็นรัฐจ่าย 25% 

ประชาชนจ่าย 75% งบประมาณที่มีเพียงพอ

จะทำาโครงการหรือไม่ โดยนายกฯ ตอบว่า ยัง

ไม่ได้ข้อสรุป 

“โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะมีหรือ

ไม่นั้น กระทรวงการคลังยังต้องพิจารณาก่อน 

และไม่ได้พูดถึงคนละเสี้ยว ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผล 

กระทบปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ยังต้องพิจารณาว่า

จำาเป็นหรือไม่ เพราะเป็นมาตรการที่ ใช้งบ

ประมาณสูง” นายธนกรระบุ

ส่วนกรณีผู้ ใช้แรงงานที่เรียกร้องให้ขึ้น

ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำาเป็น 492 บาททั่วประ  

เทศ ตามที่พรรคพลังประชารัฐเคยหาเสียง

ไว้นั้น นายกฯ ชี้แจงว่า มีการประชุมคณะ

กรรมการ 3 ฝ่ายอยู่แล้วว่าจะขึ้นได้แค่ไหน 

ด้านนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัด

กระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะ

กรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ให้สัมภาษณ์

ถงึกรณกีารเรยีกรอ้งใหเ้รง่รดัการพจิารณาปรบั

ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำาให้กับผู้ ใช้แรงงานทั่วประเทศ

ในอัตราเดียวกันที่ 492 บาทว่า เป็นข้อเรียก

ร้องที่กลุ่มผู้ ใช้แรงงานต้องการ ซึ่งเราก็รับ

ไว้พิจารณา ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นข้อเรียกร้อง 

เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 

1 พฤษภาคมของทุกปี ด้วยเรื่องที่สมควรจะ

ขึ้นค่าแรงหรือไม่นั้น คิดว่าน่าจะขึ้น แต่จะขึ้น

เท่าไร ไม่อาจทราบได้ ตนพยายามจะเร่งให้

เสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนการขึ้นค่าจ้างขั้น

ต่ำาได้ถึง 492 บาททั่วประเทศโอกาสที่จะทำาให้

มาเท่ากัน มันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าตอนที่เรา

ให้พนักงานไตรภาคีจังหวัดพิจารณา เขาต้อง

เอาจากฐานเดิมว่าล่าสุดคือเท่าไร พร้อมกับตัว

วัดต่างๆ ซึ่งมีสูตรคำานวณอยู่แล้ว 

วันเดียวกัน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากสิ้นสุด

มาตรการตรึงราคาน้ำามันดีเซล ที่ลิตรละ 30 

บาท ในวันที่ 31 เม.ย.นี้ หลังจากนั้นรัฐบาลจะ

ยังคงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลดผลกระ

ทบจากราคาพลังงานต่อไป แต่จะมีสูตรในการ

คำานวณใหม ่โดยไดส้ัง่การใหท้างปลดักระทรวง

พลังงานไปพิจารณาแล้ว ยืนยันว่ารัฐบาลมี

มาตรการดูแลอย่างแน่นอน อาจจะมากกว่า

มาตรการเดมิ ซึง่รฐับาลอุม้สว่นตา่งอยูท่ี ่50 ตอ่ 

50 ใชว้งเงนิอดุหนนุอยูท่ีว่นัละ 6,000 ลา้นบาท 

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มีความ

ชัดเจนว่ารัฐจะปล่อยให้ราคาขายปลีกดีเซลใน

ประเทศปรับขึ้นแบบขั้นบันได โดยให้กองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนราคาครึ่งหนึ่ง

ของอัตราที่ปรับขึ้นตามมติ ครม.เห็นชอบ แต่

จะปรับขึ้นเท่าไหร่นั้น คณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒน

พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ รมว.

พลังงานเป็นประธาน อยู่ระหว่างหารือราย

ละเอียดและกำาหนดหลักเกณฑ์ ให้มีความ

ชดัเจนเปดิเผยใหส้าธารณชนทราบภายใน 2-3 

วนันี ้กอ่นมาตรการตรงึราคาดเีซลไม่ใหเ้กนิ 30 

บาท/ลิตร จะสิ้นสุดลง 30 เม.ย.นี้ 

“ปจัจบุนัรฐัอดุหนนุราคาดเีซลประมาณ 

10.52 บาท/ลิตร เพื่อตรึงราคาดีเซลไว้ ไม่

ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ซึ่งหลังจากวันที่ 30 

เม.ย. ดีเซลในประเทศอาจปรับขึ้นครั้งละ 50 

สตางค์/ลิตร หรือ 1 บาท/ลิตร เป็น 31, 32, 

33 บาท/ลิตร ไม่ปรับขึ้นครั้งเดียวที่ 35 บาท/

ลิตร เพราะประชาชนจะช็อก โดยความถี่อาจ

จะ 3-4 วันปรับขึ้นครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลกระ

ทบกับประชาชนน้อยที่สุด ตัวแปรหลักขึ้นอยู่

กับทิศทางราคาน้ำามันตลาดโลก แต่หากราคา

ตลาดโลกขึ้นแล้วลง เราอาจปรับขึ้นไม่เต็มที่

หรือไม่ปรับขึ้นก็ได้” รายงานข่าวระบุ

ขณะทีน่ายอภชิาต ิไพรรุง่เรอืง ประธาน

สหพนัธก์ารขนสง่ทางบกแหง่ประเทศไทย เปดิ

เผยว่า ในเวลา 10.00 น. วันที่ 27 เม.ย.65 ตน

พร้อมเครือข่ายพันธมิตรจะจัดแถลงข่าวและ

ยื่นหนงัสอื “คดัคา้น” ประเดน็การเลกิตรงึราคา

น้ำามันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร และขอความ

ชัดเจนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบ รวมทัง้จดัปราศรยั

เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาน้ำามัน

ดีเซล ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 

1111 ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ 

ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงเรื่อง

ดังกล่าวว่า ก็พร้อมที่จะรับข้อพิจารณา และ

รบัฟงักอ่น เพราะดกูร็ูว้า่ปญัหามนัมาจากอะไร 

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดูแลมาระยะหนึ่งแล้ว และ

ทุกคนก็ทราบดีแล้วว่ากองทุนพลังงานของเรา

นั้นใช้ไปหมดแล้ว แม้แต่เมื่อได้กู้เงินมาเสริม

ก็หมดลงไปแล้วเช่นกัน เพราะฉะนั้นการช่วย

เหลือจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ต้อง

เข้าใจรัฐบาลกันบ้าง เพราะฉะนั้นการปรับขึ้น

ราคาดีเซลประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน

มากด้วย อีกทั้งจะพันไปถึงอย่างอื่นด้วย นำาไป

สู่เรื่องของอัตราเงินเฟ้อ เรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจกัน

วา่รฐับาลจะดแูลไดม้ากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร วนั

นีเ้ปน็วนัเวลาทีท่กุคนจะตอ้งรว่มมอืกนับา้ง ซึง่

รัฐบาลเองก็พร้อมที่จะดูแล.

ธกส.ปักธงปลดหนี้ครัวเรือน
ปี64อัดสินเชื่ออุ้มศก.ชนบท6.6แสนล้าน

บางเขน • “ธ.ก.ส.” ปักธงปีบัญชี 65 ลุยปล่อยสินเชื่อใหม่พุ่งแตะ 

5 หมื่นล้านบาท เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน พร้อมแจงผลงาน

ปี 64 อัดสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชนบท 6.6 แสนล้านบาท

นายธนารัตน์ งามวลัย                                                    

รัตน์  ผู้ จัดการธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การ 

เกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ขณะนี้

ธนาคารอยู่ระหว่างการทบทวน

เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่

ในปีบัญชี 2565 (1 เม.ย.65-31 

มี.ค.66) จากเดิมตั้งเป้าปล่อย

สินเชื่อใหม่เพิ่ม 30,000-50,000 

ล้านบาท โดยจะผลักดันให้ได้

ถึง 50,000 ล้านบาท ผ่านการ

ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ ที่

ตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้ามากขึ้น ขณะที่เงินฝาก

เติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 

ล้านบาท ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (เอ็นพีแอล) จะควบคุม

ให้อยู่ที่ระดับ 4.50% พร้อมทั้ง

ตั้งเป้าหมายแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ภาคครัวเรือนด้วย

สำาหรับผลการดำา เนิน

งานในปีบัญชี 2564 (1 เม.ย.

64-31 มี.ค. 65) นั้น ธ.ก.ส.ได้

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจภาคชนบทในระหว่าง

ปี จำานวน 667,971 ล้านบาท 

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ 

ปัจจัยบวกหนุนธุรกิจโตแรง

โฮมโปรฟุ้งQ1รายได้กระฉูด

เปิดตัว • นายสมภพ โรจนชัยชนินทร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท ฟู้ด อินโนวา               

เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด เปิดตัวสาวมหาชัย หรือพรีเซนเตอร์คนแรกและคนล่าสุดอย่าง เบลล่า                                                                                                                      

ราณี พร้อมทั้งยังได้เปิดแคมเปญ ‘ปลากระป๋องตรามหาชัย มอบโชคลุ้นทอง’ ชวนคนไทยให้มาช็อป 

พร้อมกับรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ในช่องทางบิ๊กซี ไฮเปอร์

มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ มินิบิ๊กซี.

ไทยโพสต์ • นายคุณวุฒิ ธรรม

พรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ 

HMPRO เปิดเผยถึงผลการดำาเนิน

งานงวด 3 เดือนของบริษัท และ

บริษัทย่อย ประจำาปี 2565 ว่า มี

ผลกำาไรสุทธิสำาหรับไตรมาส 1 ปี 

2565 เท่ากับ 1,510.95 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 148.48 ล้านบาท หรือ 

10.90% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน และมีรายได้

รวมจำานวน 16,672.52 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 839.96 ล้านบาท หรือ 

5.31% โดยหลักมาจากรายได้จาก

สัญญาที่ทำากับลูกค้า ซึ่งประกอบ

ไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า 

และรายได้จากการให้บริการลูกค้า 

(Home Service) รวมจำานวน 

15,760.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

708.53 ล้านบาท หรือ 4.71% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำาหรับ การเพิ่มขึ้นดังกล่าว

มีส่วนมาจากการฟื้นตัวของการ

บริโภคในภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยการ

ฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวในประเทศ

เป็นหลัก รวมถึงมาตรการภาครัฐ 

และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายทั้งช่องทางสาขา และช่องทาง

ออนไลน์ โดยในไตรมาสที่ 1 โดย

รายได้จากช่องทางออนไลน์ยังคง

เติบโตได้ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีราย

ได้จากค่าเช่าจำานวน 410.91 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 86.36 ล้านบาท และ

มีรายได้อื่นๆ จำานวน 500.68 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 45.07 ล้านบาท จาก

การเพิ่มจำานวนการจัดกิจกรรมส่ง

เสริมการขายร่วมกับคู่ค้าทั้งในช่อง

ทางสาขาและช่องทางออนไลน์.

ทำาให้มียอดสินเชื่อสะสมคง

เหลือ 1,606,289 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากต้นปีบัญชี 35,485 ล้าน

บาท หรือ 2.26% ขณะที่ยอด

เงินฝากสะสมอยู่ที่ 1,901,801 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปีบัญชี 

120,329 ล้านบาท หรือ 6.75% 

มีสินทรัพย์ 2,236,358 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 5.73% หนี้สิน

รวม 2,086,632 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 6% และส่วนของเจ้าของ 

149,726 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

2.17%

โดยมีรายได้จากการดำา                               

เนินงานรวม 98,610 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม 91,031 ล้านบาท 

และมีกำาไรสุทธิอยู่ที่  7,579 

ล้านบาท ขณะที่เอ็นพีแอลอยู่

ที่  6.63% ธนาคารมีการตั้ง

สำารองอยู่ในระดับสูงที่ 400% 

โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ

สินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) อยู่ที่ 

12.43% สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) กำา 

หนด

“ปีที่ ผ่ านมาเกษตรกร

ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ โควิด-19 รวม

ถึงราคาต้นทุนการผลิต ทั้ ง

ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงที่ปรับตัว

สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้

ของเกษตรกร โดยในปีบัญชี 

2565 ธนาคารตั้งเป้าบริหาร

จัดการหนี้ เสียให้อยู่ ในระดับ 

4.50% ยอมรับว่าเป็นระดับที่

ยากลำาบาก แต่จากคาดการณ์

สินเชื่อใหม่ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

มาตรการดูแลหนี้ เก่าจะช่วย

ให้การบริหารจัดการหนี้เสียเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” 

นายธนารัตน์กล่าว.

‘ส่งออกสุด’ปัง

มี.ค.โกยทะลัก

2.8ล.เหรียญ

ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” เผยส่งออก 

มี.ค.65 ทำาได้ 28,859.6 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.5% ขยายตัวเป็น

บวกต่อเนื่อง 13 เดือนติดต่อกัน 

มูลค่าสูงสุดในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่

บันทึกสถิติมา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 

ตัวเลขการส่งออกเดือน มี.ค.2565 

มีมูลค่า 28,859.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้น 19.5% ขยายตัวต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 13 คิดเป็นเงินบาทมี

มูลค่า 922,313 ล้านบาท ถือเป็น

มูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในรอบ 30 

ปี นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติการ

ส่งออกตั้งแต่ปี 2534 การนำาเข้ามี

มูลค่า 27,400.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้น 18% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 

887,353.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ยอดรวมการส่งออก 3 

เดือนของปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) มี

มูลค่า 73,601.4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้น 14.9% คิดเป็นเงินบาทมี

มูลค่า 2,401,444.4 ล้านบาท การนำา

เข้ามีมูลค่า 74,545.3 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 18.4% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 

2,466,654 ล้านบาท ขาดดุลการค้า

มูลค่า 944 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด

เป็นเงินบาทมูลค่า 65,209.6 ล้าน

บาท ส่วนตลาดส่งออกที่ขยายตัว

สูง 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 

1.สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่ม 2,864.7% 

2.เอเชียใต้ เพิ่ม 36.4% 3.อาเซียน 

เพิ่ม 34.8% 4.ตะวันออกกลาง เพิ่ม 

29.5% 5.สหรัฐ เพิ่ม 21.5%

นายจุรินทร์กล่าวว่า แนว

โน้มการส่งออก หากสถานการณ์

สงครามรัสเซีย-ยูเครนไม่ซ้ำาเติมไป

มากกว่านี้ การส่งออกปีนี้น่าจะมี

ส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย

กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าขยายตัว

ไว้ที่ 3-4% มูลค่า 2.8 แสนเหรียญ

สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทมูลค่า

ประมาณ 9 ล้านล้านบาท ถ้าดู

สถานการณ์ตอนนี้ทำาได้แล้ว 2.4 

ล้านล้านบาท ถ้าแต่ละไตรมาส

ทำาได้ประมาณนี้ ก็คูณ 4 ก็จะเป็น 

9.6 ล้านล้านบาท ตัวเลขเกินเป้า 

แต่ยังเป็นแค่การประเมิน ต้องดู

ตัวเลขจริงต่อไป.

‘ออมสิน’ กดปุ่มปล่อยกู้ช่วยอุ้มเอสเอ็มอี

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ “สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็ม

สิบ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มกิจการ โดยเปิดให้

กู้ได้ทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ให้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มต้น

ที่ 2.99% ต่อปี ปลอดชำาระเงินต้นสูงสุด 2 ปี และผ่อนได้นานสูงสุด 

10 ปี ผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.

2565 ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ

เปิด ‘คลินิกบัญชี Online’ ช่วยผู้ประกอบการ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดตั้ง “คลินิกบัญชี Online” ผ่าน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เช่น Line Open Chat, 

Facebook Group เพื่อให้คำาปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน และช่วย

วางระบบบริหารจัดการด้านบัญชีแก่ภาคธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งทุน 

พร้อมจัดหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เรียนรู้ได้ทาง

ออนไลน์ จับมือพันธมิตรดันวิสาหกิจชุมชนมีระบบบัญชีที่ดี และคุม

เข้ม กำากับดูแลผู้ทำาบัญชี สำานักงานบัญชี

ตลท.รับหุ้น SCB เทรดวันแรก 27 เม.ย.65

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

เปิดเผยว่า ตลท.ได้ประกาศรับหลักทรัพย์ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ หรือ 

SCB จะเข้าซื้อขายในตลาดรอง (SET) อย่างเป็นทางการในวันที่ 

27 เมษายน 2565 แทนหุ้น บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCBB 

โดย SCB ยังคงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ 

ธนาคาร มีจำานวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท. และจำานวนหุ้นชำาระแล้ว 

3,367,108,286 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 10.00 บาท ทั้งนี้ SCB จะ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

กรุงไทยเทรดหุ้น Tencent DR 26 เม.ย.นี้

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย

เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิง

หุ้นบริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำากัด (Tencent Holdings Limited) 

หรือ Tencent DR ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) 

และเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อ (IPO) เมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2565 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 14.62 บาท ขณะนี้ธนาคารได้นำา Tencent 

DR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นักลงทุนที่

สนใจสามารถซื้อขาย Tencent DR ซึ่งใช้ชื่อย่อ “TENCENT80” ในการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป.

26/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,754.59 7,321.66 -2,567.06
 6,117.37 5,483.02 +634.32
 37,476.21 37,229.37 +246.84
 33,227.02 31,541.12 +1,685.90

81,575.17
-6.36

1,668.97
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.75 34.48
ยูโร 35.98 37.02
ปอนดสเตอรลิง 42.70 44.08
เยน (100 เยน) 26.23 27.20
หยวนจีน 4.26 4.41
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,750 30,850
ทองรูปพรรณ 30,198 31,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ
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3บทความ-ในประเทศ

ม่แน่ชัดว่า บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี จะประคองรัฐบาลประยุทธ์ ไปจนจบครบ

เทอม 4 ปี ได้จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำาเอเปกช่วง

ปลายปี แล้วทำาหน้าที่ต่อจนครบวาระ มี.ค.66 อย่างที่เจ้าตัว

และบิ๊กๆ แกนนำาพรรคพลังประชารัฐคาดหวังเอาไว้หรือไม่ 

ส่วนพรรคฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกล เพื่อไทย  ต่าง

แช่งชักอยากให้ไปเร็วๆ ยุบสภาเสียวันนี้ พรุ่งนี้ เกิดการเลือก

ตั้งในปีนี้กันไปเลย  

และว่ากันว่า ต้ังแต่

เปิดสมัยประชุมสภาสมัย

หน้า ต้ังแต่ 22 พ.ค.เป็นต้น

ไป ปฏิทินการเมืองจะร้อน

ระอุ รัฐบาลประยุทธ์ต้อง

เผชิญปัญหาทางการเมือง

รอบด้าน เอาแค่เฉพาะ

เวทีในสภา เรื่องท่ีจะโดน

ตรวจสอบมีท้ังการประชุม

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณปี 2566, การ

ประชุมพิจารณากฎหมาย

ลูกท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

2 ฉบับ จะต้องมีการลงมติวาระ 2-3 และเรื่องอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาล 

ที่แต่ละเรื่องล้วนมีเดิมพันถึง เสถียรภาพความ

เป็นรัฐบาลได้ทั้งสิ้น ยังไม่รวมอีกหนึ่งเรื่องร้อนๆ ที่ฝ่าย

ค้าน เตรียมยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย วาระการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี สิ้นสุดลงหรือยัง  

 ศึกการเมือง จากพรรคฝ่ายค้าน พุ่งเป้าเขย่าบัลลังก์

อำานาจประยุทธ์ โดยตรง  

 โดยเฉพาะในปีกเพื่อไทย ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทยและผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพิ่ง

แสดงความมั่นใจผ่านการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันประชุมใหญ่

สามัญของพรรคไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ตั้งเป้าปักธงว่า เพื่อไทย

จะต้องชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย Landslide เลือกให้ชนะ

ขาด 253 เสียง จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว 

หลังจากนั้นก็ออกมาแย้มกลวิธี เตรียมล้มรัฐบาล

ประยุทธ์ผ่านเวทีซักฟอกอย่างไม่ปิดบัง  

“ข้อมูลที่ใช้ในการอภิปรายเป็นตัวโน้ม ส.ส. 30 เสียง 

มาร่วมลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายกฯ และรัฐมนตรี ส่วนจะ

มีการประสานบุคคลหรือพรรคการเมืองต่างๆ หรือไม่นั้น  

ขณะนี้ยังไม่ได้ดำาเนินการ หากมีความจำาเป็นต้องพูดคุยกัน

เพื่อบ้านเมือง ก็เป็นวิธีการที่ไม่เสียหายอะไร’ 

หวังเปิดดีลเจรจา 30 ส.ส.ในกลุ่มก๊วนพรรคเล็ก หรือ 

ก๊วนที่แยกตัวออกไปจากรัฐบาลประยุทธ์ ที่พร้อมโยกไปโยก

มาได้ตลอด ให้มาอยู่ฝ่ายเดียวคือฝ่ายค้าน แต่อีกด้านหนึ่งก็

ต้องระวังหลังบ้านให้ดี ระวังจะเจอย้อนศรเอาคืน.   

ม้าไม้ 

เปิดดีล 30 ส.ส.

ไ

เขย่า ‘จุรินทร์’ พ้น หน.ปชป.ล่ม

แบ็กดี เกาะเก้าอี้เหนียวหนึบ

ฝากคิด ‘เดือนพฤษภา’

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

ระชาธิปัตย์ “ไม่น่ิง”

ก็พลอยทำาให้ “รัฐบาล” ไม่น่ิง ไปด้วย!

เดือนพฤษภาท่ีพูดกันว่าเป็น ๑ ใน ๓ เดือนต่อจากน้ี ท่ีอาจมีเหตุ

ให้ “อกส่ันหว่ันไหว” ซ่ึงบอกไม่ได้ว่า ด้วยเรื่องใดน้ัน

น่า “ลุ้นระทึก” ข้ึนมาทันที!

แต่ยังไงก็ไม่ใช่เรื่อง “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” ของฝ่ายค้านแน่ 

เพราะน่ัน นอกจากไม่มีราคาแล้ว 

ยังเห็นฝ่ายค้านบอกเมื่อวาน (๒๖ เม.ย.๖๕) รอให้ร่าง พ.ร.บ.ลูก 

๒ ฉบับ เก่ียวกับการเลือกต้ัง ท่ีอยู่ในช้ันกรรมาธิการแปรญัตติ ผ่านสภา

วาระ ๓ ก่อน ค่อยยื่น

ขืนยื่นก่อน ถ้ามีเหตุให้ต้อง “ยุบสภา” ท่ีหมายม่ันป่้ันมือว่าเลือก

ต้ังแล้วจะแลนด์สไลด์

“อดแดก” เลย!

เพราะยุบสภา กฎหมายท่ีคาอยู่ท้ังหมด “แท้ง” ทันที!

ก็หมายความว่า “กรกฎา” ไปแล้วโน่นแหละ ท่ีฝ่ายค้านถึงจะยื่น

อภิปรายไม่ไว้วางใจ

แต่พอถึงสิงหามีเรื่องค่ันอีก

ประเด็น “เป็นนายกฯ ต่อเนื่อง” ครบ ๘ ปีแล้ว อยู่ต่อไม่ได้ 

ฝ่ายค้านจะต้องสวม “แว่นตาแม้ว” อ่านรัฐธรรมนูญ แล้วยื่นให้ “ศาล

รัฐธรรมนูญ” ตีความจนได้

แต่เชื่อนักกฎหมายสำานัก “ดอนหอยหลอด” อย่างผมเถอะ ๑๐๐ 

บาท เอาข้ีหมาให้ไอ้แม้วอมก้อนเดียว

“ผ่าน....”

ไม่ผ่านเฉยๆ เลือกต้ังใหม่ “ลุงตู่” ยัง “เป็นต่อ” อีกสมัย กวนตีน

คนแดนไกลเล่น ท่ีอำามหิต “ส่งลูกสาวมาตาย” ในสนามการเมือง ท้ังท่ี

ลูกเพ่ิงหย่านมแม่หมาดๆ!

สรุปความก็คือ จากเดือนพฤษภาไปถึงเดือนพฤศจิกา เรื่องท่ีน่า 

“ลุ้นระทึก” เป็นได้ท้ัง “เรื่องดี” และ “เรื่องร้าย” 

เหตุไม่ได้มาจาก “หมาเห่าใบตองแห้ง” แน่ 

แต่จะมาจาก “อะไร-แบบไหน” ชนิดปุบปับ มันมีเสน่ห์ชวนให้

ติดตามลุ้นตรงน้ีแหละ

ถ้าว่าไปตามปฏิทินงานบ้าน-งานเมือง เดือนพฤศจิกาไทยเป็นเจ้า

ภาพ “ประชุมเอเปก”

ผู้นำาชาติสมาชิก ๒๑ เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีท้ัง

ท่านประธานาธิบดี โจ ไบเดน-สหรัฐฯ, ท่านประธานาธิบดี ปูติน-รัสเซีย 

และท่านประธานาธิบดี สี จ้ินผิง-จีน จะมารวมกันอยู่ท่ีประเทศไทย

พร้อมหน้า

แต่ด้วยภาวะ “โลกลอกคราบ” ซ่ึงอยู่ในช่วงแบ่งข้าง-แบ่งฝ่าย 

แต่ละวัน แต่ละเดือน เจาะจง-ม่ันหมายอะไรตายตัวลงไปล่วงหน้า 

แทบไม่ได้เลย!

ด้วยความไม่แน่นอนสังคมโลกไม่น่ิงขณะน้ี การเมืองภายในของ

เรา ประเด็นเพื่อไทยกระสันไม่เลือกฤดูกาล ท่ีจะ “ชิงอำานาจ” รัฐบาล 

ชนิดไม่ลืมหู-ลืมตาดูโลก น้ัน

ไม่มีความหมายเท่าไหร่!

องค์รวม “การเมืองโลก” น่ันแหละ มันส่งแรงสะเทือนถึง

โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ประชาชาติ ซ่ึงไม่รู้ว่า 

ใหญ่เป็นวงศาคณาญาติของเครือราชวงศ์ในแถบประเทศยุโรป  

แขกทุกคน ล้วนมีการศึกษาสูง และกิริยามารยาทในสังคมดีเลิศ

ท้ังน้ัน  

แต่เบ้ืองหลังแต่ละคน ล้วนซ่อนความหย่ิงยโสไว้เกือบทุกคน อาจเป็น

เพราะงานคืนน้ัน เป็นงานเล้ียงส่งคณะผู้มาเยือนเป็นคืนสุดท้าย 

แต่ละคนอาจดื่มหนักไปหน่อยเลยพูดจาค่อนข้างปล่อยวางตาม

อำาเภอใจ 

และแล้ว ก็มีฝร่ังท่านหน่ึง ลุกข้ึนยืน แล้วถามว่า

“ขอทราบเหตุผลหน่อย ทำาไมปีนักษัตร ๑๒ ราศีของจีน จึงมีแต่พวก

หมู หมา กา ไก่ มาเป็นตัวสัญลักษณ์ 

ไม่เห็นจะเหมือนของพวกเราเลย ล้วนฟังดูดี มีสกุล  เช่น กลุ่มดาว

คนยิงธนู กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวแมงป่อง 

ไม่รู้บรรพบุรุษพวกคุณ เอาส่วนไหนของร่างกายมาคิดต้ังราศีบ้านๆ 

พวกน้ีออกมา?”

พอพูดจบ ก็เป็นเสียงฮาเฮของเหล่าฝร่ังหัวแดง พร้อมชนแก้วดื่มกัน

สน่ันหว่ันไหว ความเป็นผู้ดีหายไปในช่ัวพริบตา

เมื่อถูกเขาเจริญพรถึงบรรพบุรุษกันขนาดน้ี จะเถียงเขาอย่างไรดี จะ

ทุบโต๊ะแสดงความไม่พอใจก็ย่อมจะทำาได้  แต่อาจเพราะยังต้ังหลักไม่ทัน 

ต่างคนต่างยังเก็บความเคืองแค้นด้วยความเงียบ 

แต่แล้วก็มีชาวจีนท่านหน่ึง ลุกข้ึนยืน แล้วใช้น้ำาเสียงอันราบเรียบท่ี

สุภาพพูดข้ึนว่า

“ท่านท้ังหลาย  บรรพบุรุษของพวกเรามักยืนอยู่บนฐานแห่งความ

เป็นจริง ปีราศีของพวกเราจับกันเป็นคู่ๆ  หมุนเวียนกันหกรอบ แสดงถึง

ความหวังและความต้องการของบรรพบุรุษของเราท่ีมีต่อพวกเราทุกคน”

ในเวลาน้ัน เสียงฮาเฮเร่ิมค่อยๆ เบาบางลง แต่สีหน้าของชาวต่าง

ชาติแทบทุกคนยังคงแฝงไว้ด้วยแววตาท่ีเย้ยหยัน

“ราศีคู่แรก คือหนูและวัว หนูคือ ตัวแทนของความเฉลียวฉลาด วัว

คือ สัญลักษณ์ของความขยัน

 หากคนเราฉลาด แต่ข้ีเกียจ ก็ไปไม่ได้ไกล 

แต่ถ้าขยันแล้ว แต่ไร้หัวคิด ก็กลายเป็นไอ้โง่ 

สองส่ิงน้ี ต้องบวกกันเป็นหน่ึง ก็คือคนฉลาดท่ีขยัน  น่ันคือส่ิงแรก

และเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีบรรพบุรุษคาดหวังในตัวพวกเรา”

“คู่ท่ีสองคือเสือและกระต่าย เสือ มีความกล้าหาญเต็มร้อย กระต่าย 

มีความระมัดระวังเป็นคุณสมบัติประจำาตัว

ความกล้าบวกกับความระมัดระวัง ถึงจะเรียกว่าคนใจถึง แต่

รอบคอบ 

หากมีแต่ความกล้า มันคือ ความมุทะลุ 

หากมีแต่ความระแวดระวังเกินกว่าเหตุ มันคือความข้ีขลาด”

คนจีนผู้น้ัน มองกลุ่มฝร่ังนิดนึง แล้วพูดต่อ เพื่อรักษามารยาทอัน

ดีงาม 

“บางคร้ัง อาจเห็นพวกเรามักน่ิงเงียบ คงจะกำาลังครุ่นคิด จงอย่า

เข้าใจว่าพวกเราไม่มีความกล้าซ่อนอยู่”

“คู่ท่ีสามคือมังกรและงู (งูใหญ่และงูเล็กของไทย) มังกรคือความ

แข็งแกร่ง งูคือ ความพล้ิวไหว ชีวิตท่ีแข็งทื่อเกินไปอาจต้องเผชิญกับการ

แตกหัก 

 ‘ยอมหักไม่ยอมงอ’ จึงอาจไม่ใช่ส่ิงดีเสมอไป แต่พล้ิวไหวไป ก็ไร้

จุดยืน เพราะฉะน้ัน ในความแข็งแกร่ง ต้องมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่  

ผู้ใหญ่ท่านสอนไว้แบบน้ี”

“ชุดต่อไปคือ ม้าและแพะ ม้า มุ่งตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียว แพะ 

คือ สัญลักษณ์ของความอ่อนโยน

 หากคนเราเอาแต่ลุยไปข้างหน้า ไม่สนใจส่ิงแวดล้อมรอบข้าง คง

ต้องกระทบกระท่ังเขาไปท่ัว หนทางสู่จุดหมายปลายทาง คงทุลักทุเลน่าดู 

แต่ถ้ามีแต่ความอ่อนโยน ว่านอนสอนง่าย สุดท้ายต้องหลงทาง

แน่นอน สองส่ิงน้ี ต้องรวมกัน เส้นทางสู่จุดหมายจึงจะราบเรียบ”

“คู่ต่อไปคือ ลิงกับไก่ ลิง มีความว่องไว ไก่ ขันตามเวลาทุกเช้า 

มันคือความแน่นอน ความว่องไว ท่ีปราศจากความแน่นอน เขาเรียก

ว่าความวุ่นวาย 

ความแน่นอน แต่เชื่องช้าเกินเหตุ อันน้ีชีวิตอับเฉา ไร้รสชาติ 

ชีวิตต้องดำาเนินไปด้วยความสมดุลของสองส่ิงน้ี แล้วชีวิตจะสมบูรณ์

แบบย่ิงข้ึน”

“คู่สุดท้ายคือสุนัขและสุกร สุนัข มีความซื่อสัตย์สูงสุด สุกรว่า

นอนสอนง่ายท่ีสุด 

คนเรา ถ้าซื่อตรงจนเกินไป ไม่รู้จักผ่อนกฎผ่อนเกณฑ์กันบ้าง จะ

สร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว หรืออาจเครียดเกินเหตุ 

แต่หากหัวอ่อนไป ก็จะไม่มีบรรทัดฐานของตัวเอง ลู่ไปตามลม 

คงไม่ดีแน่ แต่การรวมกันของสองส่ิงน้ีเข้าด้วยกัน ความสมดุลจะเกิด

ข้ึนภายในจิตใจเรา”

ชาวจีนท่ีอาสาเป็นผู้อธิบายถึงความหมายและท่ีมาของสิบสอง

ราศีท่านน้ี ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศจีน ท่ีชื่อว่า “โจว เอิน 

ไหล”

พออธิบายท่ีมาของสิบสองราศีจนครบถ้วน ชาวจีนผู้น้ันจึงถาม

ชาวยุโรปว่า

“คงต้องขอทราบว่า สิบสองราศีของพวกคุณ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

ดาวแมงป่อง คนแบกหม้อ คนยิงธนู มีความหมายต้องการจะสื่ออะไร

หรือเปล่า 

แล้วท่ีบรรพบุรุษพวกคุณคัดสรรพวกน้ีออกมา ต้องการหรือคาด

หวังอะไรจากพวกคุณบ้าง ช่วยช้ีแนะด้วยครับ”

มีแต่ความเงียบ......

ไม่มีคำาตอบ ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจแรงๆ

ชาวจีนท่ีอาสาเป็นผู้อธิบายถึงความหมายและท่ีมาของสิบสอง

ราศีท่านน้ี ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศจีน ท่ีชื่อว่า “โจว เอิน 

ไหล”

“ขจรศักด์ิ”

แปลและเรียบเรียงมา

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://www.winnews.tv/news/21556

..............................

ครับ.....

ขอท่านผู้รักชาติและชังชาติ รวมท้ังท่านผู้ทรงเกียรติท้ังหลาย

 คิดและใคร่ครวญตามน่้ีด้วยเถิด.

-เปลว สีเงิน

๒๗ เม.ย.๖๕

เมื่อไหร่ ท่ีไหน ตอนไหน มันจะทำาให้

“ปลาวาฬ” พลิกตัว!?

ในความท่ี “ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง”

การท่ีนายกฯ จะ “คว่ำากระถางน้ำาข้าว” ก่อนถึงเอเปก มันท้ังเป็น

ไปได้และเป็นไปไม่ได้ ดังน้ัน คุณหมาๆ ท้ังหลาย ไม่ต้องพันแข้ง-พันขาให้

วุ่นวายไป

ปีน้ี เวลาท่ีเหลือ

ให้นายกฯ มีสมาธิและกำาลังใจ ทำาหน้าท่ี “กุมบังเหียนประเทศ” ภาวะ

หน้าเหว ท่ีคนภายนอกมองไม่เห็น ให้รอดไปก่อนเถอะ

ขอให้เห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าเห็นแก่แม้วให้โลกสรรเสริญซัก

ต้ังเถอะคุณเพื่อไทย 

อดกล่้ัน-อดอยาก แต่งตัวรอไปเลือกต้ังใหญ่กันต้นปี  ๒๕๖๖ โน่น

แหละ งามพร้อม

ช่วงน้ี ขอแรงท่านหัวหน้าครอบครัว นำาลูกบ้านทำาสมาธิ “ยุบหนอ-

พองหนอ” ไปก่อน 

หลังเอเปก ผมเชื่อ ท่านนายกฯ “ยุบสภาหนอ” แน่!

ปีน้ี “ปีขาล” เสือ

ปีหน้า “ปีเถาะ” กระต่าย

๖๕ คาบเก่ียว ๖๖ เสือกับกระต่ายคู่กัน ต้องไปด้วยกัน แล้วชาติบ้าน

เมืองจะรอด สู่รุ่งเรือง 

ฉะน้ัน ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล จงอดทน-อดกล่้ันเพ่ือ

สถานการณ์รวม อดออม-ถนอมใจ เอาชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตก่อน 

ถ้าไม่ช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้รอดก่อน แล้วจะเอาประเทศชาติ

ท่ีไหนมาให้ช่วงชิงอำานาจกันล่ะ?

ทำาไมผมจึงบอกว่า “ปีเสือกับปีกระต่าย” ถ้าประคับประคองกันไป

แล้วจะรุ่ง

เพราะหมาไม่เคยกัดผม เพราะผม “เดินตามหลัง” ผู้ใหญ่!

ลองอ่านดูก็ได้

..............................

นายก รมต.โจวเอินไหลของจีน

รากของ...คนจีน 

ในงานเล้ียงคร้ังหน่ึงท่ีกรุงปักก่ิงของนายก รมต.โจว เอินไหล ชาวจีน

กลุ่มหน่ึงมาร่วมงานในฐานะเจ้าบ้าน คณะแขกในงานคือ ชนช้ันสูงท่ีส่วน

ป

และหญิงต้องการไขก๊อกอยู่ อย่าง “อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์” 

กก.บห.ก็ยังยืนยันจะลาออกจากตำาแหน่งแน่ เพราะถือเป็นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและความรู้สึกของประชาชน ประกอบกับ

บารมีของผู้ใหญ่ในพรรคที่ยังให้การสนับสนุน “จุรินทร์” เป็น

หัวหน้าต่อไป จึงทำาให้กลุ่มคลื่นใต้น้ำานี้มีพลังไม่มากพอที่จะทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง กก.บห. ชุด “จุรินทร์” ได้

 ที่สำาคัญ “ชวน หลีกภัย” ผู้นำาทางจิตวิญญาณของสมาชิก

พรรค ออกมาระบุชัดว่าให้กำาลังใจ “จุรินทร์” ในการทำางานและ

แก้ไขปัญหา พร้อมปลอบใจว่าวันหนึ่งจะผ่านพ้นไป

ทั้งยังออกโรงปรามสมาชิกพรรคที่เหลืออีกว่า “หากไม่

ทำาอะไรที่เป็นประโยชน์กับพรรค ก็อย่าเป็นตัวถ่วงของพรรค  

หมายความว่าอย่าคอยแต่วิพากษ์วิจารณ์ตำาหนิเพียงอย่างเดียว 

ต้องพยายามหาทางช่วยเหลือ เพราะแต่ละคนก็ได้ประโยชน์

จากการเป็นสมาชิกพรรค เพราะมีตำาแหน่ง ขอให้คิดถึงคนที่เขา

อยู่ในระบบเลือกตั้งบ้าง และคิดถึงคนที่เขาสนับสนุนพรรคด้วย

ความยากลำาบากและด้วยความศรัทธา  คนเหล่านี้เราต้องคิดถึง

ให้มาก จึงอยากให้กำาลังใจและขอบคุณคนที่ให้กำาลังใจ โดย

เฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้กำาลังใจพรรคมาหลายคน”

 ด้วยยังมีผู้สนับสนุนเบอร์ใหญ่ ให้ “จุรินทร์” ยังคงได้ไป

ต่อ เกาะเก้าอี้หัวหน้าพรรคอย่างเหนียวแน่นหนึบ นำาพรรคสู้

สนามเลือกตั้งต่อไป ส่วนจะกอบกู้ศรัทธาจากประชาชนได้สำาเร็จ

หรือไม่ ทำาให้พรรคชนะเลือกตั้งหรือไม่ เป็นอีกเรื่อง.

าทีนี้พูดถึงพรรคการเมืองที่เกิดเรื่องมากที่สุด เชื่อว่าทุก

คนต้องยกให้ “ประชาธิปัตย์” ภายหลังเกิดเหตุการณ์แฉ  

“ปริญญ์ พานิชภักดิ์” อดีตรองหัวหน้าพรรค กระทำาการ

ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวหลายราย สังคมจึงถามหาความรับ

ผิดชอบจาก “ประชาธิปัตย์”

ขณะที่คนภายในพรรคเรียกร้อง “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์”  

หัวหน้าพรรค ให้รับผิดชอบโดยการลาออกจากหัวหน้าพรรค  ใน

ฐานะที่เป็นคนชักจูง “ปริญญ์” เข้าสู่พรรค แต่เจ้าตัวยืนยันเสียง

แข็ง “ไม่ลาออก” แน่นอน โดยระบุว่าการลาออกคือการหนี

ปัญหา และทิ้งปัญหาไว้ ซึ่งแปลได้ถึงความไม่รับผิดชอบ

แต่ดูเหมือนสังคมจะไม่ตอบสนองกับเหตุผลที่ “จุรินทร์”  

อธิบาย

เมื่อพูดกันดีๆ ไม่เป็นผลจึงต้องออกแรงก่อหวอด เพื่อเขย่า

เก้าอี้ “หัวหน้าจุรินทร์” โดยมีกระแสข่าวว่า กก.บห.หญิง 7 คน

จะลาออกในวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อถึงเวลาจริง “รัชดา 

ธนาดิเรก” กก.บห.เกิดกลับลำา บอกว่า  “กก.บห.หญิงทั้ง 7 คน

ไม่มีใครลาออก”

อย่างไรก็ตาม ก่อนวันดังกล่าว 1 วัน มีการปล่อยข่าว

ว่าในพรรคยังมีความพยายามให้ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมา

เป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ดังนั้น เมื่อใครก็ตามเคลื่อนไหวให้            

“จุรินทร์” ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค ก็จะถูกเหมารวมว่า

เป็นพวกพ้องของ “อภิสิทธิ์”

แต่หากไตร่ตรองให้ดี ถ้าแผนกดดัน “จุรินทร์” ให้ลา

ออกจากตำาแหน่งสำาเร็จจริง ถามว่า “อภิสิทธิ์” จะกลับมาเป็น 

“หัวหน้าพรรค” ในเวลานี้หรือไม่ แล้วถ้ากลับมาจริง จะเป็นที่

ยอมรับของลูกพรรคส่วนใหญ่หรือ???

ฟันธงเลยว่าต่อให้อยากกลับมาก็ลำาบาก เพราะจุดยืนของ 

“อดีตหัวหน้า” คือไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  ฉะนั้น

ถ้ากลับ หมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องถอนตัวจากการ

เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งตอนนี้ “คนในพรรคหมู่มาก”  ก็กำาลัง

แฮปปี้ และดื่มด่ำากับรสชาติของการได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล 

ทำางานเพื่อประชาชน ดังนั้น “อภิสิทธิ์” ไม่มีทางได้กลับมาในเร็ว

วันนี้แน่นอน

นอกจากนี้ ยังมีบางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า หลังกลุ่ม กก.บห.

หญิงโดนเบรกแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมี กก.บห.คนอื่นๆ ลา

ออกเกินครึ่งของคณะ กก.บห.ทั้งหมด เพื่อเปิดทางเก็บกวาดบ้าน

ก่อนศึกเลือกตั้งใหญ่

ต้องยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ ยังคงมี กก.บห.ทั้งชาย

น
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ลุงปอม-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ใหสัมภาษณถึงการชูแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีพรรค พปชร.วาเสนอช� อ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แตเม� อนักขาวถามย้ําวา 

พล.อ.ประยุทธยังมีเร� องของการดํารงตําแหน�งนายกฯ 8 ป ที่ฝาย

คานเตรียมจะทวงถามเร� องนี้ พล.อ.ประวิตร บอกวา “ไมรู ก็อาจ

จะมีคนสํารอง” อาการหลุดปากวา อาจมีคนสํารอง นี่แหละทําให

แกนนํา พปชร.และคนบนตึกไทยคูฟา

สะดุงกันใหญ จน ลุงปอม ตองออก

มาปฏิเสธวา “มีที่ไหน ฉันบอกยังไมรู 

ยังไมถึงเวลา โอ ไมเขาใจ ใครละเปน

นายกฯ สํารอง พูดไปเร� อย” น�าสนใจ

วากอนหนานี้มีกระแสขาว ลุงปอม 

บินไปอังกฤษ ดีลการเมืองกับ นาย

ทักษิณ ชินวัตร เจ้าของพรรคเพื่อ

ไทย เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองที่ทําให พล.อ.ประยุทธ

ตองพนเกาอี้นายกรัฐมนตรีในเร็วๆ 

นี้ ไมแปลกที่ ลุงปอม จะคิดหาแผน

สํารองเอาไว...•  

นอกจากนี้ยังมีกระแสขาวการดีล ส.ส. 30 เสียงจากฝาย

รัฐบาลใหมาอยูฝายคาน เพ� อลงมติไมไววางใจ พล.อ.ประยุทธ ซึ่ง 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย ก็ยอมรับวาขอมูลที่ใช

ในการอภิปรายเปนตัวโนม ส.ส. 30 เสียงมารวมลงคะแนนไมไว

วางใจนายกฯ และรัฐมนตรี หากมีความจําเปนตองพูดคุยกันเพ� อ

บานเมือง ก็เปนวิธีการที่ไมเสียหายอะไร ทําให นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โตกลับวา “ฝายคานมัก

ตําหนิ ส.ส.ฝายคานที่เปลี่ยนขั้วมาอยูกับพรรครวมรัฐบาลวาเปน

งูเหา เปนพฤติกรรมน�ารังเกียจ แตสุดทายก็วาแตเขาอิเหนาเปน

เอง ทําไดทุกอยางแมกระทั่งกลืนน้ําลายตัวเอง เพียงเพ� อหวังให

ตัวเองไดกลับมามีอํานาจอีกครั้ง เปนเร� องที่น�าละอาย แสดงให

เห็นวาฝายคานยุคนี้ ไรน้ํายา เช� อวาไมมี ส.ส.รัฐบาลคนไหนกลาคิด

สั้น” ก็เปนความพยายามของเพ� อไทยที่จะลม พล.อ.ประยุทธมา 8 

ปแลว แตยังไมสําเร็จ คงตองพยายามทุกวิธีการตอไป...• 

การประชุมใหญสามัญประจําป 65 พรรคเศรษฐกิจไทย ที่

มี พลเอกวิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปนหัวหนาพรรค วันที่ 29 

เม.ย.นี้จะมีการเปดตัวบุคคลที่มีช� อเสียงดานเศรษฐกิจที่คาดวาจะ

มารวมทีมเศรษฐกิจของพรรค เบื้องตนมีช� อ นายธีระชัย ภูวนาถ

นรานุบาล อดีต รมว.คลัง สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร นาย

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีต ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคเศรษฐกิจใหม เปนตน 

แวววามีการพูดคุยกับ ธีระชัย และ 

มิ่งขวัญ เรียบรอยแลว หากมีการปรับ 

ครม.ก็เขาเสียบทันที หากไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลงก็ชูเปนทีมเศรษฐกิจใน

การเลือกตั้งครั้งหนา...•

ควันหลง “ปริญญเอฟเฟกต” 

ทําใหศึกภายในพรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) ยังคุกรุ่น เมื่อ นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ รองนายกฯ และ รมว.

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค ปชป.

ยืนกรานไมลาออกจากหัวหนาพรรค หลัง นายชวน หลีกภัย อดีต

หัวหนาพรรค ใหกําลังใจ ลาสุด 11 อดีต ส.ส.ภาคเหนือนําโดย 

นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส.สุโขทัย ปชป. รอนจดหมายเขา

ไลนกลุม หนุนนายจุรินทร กับ นายเฉลิมชัย ศรีออน เลขาธิการ

พรรค เรียกรองคนในพรรคสามัคคีนําทัพในการสูศึกเลือกตั้งครั้ง

ตอไป เปลี่ยนมากลางศึกไมได ยิ่งทําให นายจุรินทร ฮึดสู โดย

เช� อวา “ปญหาที่เกิดขึ้นจะคอยๆ คลี่คลายผานไปไดถาทุกฝายรวม

มือกัน ในทุกวิกฤตเช� อวายังมีโอกาสเสมอ” ประเด็นอยูที่วานาย                                                                                   

จุรินทรจะสรางความรวมมือในพรรคอยางไร จะกอบกูวิกฤต

ศรัทธาทันการสูศึกเลือกตั้งครั้งหนาหรือไม...• 

บทสรุปการเสียชีวิตของ แตงโม-น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ 

ดาราสาวช� อดังที่ตกเรือเสียชีวิตในแมน้ําเจาพระยาเม� อวันที่ 24 

ก.พ. กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) นําโดย พล.ต.ท.                                                              

จิรพัฒน ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พรอม

คณะทํางานรวมกันแถลงสรุปสํานวน

คดีกอนสงใหอัยการจังหวัดนนทบุรี 

ว่า แตงโม ตกบริเวณท้ายเรือเมื่อ

เวลา 22.34 นาที พบบาดแผลภาย 

นอก 26 บาดแผล เช� อวาตกน้ําแลว

ถูกใบพัดปน แตงโมเดินไปทายเรือ 

แตตอบไมไดวาปสสาวะหรือไม และ

ไมมีเหตุฆาตกรรม พรอมกับดําเนินคดี

ผูตองหา 6 คน โดย ปอ-ตนุภัทร เลิศ

ทวีวิทย, โรเบิรต-ไพบูลย ตรีกาญจนา

นันท แซน-วิศาพัช มโนมัยรัตน ถูก

ดําเนินคดีในขอหาประมาทเปนเหตุ

ใหผูอ� นถึงแกความตาย แตตองจับตาวาหากอธิบายพฤติกรรมการ

ประมาทเปนเหตุใหผูถึงแกความตายไดไมชัดเจน เม� อถึงชั้นศาล

อาจจะยกฟองได อยางไรก็ตามแมตํารวจจะแจงไทมไลนละเอียด

ยิบ แตกระแสสังคมก็ยังมีขอกังขามากมาย เพราะกระบวนการ

สอบสวนตั้งแตแรกไมน�าเช� อถือ ตนทุนตํารวจจะตกต่ําเร� อยๆ หาก

ยังไมปฏิรูปโครงสราง!...•

นายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ 

ไ

ศัพทของแฟนคลับที่ติดตามความเคล� อนไหวของวง 

K-pop เมน หรือ Main หมายถึงชอบคนนี้ที่สุดในวง เชน ชอบ

ลิซาที่สุดในวง “แบล็กพิงก” ก็จะเรียกวา “เมนลิซา” สวนคําวา 

“ติ่ง” เดิมมีความหมายทางลบเกี่ยวกับพฤติกรรมของแฟนคลับ 

แตปจจุบันมักเรียกกันเปนปกติ และอาจใชรวมกัน เชน เมน

ศิลปนคนใดคนหนึ่ง หรือวงใดวงหนึ่ง แตแอบไปติ่งอีกวงหนึ่ง.

‘เมน’ กับ ‘ติ่ง’

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

พล.ต.ท.จิรพัฒน 

ภูมิจิตร 

ระเพณีการปกครองในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน

พระองค ในอังกฤษเพิ่งเริ่มมีความชัดเจนในศตวรรษที่

ยี่สิบ เริ่มตนจากป ค.ศ.๑๙๑๑ กอนที่สมเด็จพระเจาจอรจ

ที่หาจะเสด็จฯ เยือนอินเดีย พระองค ไดทรงแตงตั้งสภาผู

สําเร็จราชการแผนดิน ดวยเหตุผลที่วาพระองคจะมิไดประทับอยูใน

ราชอาณาจักร และจากกรณีการแตงตั้งสภาผูสําเร็จราชการแผนดิน

ในป ค.ศ.๑๙๑๑ นี้เองจึงเปนที่มาของแบบแผนปฏิบัติในเวลาตอมา 

นั่นคือ ในป ค.ศ.๑๙๒๕ สมเด็จพระเจาจอรจที่หาทรงมีความจําเปน

ดานสุขภาพที่จะตองเสด็จฯ ลองเรือไปในทะเลเมดิเตอรเรเนียนตาม

คําแนะนําของแพทย เพ� อใหพระองคทรงมีพระพลานามัยดีขึ้น และ

ในการที่มิไดประทับอยูในราชอาณาจักรนี้ พระองคก็ทรงแตงตั้งสภา

ผูสําเร็จราชการแผนดินใหปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค และ

ตอมาในกรณีที่ทรงพระประชวรในป ค.ศ.๑๙๒๘ และ ๑๙๓๖ อังกฤษ

ก็เริ่มมีความชัดเจนในแบบแผนประเพณีการแตงตั้งสภาผูสําเร็จ

ราชการแผนดินใหปฏิบัติพระราชภารกิจแทนองคพระมหากษัตริย

ไมวาจะเปนกรณีที่จะมิไดประทับอยู ในราชอาณาจักรหรือ

ทรงพระประชวร พระมหากษัตริยอังกฤษจะมีพระราชอํานาจในการ

แตงตั้งสภาผูสําเร็จราชการแผนดินใหปฏิบัติพระราชภารกิจแทน

พระองคได ดังจะเห็นไดจากกรณีทั้งสี่ที่กลาวไปนี้ นั่นคือ ค.ศ.๑๙๑๑ 

(มิไดประทับอยูในราชอาณาจักร) ค.ศ.๑๙๒๕ (มิไดประทับอยูในราช

อาณาจักร) ค.ศ.๑๙๒๘ (ทรงพระประชวร) และ ค.ศ.๑๙๓๖ (ทรงพระ

ประชวร)

แตนอกจากกรณีที่องคพระมหากษัตริยมิไดประทับอยูในราช

อาณาจักรหรือทรงพระประชวรแลว ยังมีประเด็นเกี่ยวกับทรงพระ

เยาวอีกดวย ซึ่งในประเพณีการปกครองเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคที่เกิดขึ้นใหมของอังกฤษที่เพิ่งกลาวไป ยังมิได

ครอบคลุมรวมถึงกรณีที่องคพระมหากษัตริยเสด็จขึ้นครองราชยใน

ขณะที่ยังทรงพระเยาวอยู ทําไมถึงมีพระมหากษัตริยที่ทรงพระเยาว?

เพราะยามเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตหรือสละราช

สมบัติ จะตองมีการสืบราชสันตติวงศทันที หรือมีผูสําเร็จราชการแทน

พระองคขึ้นทันที ทั้งนี้เปนไปตามหลักการที่วา “the King never dies” 

เพราะสถานะขององคพระมหากษัตริยคือองคอธิปตย (sovereign ผูนํา

สูงสุดที่เปนสัญลักษณของความเปนเอกภาพของรัฐ) และประมุขของ

รัฐยอมจะตองดํารงอยูอยางตอเน� อง

การดํารงอยูอยางตอเน� องดังกลาวของพระมหากษัตริยในฐานะ 

องคอธิปตย สืบทอดมาจากความคิดทางการเมืองในยุคกลางของ

ตะวันตก ซึ่งมีความโดดเดนในแนวคิดเร� อง Body Politic นั่นคือการ

มองสังคมการเมืองประดุจรางกายที่มีชีวิต และแนวคิด Body Politic 

นี้ ไดตกทอดลงมาถึงกลุมนักคิดสัญญาประชาคมในศตวรรษที่สิบเจ็ด

และสิบแปดดวย โดยเปลี่ยนผานจากการใหน้ําหนักที่เอกบุคคลไปสู

มหาชน หรือดํารงอยูในลักษณะที่สัมพันธกัน

แนวคิด Body Politic นี้มีความสําคัญในปจจุบันในฐานะที่เปน

ฐานคิดสําคัญในการทําความเขาใจรัฐ เพราะแนวคิดเร� องรัฐลมเหลว 

(failed state or state failure) หรือรัฐผุเส� อม (state decay) หรือรัฐ

ออนแอ (weak state) หรือรัฐลมสลาย (collapsed state) จะดํารงอยู

ไมได หรือยากที่จะเขาใจ หากไมอิงอยูกับแนวคิด Body Politic

ตามแนวคิดดังกลาว องคพระมหากษัตริยทรง “มีรางอยู ๒ 

ราง นั่นคือ รางที่ตายได และที่ไมมีวันตาย” (เพราะอยูในรูปของการ

สืบครองรัฐและครองราชย) แตถาเกิดมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ทําใหรูปแบบการปกครองนั้นไมมีสถาบันพระมหากษัตริย 

รางกายขององคพระมหากษัตริย ในฐานะสวนหัวขององคาพยพของ

รัฐก็สูญสิ้นได แตกระนั้นก็จะมีประมุขของรัฐหรือองคอธิปตยในรูป

แบบอ� นมาทดแทนอยูดี

อยางเชนในกรณีของอังกฤษ หลังสงครามกลางเมืองใน

ศตวรรษที่สิบเจ็ด ที่ลงเอยดวยการที่ฝายพระมหากษัตริยพายแพตอ

ฝายรัฐสภา และมีการตัดสินลงโทษบั่นพระเศียรพระเจาชารลสที่

หนึ่ง และยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย และไดมีการสถาปนาสภา

แหงรัฐใหเปนองคอธิปตยแทนพระมหากษัตริย แตตอมาสภาแหงรัฐ

ไดถูกยึดอํานาจ (รัฐประหาร) โดยผูนําทหารที่ช� อ โอลิเวอร ครอม

เวล และเขาไดสถาปนาตัวเองขึ้นเปนผูพิทักษปกปองอาณาจักร (Lord 

Protectorate of the Commonwealth) สงผลใหเขาในฐานะเอกบุคคล

เปนองคอธิปตยแทนคณะบุคคลในสภาแหงรัฐ แตตอมาอังกฤษได

ฟนฟูสถาบันพระมหากษัตริยกลับคืนมา และพระเจาชารลสที่สอง 

พระราชโอรสของพระเจาชารลสที่หนึ่ง พระมหากษัตริยก็กลับมาเปน

องคอธิปตยของอังกฤษเร� อยมาจนถึงทุกวันนี้

สวนในกรณีของประเทศที่ยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย ไป

เลยนั้น ประธานาธิบดีก็จะเปนองคอธิปตย แตถาไมมีองคอธิปตยเลย 

ก็หมายถึงสภาวะสงครามกลางเมืองหรือการลมสลายของรัฐ

ในกรณีที่องคพระมหากษัตริยเสด็จสวรรคต ผูที่อยูในลําดับ

แรกของสิทธิ์ในการสืบราชสันตติวงศ จะเสด็จขึ้นครองราชยและมี

พระราชอํานาจทุกอยางตามประเพณีการปกครองและรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งแมวาในป ค.ศ.๑๙๓๖ อังกฤษจะเกิดประเพณีการแตงตั้งผู               

สําเร็จราชการ แตก็อยูภายใตสองเง� อนไข นั่นคือ ไมประทับอยูในราช                                                                                 

อาณาจักรหรือทรงพระประชวร ยังไมไดรวมในกรณีทรงพระเยาว 

และตามหลักกฎหมายของอังกฤษขณะนั้น ยังมิไดกําหนดวาการทรง

พระเยาวจะอยูในเง� อนไขที่ทําใหองคพระมหากษัตริย ไมทรงบริหาร

พระราชภารกิจได (royal incapacity) และถาพิจารณาหลักการ “the 

King can do no wrong” อยางยืดหยุน หลักการนี้ก็จะสามารถ

ครอบคลุมสถานะของ “พระมหากษัตริย” ไมวาจะทรงพระเยาวก็ตาม

แตนักวิชาการดานกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษไดแสดง

ความคิดเห็นวา ถาจะวากันตามสามัญสํานึก (common sense) เรา

ไมสามารถคาดหวังวาพระมหากษัตริยที่ยังทรงพระเยาวอยูจะทรง

สามารถบริหารพระราชภารกิจในฐานะองคพระมหากษัตริย ได

อยางไรก็ตาม ในประวัติศาสตรการเมืองของอังกฤษก็เคยเกิด

กรณีที่องคพระมหากษัตริยทรงครองราชยในขณะที่ยังทรงพระเยาว

อยู นั่นคือ ในสมัยของพระเจาเอ็ดเวิรดที่หก (Edward VI: ครองราชย 

ค.ศ.๑๕๔๗-๑๕๕๓)

พระเจาเอ็ดเวิรดที่หกทรงเปนพระราชโอรสในพระเจาเฮนรี

ที่แปด และพระนางเจน ซีมอร ในวันที่ ๒๘ มกราคม ค.ศ.๑๕๔๗ 

พระเจาเฮนรีที่แปดเสด็จสวรรคต ผูที่อยูในวงในใกลชิดราชบัลลังกใน

ขณะนั้นคือ เอ็ดเวิรด ซีมอร (Edward Seymour: พระเชษฐาองค โต

ของพระนางเจน ซีมอร) และวิลเลียม แพเจต (William Paget: ดํารง

ตําแหน�งในสภาที่ปรึกษาในพระองค หรือ Privy Council) ไดเห็นพอง

ตองกันที่ชะลอการประกาศการสวรรคตของพระเจาเฮนรีที่แปดออก

ไปจนกวาทุกอยางจะพรอม เพ� อใหการสืบราชสันตติวงศเปนไปอยาง

ราบร� น เม� อทุกอยางพรอมจึงไดประกาศการสวรรคตของพระเจา       

เฮนรีที่แปดในวันที่ ๓๑ มกราคม นั่นคือ สามวันหลังจากที่พระองคได

สวรรคตแลว และมีการประกาศวาเจาชายเอ็ดเวิรดจะเปนผูสืบราช

สันตติวงศ ซึ่งขณะนั้นพระองคมีชนมายุเพียง ๑๐ พรรษาเทานั้น

อยางไรก็ตาม พระเจาเฮนรีที่แปดไดทรงทําพินัยกรรมไวดวย 

โดยระบุช� อคณะบุคคลไว ๑๖ คนที่จะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหพระเจา

เอ็ดเวิรด จนกวาพระเจาเอ็ดเวิรดจะทรงมีพระชนมายุ ๑๘ พรรษา 

และคณะบุคคลทั้ง ๑๖ คนนี้จะมีผูทําหนาที่สนับสนุนอีก ๑๒ คน

แมจะมีพินัยกรรมระบุพระราชประสงคไวชัดเจนเพ� อปองกันไม

ใหเกิดปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการบริหารพระราชภารกิจ

ขององคพระมหากษัตริยที่ยังทรงพระเยาว แตในป ค.ศ.๒๐๐๒ เดวิด 

สตารคีย (David Starkey: ปจจุบันยังมีชีวิตอยู) นักวิชาการดาน

ประวัติศาสตรรัฐธรรมนูญอังกฤษที่สอนที่ LSE จนถึงป ค.ศ.๑๙๙๘ 

ไดสืบคนขอมูลและมีขอสังเกตวา น�าจะมีบุคคลใกลชิดพระเจาเฮนรี

ที่แปดที่ทําการแกไขพินัยกรรม หรือไมก็หวานลอมพระองค ใหทํา

พินัยกรรมระบุรายช� อดังกลาวเพ� อผลประโยชนของตัวเองและพวก

พอง!!

คําถามที่เกิดขึ้นคือ จะมีการวางมาตรการทางกฎหมายไวลวง

หนาที่จะปองกันไมใหเกิดกรณีขอสงสัยเชนวานี้ ไดหรือไม?.

ทความที่เผยแพร ในส� อสวนใหญมักจะเสนอวิธีการที่จะ                                                                     

ทําใหดีขึ้น ไมวาจะเปนการบริหารประชาชน หรือการ

บริหารประเทศ บางบทความอาจจะตําหนิองคกรหรือผูรับ

ผิดชอบวาทําไมถูก บางทีตัวผูเขียนก็จะระบุไปวาที่ถูกควร

เปนอยางไร

แตบทความนี้จะเปนบทความที่ขอชมการทํางานที่ดีของผู

บริหารระดับสูงของรัฐบาล ของสององคกรที่ ไดทําสิ่งที่ถูกตองในการ

ตอบยุทธศาสตรชาติ ในการพัฒนาประเทศใหเจริญตามเปาหมาย 

มั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน โดยการพัฒนาคนในภาครัฐใหมีความรู ความ

สามารถ และความมุงมั่นที่จะรับใชประชาชนใหไดประโยชนสูงสุด

“คน” ในที่นี้คือ นักบริหารในภาครัฐที่เตรียมจะขึ้นไปเปนผู

บริหารระดับรองอธิบดี หรือระดับเดียวกัน ใหมีความพรอมอยางเต็ม

ที่ที่จะขึ้นไปรับผิดชอบในภารกิจของหน�วยงานของตน และองคการที่

รับผิดชอบในเร� องนี้คือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) ซึ่งปจจุบันไดผูบริหารคนหนุม คนปจจุบันไฟแรงช� อ ดร.ปยวัฒน 

ศิวรักษ ผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ� อการพัฒนามาสูหน�วยงานแหงนี้

สวนในการพัฒนา “คน” หรือนักบริหารที่มาเขาหลักสูตร นบส.

1 (นักบริหารระดับสูง) เพ� อเตรียมความพรอมขึ้นสูตําแหน�ง และความ

รับผิดชอบในระดับรองอธิบดี หรือตําแหน�งอ� นในระดับเดียวกันนั้น

อยูภายใตการบริหารจัดการของ ดร.ชุติมา หาญเจริญ รองเลขาธิการ 

ก.พ. ซึ่งกําหนดการฝกอบรมนักบริหารเหลานี้ใหมีความพรอมที่จะ

พัฒนาหน�วยงานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถขับ

เคล� อนโครงการ/แผนงานตางๆ

ที่หน�วยงานกําหนดขึ้นเพ� อใหผลตามที่ยุทธศาสตรชาติตองการ 

นอกจากนั้นยังเตรียมนักบริหารเหลานี้ เม� อจบหลักสูตร นบส.1 แลว

มีมุมมองที่ ไดจากการวิเคราะหองคกรของตนวาจะปรับปรุงอยางไร

จึงจะตอบสนองความตองการของประชาชนได ทั้งในปจจุบันและใน

อนาคตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน� อง

การท่ีสํานักงาน ก.พ.ไดจัดหลักสูตรน้ีข้ึนมาก็เพ� อเตรียม “คน” 

ในระดับสูงใหพรอมท่ีจะนําองคกรกาวไปขางหนา และตอบโจทยท่ี

ยุทธศาสตรชาติไดกําหนดไว จึงทําใหผูท่ีเก่ียวของมีความม่ันใจวา “คน” 

ในระดับสูงไดรับการพัฒนาเพ� อนํา “คน” ในระดับตนและระดับกลางให

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของประชาชน

แลว “คนในระดับตนและระดับกลางละ” จะไดรับการพัฒนา

หรือไม และอยางไร จึงจะไดองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงของภาครัฐ

ในการพัฒนา “คน” ในระดับตนและระดับกลางนั้น หน�วยงานที่มี

โครงการในการพัฒนา “คน” ใหมีความพรอมที่จะเปนผูนําในอนาคต

เพ� อรับทอดความรับผิดชอบจากนักบริหารระดับสูงที่ ไดกลาวมาแลว

ขางตน 

ดังนั้นโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) ได

ถูกตั้งขึ้นมาเม� อ พ.ศ.2548 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) และได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบสนองโจทย์ของ

ยุทธศาสตรชาติที่รัฐบาลใชกําหนดไว โดยมีการปรับปรุงใหมีความทัน

สมัยและสอดคลองกับความตองการของภาครัฐที่ตองการขาราชการ

ที่มีความมุงมั่นและมีความรูมาเปนขาราชการ และการปรับปรุงนี้ ได

เริ่มตนภายใตภาวะผูนําของนายปกรณ นิลประพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร. 

ในตอนนั้น เม� อ 3 ปที่แลว

ทําให โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) ได

มีการฝึกอบรมในเชิงรุก เพื่อให้รอบรู้ ในปัญหาของประเทศและ

ประชาชน ทั้งในภูมิภาคและสวนกลาง หลักสูตรนี้ ไดรับการปรับปรุง

ใหมีความเขมที่จะเขาใจโจทยของยุทธศาสตรชาติ และความตองการ

ของหน�วยงานภาครัฐ ซึ่งในปจจุบันนางสาวออนฟา เวชชาชีวะ 

เลขาธิการคนปจจุบันของ ก.พ.ร. ก็ไดดําเนินการมาอยางตอเน� องใน

การปรับปรุงหลักสูตร และการปฏิบัติงานในภาครัฐของ นปร.ใหมี

ความพรอมใหมากขึ้น

และในปจจุบันไดผลิตมาแลว 13 รุน และกําลังอยูในโครงการ

อีก 2 รุน คือ รุน 14 และรุน 15 ที่กําลังฝกอบรมใหเปนนักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่ดี

สวน นปร.ที่จบโครงการไปแลว ทาง ก.พ.ร.ก็ไมไดนิ่งนอนใจ

ตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่สงผลกระทบมา

ถึงประเทศไทย ก.พ.ร.ไดกําหนดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับ นปร.ที่จบ

โครงการไปแลวและกําลังปฏิบัติราชการอยูในปจจุบันใหมีความรูและ

ความสามารถเทาทันกับความตองการของประเทศชาติและประชาชน 

หลักสูตรที่วานี้ ไดรับความรวมมืออยางดีจากมูลนิธินโยบาย

สาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล โดยท่านประธานมูลนิธิ 

ดร.บัณฑิต นิจถาวร ได ใหการสนับสนุนโดยการจัดหลักสูตรและ

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเปนวิทยากรในหลักสูตร “การขับ

เคล� อนนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล”

ซึ่งก็ไดจัดสําเร็จไปแลวรุนแรกและกําลังจะเปดอบรมรุนตอๆ 

ไป เพ� อตอบสนองความตองการในการพัฒนา “คน” ใหมีศักยภาพ

ที่ทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกและความตองการของประชาชน 

เพ� อใหภาครัฐไดทําหนาที่ในการพัฒนาประเทศตอไปดวย 

“คน” ของภาครัฐที่มีคุณภาพ มีความรู มีความมุงมั่นที่จะชวย

ทําให้ประเทศชาติและสังคมของเราเจริญ เพื่อให้ลูกหลานของเรา

มีชีวิตและความเปนอยูที่ดี และเขาก็จะเปน “คน” ที่มีคุณภาพของ

สังคมเราตอไปดวยความปรารถนาดีจากใจจริง.

“สุธรรม สงศิริ” 

กรรมการมูลนิธินโยบาย

สาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

วาดวยผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ตามประเพณีการปกครองของอังกฤษ (ตอนที่ ๓)

คน : ปจจัยที่สําคัญของการพัฒนา

แซมซาย

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พระเจาเอ็ดเวิรดที่หก   วิลเลียม แพเจตเอ็ดเวิรด ซีมอร พระมาตุลา เดวิด สตารคีย

ป

บ



รณีของนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ กำาลังทำาให้พรรคเก่าแก่ของประ 

เทศไทยเผชิญมรสุมลูกใหญ่

การลาออกจากรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรค

ของนายปริญญ์ และการลาออกจากตำาแหน่งประธานคณะ

กรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติของนาย                                                                                  

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดู

เหมือนจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและสมาชิก

พรรค

กรรมการบริหารพรรคยังคงทยอยลาออกเพื่อแสดง

ความรับผิดชอบที่มีส่วนใน

การนำานายปริญญ์เข้ามา

อยู่ในพรรค โดยสุดสัปดาห์

ที่แล้วนายวิทยา แก้วภรา 

ดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข และ

อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 

ยื่นใบลาออกจากการเป็น

สมาชิกพรรค

มาต้นสัปดาห์นี้เป็น                              

คิวของนายกนก วงษ์ตระ                      

หง่าน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ                                          

นักการเมืองอาวุโสของพรรค  

ประกาศลาออกจากตำาแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  

โดยระบุว่า ด้วยสำานึกในศีลธรรมจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการกระทำาของอดีตผู้บริหารพรรค

การลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบของแกนนำาใน

พรรคประชาธิปัตย์ยังถูกตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการกดดันนาย

จุรินทร์ ในฐานะผู้นำาเบอร์หนึ่งของพรรคทางอ้อมให้ปฏิบัติ

แบบเดียวกับสมาชิกพรรค

กลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มหลักในการกดดันนาย     

จุรินทร์ ยังคงเป็นกลุ่มนักการเมืองและ ส.ส.ที่มีความสนิท

สนมกับนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีต

หัว หน้าพรรคประชาธิปัตย์

นอกจากนายกนกแล้ว ยังมีนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และนายสาทิตย์ วงศ์หนอง

เตย ส.ส.ตรัง ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องในลักษณะให้ผู้บริหาร

พรรครับผิดชอบต่อการกระทำาของลูกพรรค 

นายกนก, นายพนิต และนายสาทิตย์ ต่างเป็นนักการ

เมืองที่มีความสนิทสนมกับนายอภิสิทธิ์ และถ่วงดุลอำานาจ

ในพรรคประชาธิปัตย์ของนายจุรินทร์มาต่อเนื่อง

ในการลงมติว่า จะร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชาหรือไม่ ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 นายกนกเป็น

คนหนึ่งที่ลงมติไม่ให้ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ 

สำาหรับนายกนก หรือศาสตราจารย์กนก มีพื้นเพอยู่

ที่อำาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เคยเป็นรองเลขาธิการ

ฝ่ายเศรษฐกิจของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 

ในเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 เคยเป็นอาจารย์ประจำาคณะรัฐ 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยเป็นประธานที่

ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งนายอภิรักษ์ 

โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.

ลูกทั้งหญิงและชายเสพยาแล้วหลอน ทุบตี ทำาร้าย ฆ่าพ่อ

แม่  เผาบ้านตัวเอง จับติดคุก พ้นโทษออกมาไม่มีที่ไป ถ้ายัง

มีญาติพี่น้องให้อาศัยก็จะเกิดปรากฏการณ์เดจาวู

ปรากฏการณ์ซอมบีก่ออาชญากรรมในครอบครัวนับ

วันจะเป็นปัญหา ยาเสพติดที่ทำาให้สมองเสียหายนับวันจะ

เพิ่มมากขึ้น เพราะรัฐบาลไม่ได้เอาจริงเอาจัง เพราะยาเสพ

ติดและหวยคือต้นทุนของนักการเมือง สองเรื่องที่สื่อให้เห็น

ว่ายาเสพติดและหวยเป็นปัจจัยของการตั้งพรรคการเมืองก็

คือ เมื่อเสี่ยแป้งคิดจะล้มยักษ์ ก็มีข่าวยาเสพติดไทยถูกจับ

ในต่างประเทศล็อตใหญ่ เช่นเดียวกับแรมโบ้ก็มีข่าวโควตา

ลอตเตอรี่

ถึงเวลาที่ต้องปราบปรามยาเสพติดให้เด็ดขาด จับได้                                                                                

บรรทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องพ่นไฟทำาลายทันที อาชญา 

กรท่ีก่ออาชญากรรมในครอบครัว จับติดคุกตามกฎหมาย พ้น

โทษแล้วส่งเข้านิคมผู้มีปัญหาทางจิต บังคับรักษาพร้อมกับ

ให้สร้างงานในนิคมเพื่อหารายได้

ข้อเสนอนี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง ดีกว่าอยู่เฉยๆ ให้

ลูกฆ่าพ่อแม่เป็นอนันตริยกรรม.

โกเป็ด 

 

ยังไม่มีหลักฐานจับได้คาหนังคาเขาก็ยังต้องยกผลประ 

โยชน์ให้จำาเลยครับ เรื่องยาเสพติด หวย เข้ามาเกี่ยวข้อง

กับการเมืองนานแล้ว ครั้งหนึ่งเราเคยมีนักการเมืองคนหนึ่ง

เกือบได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ดันติดแบล็กลิสต์ยาเสพติดของ

อเมริกา เลยวืดไป เอาไว้หลักฐานชัดเมื่อไหร่ ต้องช่วยกัน

กระทืบซ้ำาอย่าให้ได้ผุดได้เกิดทางการเมืองอีกเลย. 

ซื้อเรือดำาน้ำาแต่ไม่มีเครื่องยนต์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ข่าวเรื่องซื้อเรือดำาน้ำาจากจีนเงียบหายไปนาน เพิ่งจะ

มีข่าวว่าประเทศไทยซื้อแต่เรือดำาน้ำาเปล่าๆ ไม่มีเครื่องยนต์  

ผมมีประสบการณ์เรื่องการซื้อเครื่องมือแพทย์ในสมัยที่

ออนไลน์ยังไม่พัฒนาเต็มที่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ

5บทความ

อาไงแน่

ตอนเช้านักข่าวถาม “ลุงป้อม” ว่า “ลุงตู่” ยังมี

เรื่องของการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ๘ ปี ที่ฝ่ายค้าน

เตรียมจะทวงถามเรื่องนี้  

“ลุงป้อม” ตอบว่า “ไม่รู้ ก็อาจจะมีคนสำารอง”

ตกตอนบ่าย “ลุงป้อม” พูดอีกที 

“มีที่ไหน ฉันบอกยังไม่รู้ ยังไม่ถึงเวลา โอ้ ไม่เข้าใจ”

ส่วน “ลุงตู่” ตอบหน้านิ่ง “ท่านไม่ได้พูดแบบนั้น”

ก็ว่ากันไปครับ

แต่ในทางการเมือง ยิ่งใกล้เลือกตั้งเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้อง

สื่อสารกับสาธารณะให้ชัดเจนที่สุด ไม่ต้องให้เกิดการตีความ  

ไม่งั้นเสียเวลาแก้ข่าวไปเปล่าๆ

ที่จริงเรื่องนายกฯ สำารอง เป็นที่เข้าใจได้ 

เพราะหากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญวาระการดำารงตำาแหน่ง

ของ “ลุงตู่” ว่าครบ ๘ ปี ในเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่ และหาก

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าใช่ ก็ต้องตั้งรัฐบาลกันใหม่ 

ต้องมีนายกฯ คนใหม่

ฉะนั้นเรื่องแบบนี้ในทางการเมือง ต้องอธิบายกับประ 

ชาชนให้ชัดเจน 

แต่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้เร่ิมนับวาระการดำารง

ตำาแหน่งของ “ลุงตู่” ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่ง

เป็นวันที่โปรดเกล้าฯ ให้ “ลุงตู่” เป็นนายกรัฐมนตรี ตาม

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 

ก็เท่ากับว่าวาระ ๘ ปี จะไปสิ้นสุดในปี ๒๕๗๐ 

ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบครับว่า ผลจะออกมาเป็นอย่าง 

ไร แต่ก็เป็นไปได้แค่ ๒ ทางข้างต้น 

นายกฯ สำารอง จึงเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ 

หรือ “ลุงตู่” เป็นนายกฯ ต่อจนถึงปี ๒๕๗๐ หากการ

เลือกตั้งครั้งถัดไปนี้ พรรคพลังประชารัฐยังเป็นพรรคแกนนำา

จัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิม 

ครับ...เรื่องมันมีอยู่แค่นั้น ไม่มีอะไรซับซ้อน

เพียงแต่ การพูดถึงนายกฯ สำารองในยามนี้ อาจจะยัง

ไม่ถูกที่ถูกเวลา 

ยังไม่ถึงเวลานายกฯ สำารอง

“ลุงป้อม” ก็คงรู้ว่า พลาดไป 

ที่จริงไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โต หากไม่มีเหตุการณ์อื่นผสม 

โรง

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน “ลุงป้อม” เปิดบ้านที่มูลนิธิป่ารอย

ต่อฯ ให้พรรคเศรษฐกิจไทย นำาโดย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา หัวหน้าพรรค, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  เลขาธิการพรรค 

ตบเท้าเข้ารดน้ำาอวยพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

“ลุงป้อม” เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

มีพรรคสาขาในอาณัติคือ พรรคเศรษฐกิจไทย  

ก็ถือว่า “ลุงป้อม” มีคนอยู่ในมือมากพอที่จะผลักดันให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ 

ภาพการเมืองมันเป็นแบบนั้น

ขณะเดียวกันโอกาสที่ “ลุงป้อม” จะเป็นนายกรัฐมนตรีเอง 

ก็ไม่ง่าย

นอกจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว ยังมีจุดอ่อนท่ีภาพพจน์ทาง 

การเมืองให้ฝ่ายค้านนำาไปโจมตีจนไม่เป็นอันทำางานทำาการได้

ก็ถูกของ “ลุงป้อม” ครับ เรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลา 

แต่อย่าลืมครับในสภาฝ่ายค้านจ้องเสี้ยมรายวัน 

“ชลน่าน ศรีแก้ว” คนในครอบครัว “อุ๊งอิ๊ง” เดินแผน

ปล่อยข่าว ปูทางเล่นงานรัฐบาลกันแล้ว หากในรัฐบาลขาดความ

ชัดเจนกันเอง ก็เข้าทางฝ่ายค้านง่ายๆ เหมือนกัน 

การปล่อยข่าวว่า มีการดีล ส.ส. ๓๐ เสียงจากฝ่ายรัฐบาล

ให้ย้ายขั้วไปอยู่ฝ่ายค้าน เพื่อโหวตคว่ำา “ลุงตู่” ในญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ สร้างความหว่ันไหวให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่น้อยเช่นกัน

และการที่ “ชลน่าน ศรีแก้ว” พูดถึงพรรคเศรษฐกิจไทยว่า

“...มิตรทางการเมืองเราต้องพยายามอยู่แล้ว เราไม่ปฏิเสธ 

ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล แต่หลายพรรคต้อง

รักษามารยาททางการเมือง เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล หากจะ

ออกมาทำาอะไรโจ่งแจ้งก็จะกระทบการทำางานได้...”

พูดง่ายๆ มันก็คือการเสี้ยม 

หากพรรคเศรษฐกิจไทย ไปร่วมงานทางการเมืองกับ พรรค

เพื่อไทย จริง คนที่จะถูกจับตามอง ไม่ใช่ พล.อ.วิชญ์  เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

แต่เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพลังประชารัฐ

เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิด แต่ก็มีคนอยากให้เกิด

โดยเฉพาะดีลที่ ลอนดอน 

อย่างท่ีกล่าวไว้ข้างต้น การเมืองช่วงน้ีกำาลังเข้าด้ายเข้าเข็ม 

รัฐบาลพลาดท่าก็อาจล้มท้ังกระดานได้ ฉะน้ันการพูดการจาต้อง

ละเอียด 

เรื่อง “หยอก” ต้องระวัง เพราะมีคนอยากให้เป็นเรื่องจริง

อยู่ 

ครับ...ฝ่ายค้านเขย่าอย่างเป็นระบบทุกวัน เป้าหมายหลัก

คือ อยากกลับมาเป็นรัฐบาล

ล่าสุดออกมาแล้ว กรอบเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

๑.เนื้อหามุ่งเน้นไปที่ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหาร

ราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ๒.จงใจฝ่าฝืน

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตร 

ฐานจริยธรรม 

๓.การทุจริตต่อหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง 

๔.ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 

๕.การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๖.การทำาลายประชาธิปไตย และระบบรัฐสภา

โดยเนื้อหาการตรวจสอบการทำางานรัฐบาล อย่าไปคาด

หวังอะไรมาก เพราะฝ่ายค้านชุดน้ีซักฟอกรัฐบาลมาหลายรอบ 

แต่เป็นการตรวจสอบที่ไร้ประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกันเนื้อหาบางส่วนกลับกลายเป็นการโจมตี

สถาบันพระมหากษัตริย์

ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายในสภาคาบลูกคาบดอก 

จากนั้นมวลชนสามนิ้่วรับลูกต่อ เอาไปขยายความในโซ

เชียล มีพฤติกรรมล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน

ฉะนั้นเกมในสภาจะไม่มีอะไรใหม่ แต่นอกสภายังน่า

เป็นห่วง 

ก่อนนี้ พรรคเพื่อไทยประกาศวันละ ๓ เวลา หลัง

อาหารว่า จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีหลังสภาเปิดใน

วันที่ ๒๒ พฤษภาคมนี้

แต่วันนี้ พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไป!

จะยื่นหลังจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพระราชบัญ 

ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ผ่านการ

พิจารณาของรัฐสภา ในวาระที่ ๓ แล้ว เท่านั้น 

ไม่มีทางยื่นก่อน 

จู่ๆ ก็ใจดีขึ้นมา กลัวจะเกิดเดดล็อกทางการเมือง  

เพราะหาก “ลุงตู่” ชิงยุบสภาเสียก่อน กฎหมายลูกยัง

ไม่ผ่าน แล้วจะไปเลือกตั้งกันอย่างไร 

เพื่อไทยเป็นห่วงปัญหานี้จริงหรือ?

การรับรู้ถึงปัญหานี้มิได้เพิ่งจะเกิดขึ้นวันสองวันก่อน

แต่พูดกันมาข้ามปีแล้ว 

เพื่อไทยกำาลังฝันถึงชัยชนะแลนด์สไลด์ เพราะเชื่อว่า

กฎหมายลูกฉบับใหม่เอื้อให้เป็นเช่นนั้น 

ก็เป็นไปได้หากปัดฝุ่นนำา “ไทยรักไทยโมเดล” กลับมา

ใช้ใหม่

ซื้อ ส.ส.ยกก๊วน  

ควบรวมพรรคการเมือง 

และดูเหมือน พรรคเศรษฐกิจไทย คือหนึ่งในเป้าหมาย

“ลุงป้อม” ว่าไงครับ.

ให้พรก่อนตาย

เยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ยอมรับความตายสหายสนิท

ตายคือเดินทางต่อให้ข้อคิด

ตายคือต่อดวงจิตชีวิตจริง

เปลี่ยนบ้านหลังใหม่วิไลเลิศ

ตายกับเกิดคู่กันสำาคัญยิ่ง

ปล่อยวางร่างกายสลายทิ้ง

ตายเป็นสิ่ง ผู้กล้า มิน่ากลัว

อาเซียน = ตลาดการค้า (ไม่ใช่สนามรบ)

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

ข่าวความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่หนุนโดย

สหรัฐฯ นาโตและอียู ทำาให้คิดถึงความเสี่ยงความขัดแย้งที่

คล้ายกันอาจเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน มีความเห็นดังนี้ครับ

๑.ลุงตู่และลุงดอนอาจรื้อฟื้นนโยบายของน้าชาติที่มุ่ง

เปลี่ยนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “จากสนามรบเป็น

สนาม (ตลาด) การค้า” มาปรับปรุงเสนอให้เป็นนโยบายร่วม                                                                                    

กันของอาเซียนว่า “อาเซียนเป็นตลาดการค้า ไม่ใช่สนามรบ” 

๒.ดังนั้นอาเซียนมุ่งดำารงรักษาความเป็นกลางไม่เข้า                                                                              

ข้างฝ่ายใดในความขัดแย้งรัสเซียยูเครน ไม่คว่ำาบาตรประ 

เทศใด มุ่งค้าขายกับทุกประเทศ 

๓.ก่อนอาเซียนจะพบ ปธน.ไบเดน ไทยอาจเสนอให้

อาเซียนประชุมทางไกลร่วมกัน อาจเสนอนโยบายข้างต้นให้

อาเซียนร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ และมีแถลงการณ์ร่วมของ

อาเซียนในนโยบายดังกล่าวให้ชัดเจน เป็นภูมิพลังต้านทาน

ความกดดันจากมหาอำานาจที่จะให้ร่วมคว่ำาบาตร ซึ่งไม่มีผล

ดีต่อไทยและอาเซียน

๔.อาเซียนอาจล็อบบี้สิงคโปร์ให้เลิกคว่ำาบาตร

๕.หากอาเซียนไม่ได้เห็นชอบและไม่มีแถลงการณ์ร่วม  

ลุงตู่ ลุงดอนและรัฐบาลอาจประกาศนโยบายดังกล่าวเป็น

นโยบายของไทย และยืนหยัดมั่นคงในนโยบายดังกล่าว.

ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

ชาวบางนา

 

คนที่มาจุ้นจ้านจะทำาให้อาเซียนเป็นสนามรบ ก็น่าจะ

เป็นสหรัฐฯ ครับ ฉะนั้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณชาวบาง 

นาที่ว่า อาเซียนต้องได้ข้อสรุปร่วมกันก่อนไปเจอไบเดนว่า  

อย่าดึงอาเซียนไปผสมโรง เพราะอาเซียนเป็นสนามการค้า  

ไม่ใช่สนามรบ 

ผมคิดว่าอาเซียนโดยรวมยกเว้นสิงคโปร์ วางท่าทีไว้ดี

ในระดับหนึ่งครับ คือไม่เป็นศัตรูกับรัสเซีย เป็นเพื่อนกับจีน 

เป็นมิตรกับสหรัฐฯ เราต้องคบหมดครับ เพราะเราต้องการ

ทำาการค้า ไม่ใช่สงคราม.

ระวังประเทศไทยจะอุดมซอมบี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ประเทศไทยมีแต่ข่าวอาชญากรรมในครอบครัว 

กดดัน ‘จุรินทร์’

รังสีวินิจฉัยไม่สามารถนำามาใช้สำาหรับวางแผนการรักษา

ได้ การแก้ไขในสมัยนั้นยุ่งยากเพราะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใน

การโอนข้อมูลแพงมากกว่าราคาเครื่องทำา ดังนั้นเสียเงินซื้อ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เฉพาะวางแผนการรักษาใหม่จึง

ถูกกว่าการจ่ายค่าลิขสิทธิ์

กรณีที่ผมนำาเสนอมานั้นสามารถนำามาศึกษาหาทาง

แก้ไขปัญหาเรือดำาน้ำาไทย ที่อาจจะได้แต่เรือและเครื่องยนต์

ที่อาจจะไม่เข้าคำาสั่งของผู้ควบคุมเรือ เพราะต้องมีปัญหา

ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องยนต์ (ภาษาเยอรมัน) กับคำา

สั่งในการเดินเรือ (ภาษาจีน) แล้วยังภาษาของผู้บังคับการ

เรือ (ไทย) สนุกแน่งานนี้ ยังไม่ทันปล่อยลงน้ำาเลย การรับเรือ

จากประเทศเทศจีนมายังประเทศจะกลับถึงบ้านหรือเปล่ายัง

สงสัย.

เยลโล่ซับมารีน 

 

ตอนซื้อในสัญญาต้องเป็นเครื่องเยอรมัน เพราะเป็น                                                                       

เครื่องท่ีเดินเครื่องแล้วเงียบ แต่เมื่อจีนหาเครื่องให้ไม่ได้ เพราะ

เยอรมันไม่ขายให้จีน ทางจีนต้องรับผิดชอบครับ เครื่องผลิต

ในจีนสเปกใกล้เคียงกันเราก็ไม่เอา ทางกองทัพเรือพูดเรื่อง

น้ีค่อนข้างชัด ฉะน้ันต้องรอทางจีนครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร.   

ธรรมชาติ

 * นนทรีออกดอกเหลืองไสว

กิ่งก้านไหวใหญ่พายพัดหนา

แลดูมีชีวิตชีวา

ท้องฟ้าครึ้มฝนอึมครึม

 * อดคิดไม่ได้เหตุการณ์ โลก

วิปโยคโศกเศร้าเคล้าขรึม

“สงคราม” ระเบิดกันบึมบึม 

แต่ละตึมชีวิตตายเท่าใด

 * ถ้ามันตึมหนักลามทั้งโลก

เราจักโชคดีเห็นเหลืองไสว

ของดอกนนทรีแกว่งไกว   

เช่นได้เห็นเย็นใจในวันนี้

 * เคราะห์ซ้ำากรรมซัดวิบัติเป็น

ทุกข์เข็ญโรคระบาดบัดสี

ยังสงครามเกิดย้ำาย่ำายี

ชีวีโลกยังไม่สำานึกธรรมฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

กนก วงษ์ตระหง่าน
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ลีเดียรปราบญี่ปุนเขารอบ2เทนนิสที่เชียงราย

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด เทนนิส 

ทัวร 2022 รายการ “ไอทีเอฟ เมนส เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 4” 

ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 483,600 

บาท) และ “ไอทีเอฟ วีเมนส เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 4” ชิงเงิน

รางวัลรวม 15,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 483,600 บาท) ที่

สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย เม� อวันที่ 26 เม.ย. เปนเมนดรอววัน

แรก ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ลีเดียร พอดโกริชานี วัย 14 ป 

เยาวชนทีมชาติไทย ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย 

ที่ไดไวลดการดเขารวม ประเดิมสนามชนะ มาโอะ มุชิกะ นัก

เทนนิสญี่ปุน วัย 16 ป มือ 767 ไอทีเอฟ แรงกิง ได 2-0 เซต 

6-4, 6-4 ลีเดียรผานเขารอบ 2 รอพบผูชนะระหวาง ซุน ฟาง 

หยิง นักหวดจีน เต็ง 1 ของรายการ และวานชิตา พาธาเนีย 

จากอินเดีย และนอกจากนี้ยังมีการแขงขันคัดเลือกรอบสุดทาย 

โดย “หมิว” สลักทิพย อุนเมือง ดาวรุงไทยวัย 16 ป มือ 216 

เยาวชนโลก มือ 1,484 ไอทีเอฟ แรงกิง และเปนมือวาง 12 

ของรอบคัดเลือก ชนะ ดีนน ชู วัย 18 ป จากสิงคโปร 2-0 เซต 

6-3, 6-0 สลักทิพยผานเขารอบเมนดรอว ซึ่งรอบแรกจะพบกับ

รุนพี่ กมลวรรณ บัวแยม 

รองพอเมืองสงขลายืนยันความพรอมศึก 2 ลอ 

สงขลา • ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ไดรวมกับจังหวัดสงขลา 

จัดการแขงขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมปประเทศไทย ชิง

ถวยพระราชทาน “คิงสภูมิพล” และจักรยานประเภทเสือภูเขา

ชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ประจําป 2565 สนามที่ 4 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม 

(New Normal) วันที่ 29-30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 

นายอําพล พงศสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปดเผย

วา จังหวัดสงขลาตองขอขอบคุณทานพลเอกเดชา เหมกระศรี 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่ใหเกียรติจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ซึ่ง

ทางจังหวัดของเราก็ไดประชุมวางแผนเพ� อเตรียมความพรอมมา

โดยตลอด ทั้งเร� องเสนทางแขงขัน ดานการรักษาความปลอดภัย 

ดานสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการปองกันการแพรระบาดของ

โรคไวรัสโควิด-19 อยางไรก็ตาม จังหวัดสงขลามีความเช� อมั่นใน

มาตรการของสมาคมกีฬาจักรยานฯ สิ่งสําคัญที่สุด สมาคมกีฬา

จักรยานฯ ไดนําพาเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาใหมีความคึกคัก

และฟนฟู หลังจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเห็นไดชัดจากการที่จังหวัดสงขลาเปนเจาภาพ

จัดจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร ออฟ ไทยแลนด 2021” 

โรงแรมที่พักเต็มเกือบทุกแหง รานคา รานอาหาร และรานของ

ฝากตางๆ มีรายไดเพิ่มขึ้น  

กันตพงษ-ชิษณุพงศแชมปรถคารทรุน 10, 11 ป 

กรุงเทพฯ • โครงการ “ทรูวิชั่นส-โตโยตา จูเนียร โกคารท 

เทรนนิ่ง 2022” ปที่ 21 ณ สนามรถคารท อีซี่คารทดอทเน็ต 

อารซีเอ พระราม 9 ที่เปนความรวมมือของ 2 พันธมิตรหลัก 

ไดแก บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 

ทรูวิชั่นส จํากัด (มหาชน) พรอมพันธมิตร บริษัท ไดเร็ค เอเชีย 

(ประเทศไทย) บริษัท ฮีโน�มอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด 

และบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด ที่รวมสรางกิจกรรมการ

ฝกอบรมรถคารทสําหรับเยาวชนอายุ 8-11 ปขึ้น โดยผลการ

ทดสอบจับเวลา มีดังนี้ รุนอายุ 10 ป แชมปไดแก เด็กชายกันต

พงษ โชติรัตนะกาญจน ทําเวลาได 33.656 วินาที, รองแชมป 

เด็กชายวริทธิ์พล ดานประสพสุข 33.842 วินาที, ที่ 3 เด็กชาย

ธอม เจิมประไพ 34.315 วินาที, ที่ 4 เด็กชายยศกร ตันติพิทักษ

กุล 34.38 วินาที, ที่ 5 เด็กชายนพมงคล โสณกุณ ณ อยุธยา 

34.565 วินาที, รุนอายุ 11 ป แชมปไดแก เด็กชายชิษณุพงศ 

โพธิ์เจริญธรรม ทําเวลาได 33.572 วินาที, รองแชมป เด็กชาย

สิทธิชัย ฆังนิมิตร  34.007 วินาที, ที่ 3 เด็กชายนาธาน ควีเอ

ติ 34.521 วินาที, ที่ 4 เด็กชายพุทธ พิสุธิกูล 34.917 วินาที, 

ที่ 5 เด็กชายธีธารณธรรม เหลืองออน 35.165 วินาที ซึ่งเยาวชน

ที่ทําเวลาดีที่สุด 15 ลําดับแรก สามารถเขาสูโครงการขั้นที่ 2 

แอดวานซ เทรนนิ่ง โดยกลุมอายุ 10-11 ป จะอบรมในวันที่ 

15 พฤษภาคม 2565 ณ สนามรถคารท อีซี่คารทดอทเน็ต อาร

ซีเอ พระราม 9.  

แตงโมลง ปยะพงษยิง จูเนียรคัพ • ศรีราชา ยูไนเต็ด ควาแชมป

การแขงขันฟุตบอล 7 คน รุนอายุไมเกิน 12 ป รายการ “แตงโมลง 

ปยะพงษยิง จูเนียรคัพ Presented by CHABAA ชิงถวยรางวัลของ 

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและอดีตผูบัญชาการทหารบก 

และทุนการศึกษารวมมูลคากวา 300,000 บาท สนามที่ 5 โซนภาค

ตะวันออก ณ สนามมอสซา จังหวัดระยอง เม� อเร็วๆ นี้

ผลอนิดเดียวมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียตะวันออก

เฉียงใตใกลเขามาทุกทีแลว กําหนดแขงขัน 12-23  พฤษภา 

คม 2565 นี้ และแกรนดสปอรตเปดตัวชุดแขงขันและชุด

เดินทางไปสูศึกซีเกมส ครั้งที่ 31 “ฮานอยเกมส” ที่ประเทศ

เวียดนามกันไปแลว งานนี้ นักกีฬาไทยตองใชแกรนดสปอรต 

ผลิตภัณฑของไทย ธิติ พฤกษชะอุม กรรมการผูจัดการ บริษัท 

แกรนดสปอรต กรุป จํากัด เผยแนวคิด “Power of Spirit” หรือ 

“พลังแหงสปริต” ซึ่งไดรวบรวมแนวคิดจากนักกีฬาไทยหลายๆ 

ชนิดกีฬา ทําใหการออกแบบชุดแขงขันของนักกีฬาไทยหนนี้ออก

มาหลากหลายสวยงามแปลกตา ที่สําคัญนักกีฬาตางพึงพอใจ 

เพราะนอกจากรูปแบบที่สวยงามทันสมัยแลว เนื้อผายังกระชับ 

แตมีความคลองตัวสูง..••..พิรุณ ไพรีพายฤทธิ์ หัวหนาคณะ

ทํางานและกรรมการยุทธศาสตร 5G บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) พรอมดวย ยศวีร นิรันดรวิชย ผูอํานวยการ

ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ทรู เฮลท-แอปพลิเคชัน MorDee 

(หมอดี) และ ณฐ เตชะวรรณเวคิน ผูจัดการทั่วไป บริษัท ทรู 

ไลฟสไตล รีเทล จํากัด ในฐานะตัวแทนของเครือเจริญโภคภัณฑ

และบริษัทในเครือซีพีเอฟ ซีพี ออลล และทรู คอรปอเรชั่น ผู

สนับสนุนหลักดานอาหารและการส� อสารแกทัพนักกีฬาทีมชาติ

ไทยสูศึกซีเกมส ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ก็

เพิ่งเดินทางไปรวมพบปะและใหกําลังใจทัพนักกีฬาเทควันโดทีม

ชาติไทย ณ สมาคมกีฬาเทควันโดแหงประเทศไทย..••..บริษัท 

การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร

เวยส เปดรับสมัครการแขงขันวิ่ง “บางกอกแอรเวยส บูทีค 

ซีรีส 2022” เพ� อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาและเศรษฐกิจ

ในทองถิ่น โดยจะจัดในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 5 สนาม ใน 

5 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี ลําปาง ตราด พังงา และสุโขทัย 

ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2565 - 9 ตุลาคม 2565 นอกจากนี้ 

บางกอกแอรเวยยังขอมอบของสมนาคุณสําหรับผู โดยสารที่

สํารองที่นั่งในเสนทางวิ่งแตละจังหวัดเปนบัตรวิ่งฟรี จํานวน 

1 ใบ/ทาน โดยจะตองมีกําหนดเดินทางภายในระยะเวลาไมเกิน 

5 วัน กอนและหลังการแขงขัน ทั้งนี้ ในแตละสนามจะแบงการ

แขงขันออกเปน 3 ประเภท ไดแก ฮาลฟมาราธอน ระยะทาง 

21 กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และฟนรัน 

ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทานใดสนใจลองแวะไปชมไดที่ www.

facebook.com/BangkokAirways.Run และสมัครเขารวมแขงขัน

ไดที่ www.bangkokairways.run..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

เ

เททัมพาเซลติกสกวาดเน็ตสตกรอบ
นิวยอรก • เจยสัน เททัม ทํา 29 คะแนนพา บอสตัน เซลติกส เขี่ย 

บรูกลิน เน็ตส ตกรอบแบบชนะซีรีสขาดลอย 4-0 ในศึกบาสเกตบอล

เอ็นบีเอเพลยออฟ เม� อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผานมา

เกมที่บารเคลยส เซ็นเตอร บานของบรูกลิน เน็ตส เควิน 

ดูแรนต โชวผลงานยอดเยี่ยมกดไป 39 คะแนนใหกับเน็ตส แตยังไม

เพียงพอในการตอกรกับ บอสตัน เซลติกส ซึ่งมีขุมกําลังที่ทรงพลังกอน

ชนะไป 116-112

บอสตัน เซลติกส นั้นเลนเกมบุกของพวกเขาไดอยางสมดุล ใน

ขณะที่เกมรับก็สามารถปองกันไดอยางแข็งแกรง เจาบานบรูกลินนั้น

เปนฝายตามหลังตั้งแตเริ่มเกม และพยายามไลในชวงทายแตไมทัน

“พวกเรารูดีวากําลังเผชิญหนากับใคร พวกเรารูดีวาพวกเขา

เกงแคไหน และรูดีวาพวกเราจะสูแบบถึงที่สุด” เจยสัน เททัม กลาว 

โดยในชวงทายเกมเขาตองลุนอยางหนักหลังโดนจับฟาวลเอาตออก

มานั่งขางสนามในชวง 2 นาทีสุดทายที่เซลติกสไลขึ้นมาอยางน�ากลัว

“มันเปนชัยชนะซีรีส 4-0 แตอยาลืมวาแตละเกมนั้นไมไดชนะ

มางายๆ เลย พวกเราเพียงเช� อมั่นในกันเอง พวกเรามีสมาธิกันแบบ

เกมตอเกม และไมเคยคิดอะไรไปลวงหนา” เททัมกลาว 

เททัมเปน 1 ใน 5 ผูเลนของ บอสตัน เซลติกส ที่ทําสกอรเปน

เลขสองหลัก โดย เจยเลย บราวน ไดไป 22 คะแนน และพอยตการด

อยาง มารคัส สมารต จบเกมดวยสถิติ 20 คะแนน กับ 11 แอสซิสต 

ขณะที่ แกรนต วิลเลียมส ลุกจากมานั่งสํารองมากด 3 แตมไป 4 ครั้ง 

กอนจบเกม 14 แตม และอัล ฮอรฟอรด ไดไป 13 คะแนน

บอสตัน เซลติกส ทีมวางอันดับ 2 ของฝงอีสเทิรน คอนเฟอเรนซ 

จะผานเขาไปเจอกับผูชนะระหวาง “แชมปเกา” มิลวอกี บักส หรือ

ชิคาโก บูลลส ในซีรีสถัดไป

ฝงเจาบาน ขณะที่ดูแรนต โชวผลงานดีที่สุดในชวงโพสตซีซั่น 

แตปรากฏวา ไครี เออรวิง เกมนี้ทําไปไดเพียง 20 คะแนนเทานั้น 

และสงใหเพ� อนทําสกอรเพียง 5 แอสซิสต ขณะที่ เซธ เคอรรี ไดไป 

23 คะแนน

เกมอีกคู โตรอนโต แรพเตอรส พลิกล็อกบุกไปชนะ ฟลาเดลเฟย 

เซเวนตีซิกเซอรส ทําใหซีรีสที่พวกเขาดวลกับทีมวางอันดับ 4 ยังไม

หมดหวัง

โตรอนโต ซึ่งออกสตารทซีรีสดวยการแพ 3 เกมรวด แตตอน

นี้พวกเขาตองการชัยชนะอีกเพียงเกมเดียวซีรีสนี้จะกลับมาเสมอกัน 

หลังจากบุกไปชนะถึง เวลลส ฟาร โก เซ็นเตอร ในฟลาเดลเฟย 103-88

พาสคาล เซียแคม ทําไป 23 คะแนน มากที่สุดของโตรอนโต 

ขณะที่ โอ.จี. อานูโนบี และแกรี เทรนต จูเนียร ยิงไปคนละ 16 คะแนน 

ทําใหแรพเตอรสมีลุน เพราะเกม 6 ในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาทองถิ่น

สหรัฐอเมริกาจะกลับไปเลนกันที่แคนาดา

อยางไรก็ตาม ยังไมเคยมีทีมบาสเกตบอลเอ็นบีเอทีมไหนที่ตก

เปนรอง 3-0 แลวกลับมาชนะซีรีสเอ็นบีเอเพลยออฟได.

ขาดลอย • เจยสัน เททัม (ขวา) ผูเลนของ บอสตัน เซลติกส พยายาม

เลี้ยงบอลหลอกลอ เควิน ดูแรนต ของบรูกลิน เน็ตส ในเกมที่ 4 ของ

ซีรีสรอบแรกของ อีสเทิรน คอนเฟอเรนซ ที่บารเคลยส เซ็นเตอร ใน

บรูกลิน ซึ่งเซลติกสบุกมาชนะ 116-112 พรอมผานเขารอบตอไปดวย

ชัยชนะในซีรีสดีที่สุดใน 7 เกม 4-0

ปทุมธานี • มาโกโตะ เทกุระโมริ กุนซือ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุมฯ 

พอใจลูกทีมรั้งจาฝูงกลุมจี ในการแขงขันเอเอฟซี แชมเปยนสลีก 2022 

หลังผาน 4 เกม โดยเกมที่ 5 ดวลเมลเบิรน ซิตี พุธที่ 27 เม.ย.นี้ 

เผยตองเอาชนะทีมจากออสเตรเลียได เพ� อจะเปนเคร� องพิสูจนวา

เรามีพัฒนาการ และสามารถตอยอดไปในระดับเอเชียได” ขณะที่ 

“ยิม-วรชิต” เสียดายนัดแรกที่เจอกันทําไดแคเสมอ สวนทีมฟอรมดี

ขึ้นเพราะการส� อสารที่เขาใจกัน

เม� อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่หองแถลงขาวภายในสนาม

ปทุมธานี สเตเดี้ยม ไดมีการแถลงขาวกอนการแขงขันเอเอฟซี แชม

เปยนสลีก 2022 กลุมจี ระหวางเมลเบิรน ซิตี เอฟซี และบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด โดย “เดอะ แรบบิท” มี มาโกโตะ เทกุระโมริ หัวหนาผู

ฝกสอน พรอมดวย วรชิต กนิตศรีบําเพ็ญ ผูเลนของทีมเขารวมใน

การแถลงขาว

โดยโคชเทกุระโมริกลาววา “หลังจากที่ผานมา 4 เกม และ

นักเตะทุกคนนั้นมีอาการลาอยางเห็นไดชัด เราจึงไดพักนักเตะใน

เม� อวานที่ผานมา ดวยการพบกันมากอนในเกมแรก การลงเลนกับ

เมลเบิรน ซิตีในนัดนี้ ตางฝายตางก็ไดรูสไตลการเลนของกันและ

กันเปนอยางดี ดังนั้นการชิงจังหวะไหวพริบในเกมพรุงนี้จะเปนสิ่ง

ที่สําคัญมาก”

“เราคอนขางพอใจกับผลงานของตัวเองในตําแหน�งจาฝูง ซึ่ง

เราเองก็จะมีโอกาสในเกมหนา ในการเอาชนะเพ� อการการันตีการ

เขารอบ โดยการพบกันมากอนในเกมแรกกับเมลเบิรน ซิตี เราก็ไดมี

การวางแผนในการเปลี่ยนแปลงผูเลนเพ� อเตรียมความพรอมแลว แต

ดวยความลาของผูเลนที่มากกวาที่เราคาดไว เราจําเปนตองวางแผน

ใหดี ในแงของความพรอมและความเขาใจเกมใหไดดีที่สุด”

“ในรายการเอเอฟซี แชมเปยนสลีก ไมเคยมีเกมไหนที่งาย

กรุงเทพฯ • นายธิติ พฤกษชะอุม กรรมการผู

จัดการ บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด เปดเผย

วา จากการที่ “แกรนดสปอรต” เปนผูสนับสนุน

อยางเปนทางการของคณะกรรมการโอลิมปก

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในการ

ออกแบบและผลิตชุดใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่

ทีมในการแขงขันกีฬารายการตางๆ ซึ่งในมหกรรม

กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 “ฮานอยเกมส” ระหวาง

วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ที่กรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม ทาง “แกรนดสปอรต” ไดออกแบบ

และผลิตชุดแขงขันและชุดเดินทางใหแกนักกีฬา

ทีมชาติไทยสวมใสเพ� อไปสูศึกซีเกมส ครั้งที่ 31 

โดยไดแนวคิด หรือ Concept จากการรวบรวม

ความคิดของนักกีฬาจากหลายๆ ชนิดกีฬา ใหเรามี

ความรูสึกวาพลังของนักกีฬา รวมถึงบุคลากรและ

บุคคลที่เกี่ยวของกับนักกีฬาทุกๆ ฝายมีสวนสําคัญ

มาก ทาง “แกรนดสปอรต” จึงใชคําวา “Power of 

Spirit” หรือ “พลังแหงสปริต” มาเปนแนวคิดของ

การออกแบบชุดนักกีฬาทีมชาติในครั้งนี้

นายธิติกลาวอีกวา จากแนวคิด “Power of 

Spirit” จะทําใหทุกคนไดพบกับความหลากหลาย

ของชุดกีฬาในแตละชนิด ไมวาจะเปน ฟุตบอล 

บาสเกตบอล วอลเลยบอล หรือแมกระทั่งชุดที่

นักกีฬาจะสวมใสสําหรับการเดินทางหรือขึ้นไป

รับเหรียญรางวัลก็เช� อมั่นวาจะเปนภาพที่สวยงาม 

เพราะมีดีไซนที่แปลกตาจากทุกๆ ปที่เราเคยเห็น

กันมา ในสวนของชุดวอรมในปนี้จะเปนสีสันที่

สะดุดตาจากที่ทุกคนเคยเห็น มีการแบงเฉดสีขาง

หนึ่งสีน้ําเงิน อีกขางหนึ่งเปนสีแดง แยกกันอยาง

ชัดเจนเลย ทําใหดูหนักแน�นและมั่นคงเวลาที่

นักกีฬาสวมใสนี่ทําใหเขามีพลังฮึกเหิมพรอมที่จะ

ออกไปตอสูกับคูแขง

“ทางแกรนดสปอรตไดจัดทีมงานโดยเฉพาะ

เพ� อเขาไปพูดคุยกับนักกีฬา เพ� อใหนักกีฬามีสวน

รวมในการปรับรูปทรงของชุดใหเหมาะสมกับกีฬา

แตละชนิด เชน กีฬาวอลเลยบอล นักกีฬาหลาย

คนไปเลนในลีกตางประเทศ เพราะฉะนั้นจะเกิด

‘แกรนดสปอรต’เปดชุดกีฬาซีเกมสออกแบบตามแนวคิดพลังแหงสปริต

ความคุนเคยของการได ใสชุดที่ ไมมีแขน ซึ่งจะ

ทําใหนักกีฬาเขามั่นใจยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นปนี้เช� อวา 

แฟนคลับของนักกีฬาวอลเลยบอลน�าจะมีความสุข

ที่จะเห็นนักกีฬารุนใหมใสแบบไมมีแขน ซึ่งแฟน

คลับของเราเรียกรองมานานมากครับ จึงอยากให

ติดตามและใหกําลังใจเชียรนักกีฬารวมกันครับ” 

กก.ผจก.แกรนดสปอรต กรุป กลาว

“อีกชนิดกีฬาที่แฟนๆ กีฬาชาวไทยจับตาดู

เปนอยางมาก ก็คือแบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส 

ซึ่งเปนกีฬาที่แขงในฮอลลปด เพราะฉะนั้นใน

เร� องของชุดกีฬาเราสามารถมีไดหลากหลายรูป

แบบ จะมีแขนก็ได จะแขนสั้นก็ได หรือจะแขน

กุดก็ได จะเปนกางเกงหรือกระโปรงก็ได ขึ้นอยู

กับนักกีฬาที่เปนตัวแทนทีมชาติไทยที่เดินทางไป

แขงในแตละครั้ง ปนี้ทางแกรนดสปอรตก็เลย

ผลิตตัวอยางออกมาใหนักกีฬาเลือกไดเต็มที่เลย 

มีทั้งกางเกง กระโปรงดวย แลวก็มีทั้งแบบมีแขน

และแบบแขนกุดดวย เพราะฉะนั้นเช� อไดเลยวา

นักกีฬาจะตองมั่นใจทุกครั้งที่ลงแขงขันแน�นอน

ครับ” นายธิติกลาว

นอกจากนี้ นายธิติกลาวเพิ่มเติมวา สําหรับ

ชุดเดินทางคอปก แกรนดสปอรตไดใชเทคโนโลยี 

“รีไซเคิล” จากขวดพลาสติก โดยการนําขวด

พลาสติกมาหลอมแลวก็รีดออกมาเปนเสนใยนํา

มาผลิตเปนเนื้อผา จะทําใหเนื้อผามีความโปรง

เบา ซึมซับงายระบายเหง� อเร็ว ทั้งยังชวยรักษา

สิ่งแวดลอมอีกดวย ทาง “แกรนดสปอรต” ขอ

เชิญชวนพอแมพี่นองชาวไทยทุกทานรวมเชียร

และเปนกําลังใจใหนักกีฬาทีมชาติไทยสูศึกซีเกมส 

ครั้งที่ 31 ใหเปนเจาเหรียญทองในการแขงขัน

ครั้งนี้ และฝากติดตามขอมูลขาวสารของแกรนด

สปอรต ผานชองทาง Facebook gramdsport1961 

ของเราดวย

ดาน นายบัณฑิต ชวงไชย นักกีฬากรีฑา

ทีมชาติไทย กลาวถึงชุดแขงขันของแกรนดสปอรต

วา “สําหรับการเปลี่ยนรูปแบบชุดการแขงขัน

ถือวาดีมาก เพราะแตละกีฬาชุดการแขงขันจะไม

เหมือนกัน แลวก็ใชในการเคล� อนไหวไมเหมือนกัน 

สําหรับกรีฑาเปนกีฬาที่ใชความเร็วในการเคล� อนที่

คอนขางสูง มีการปรับเนื้อผาใหกระชับ มีความ

ยืดหยุนคลองตัวถือวาดีมากเลยครับ”

ขณะที่ น.ส.พิชฌามลณ โอภาสนิพัทธ 

นักกีฬาแบดมินตันสาวทีมชาติไทย กลาววา “สําหรับ

ชุดแขงขันใสแลวรูสะดวกแลวก็มั่นใจในการขยับ

รางกายคะ มีรูปแบบทันสมัยเขากับสรีระนักกีฬา

ไดดีเลยคะ”

ฝาย น.ส.ฑิชากร บุญเลิศ นักกีฬาวอลเลย 

บอลหญิงทีมชาติไทย เผยวา “ชุดแขงขันใสแลว

มั่นใจขึ้นคะ เพราะตัวชุดเองคอนขางเขารูปทําให

เราสะดวกขึ้น ลวดลายมาแบบแขนกุดแบบใหมก็

คือจัดวาดีเลยคะ ฝากคนทางบานชวยเปนกําลังใจ

ใหพวกเรานักกีฬาวอลเลยบอลดวยนะคะ”

สําหรับชุดเดินทางของนักกีฬาทีมชาติ 

ซีเกมส ครั้งที่ 31 พรอมจําหน�ายวันที่ 1 พฤษภา

คม 2565 ยกเวนเสื้อคอปก พรอมขายวันที่ 

10 พฤษภาคม 2565 ผูที่สนใจสามารถซื้อสินคา

คอลเลกชันซีเกมส ไดที่รานแกรนดสปอรต ช็อป 

ทุกสาขา, แกรนดสปอรต ช็อป ออนไลน และราน

คาตัวแทนทั่วประเทศ โดยเขาไปชมรายละเอียด

ไดที่ www.grandsportshoponline.com.

บีจีมั่นใจควา3แตมจาก   เมลเบิรน

สําหรับแตละทีม ทุกทีมจะตองเจอกับปญหาดานใดดานหนึ่งเสมอ 

ดังนั้นนี่คือโอกาสของเราในการพิสูจนตัวเอง และถาเรายังสามารถ

ทํางานกันเปนทีมและแสดงผลการแขงขันที่น�าพอใจออกมาได ก็จะ

แสดงใหแฟนบอลไดเห็นวาเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เมล

เบิรน ซิตี ก็ยังรั้งตําแหน�งจาฝูงในเอลีกอยูในขณะนี้ ถาหากพรุง

นี้เราสามารถเอาชนะพวกเขาได มันก็จะเปนเคร� องพิสูจนวาเรามี

พัฒนาการ และสามารถตอยอดไปในระดับเอเชียได”

ดาน “ยิม” วรชิต กนิตศรีบําเพ็ญ ก็ไดกลาวถึงเกมนี้วา “สวน

ตัวแลวก็รูสึกเสียดายที่ทําไดแคเสมอ (1-1) ในเกมแรก เน� องจากผม

มีโอกาสในการทําประตู แตก็พลาดไป 

แตเราทุกคนตองการ 3 คะแนนใน

เกมนี้เพ� อการันตีการผานเขารอบ” 

นอกจากนี้ กองกลางทีมชาติไทย

ยังกลาวถึงเหตุผลที่ทําใหฟอรม

การเลนของตัวเองและทีมวา 

“ตั้งแตโคชเขามา เราไดมีการส� อสารกับโคช

วาตองมีการเลนอยางไรบาง ซึ่งการส� อสาร

นี้ก็ชวยใหทุกอยางชัดเจนขึ้น ทําใหผลงาน

สวนตัวของผมและของทีมนั้นดีขึ้นเร� อยๆ 

แน�นอนวา การลงเลนในรายการที่ยิ่งใหญ

แบบนี้ เราทุกคนก็พยายามทําอยางเต็มที่

เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพื่อตัวเราเอง

และแฟนบอล”

ในขณะคารล เจนกินสัน แนวรับของ

เมลเบิรน ซิตี กลาวถึงโอกาสในการลงเลนเอ

เอฟซี แชมเปยนสลีกครั้งแรกวา “ผมรักมันเลย

แหละ ผมคิดวานักฟุตบอลทุกคนช� นชอบอารมณ

และบรรยากาศของเกมในทุกเกมที่คุณเดินทางมา

ถึงสนาม แมกระทั่งเพลงของการแขงขัน ทุกอยาง

ลวนทําใหมันรูสึกวานี่คือเกมใหญ”

โดย บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จะลงแขงขันเกมเอเอฟซี 

แชมเปยนสลีก 2022 รอบแบงกลุม กลุมจี นัดที่ 5 

พบกับ เมลเบิรน ซิตี เอฟซี ในวันพุธที่ 27 เมษายน 

2562 เวลา 18.00 น. ที่สนามปทุมธานี สเตเดี้ยม 

ถายทอดสดผาน ELEVEN SPORTS.

บีจีมั่นใจควา3แตมจาก   เมลเบิรน

มาโกโตะ เทกุระโมริ

อิคซาน ฟานดี 

นัดที่ผานมายิงให

บีจี 2 ประตู
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Blue Fantasy : ประวัติศาสตร์เพ้อฝัน

Blue Fantasy : ประวัติศาสตร์เพ้อฝัน นิทรรศการเดี่ยว

โดย กมลลักษณ์ สุขชัย นำาเสนอศิลปะภาพปะติดแบบคอลลาจ ผ่าน

ส่วนประกอบของภาพถ่าย รูปวาด จดหมาย ตลอดจนเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ที่สอดประสานกัน สะท้อนถึงมิติอันซับซ้อนของความ

ไม่เท่าเทียมเชิงระบบ ความเหลื่อมล้ำาที่มาจากบันทึกประวัติศาสตร์ 

ซึ่งมักอุทิศให้แก่การเชิดชูเหล่าวงอวตาร งานชุดนี้ต้องการสำารวจ

และตั้งคำาถามนิยามของประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภัณฑา

รักษ์สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ จัดแสดงวันที่ 30 เม.ย.-19 มิ.ย.65 ที่ HOP 

PHOTO GALLERY ชั้น 3 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ดัน Soft Power อาหาร-ผ้าไทย

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) 

กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมปรับบทบาทสู่การเป็น 

กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำามิติด้านวัฒนธรรม และ 

Soft Power สร้างรายได้เข้าประเทศ สวธ.จัดแผนงาน/โครงการ

นำางานมรดกภูมิปัญญามาสร้างรายได้ทั้งในและต่างประเทศ ปีนี้

เน้นต่อยอดโครงการผ้าไทย อาหารไทย ที่ได้รับความร่วมมือจาก

เครือข่ายสภาวัฒนธรรม มรภ. และผู้ประกอบการทั้งรัฐ เอกชน 

ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาท อาทิ โครงการอาหารไทยเป็นยาอร่อย

ที่สุดในโลก (Thai Taste Therapy) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างมาก

จากการนำาเสนอเมนูเด่นที่ประกอบด้วยผัก สมุนไพร และเครื่อง

เทศพื้นถิ่นที่มีสรรพคุณทางยา มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจาก

นี้ ได้เชื่อมตลาดวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ www.culturemarket.

net จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ขณะที่ โครงการผ้าไทย 

ร่วมกับนักออกแบบและกลุ่มผ้าทอในจังหวัดต่างๆ อนุรักษ์ต่อยอด

ภูมิปัญญาการแปรรูปผ้าไทยสู่ผลิตภัณฑ์นานาชนิด.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ลังจากการประกาศผลงานศิลปะที่คว้า

รางวัลใหญ่ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้ง 

ที่ 10 และ 11” พร้อมเงินรางวัล 2 ล้านบาท 

ในหัวข้อ ‘ในฝัน’ และ ‘คนไทยให้กันได้’ จัดโดย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการและ

พระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 

การนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ “ความฝัน” และทอด

พระเนตรนิทรรศการฯ โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน) เฝ้าฯ รับเสด็จ

ตอนนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

ทั้งสองปี ตั้งแต่รางวัลช้างเผือก, รางวัลชนะเลิศ, 

รางวัล CEO AWARD และผลงานคุณภาพที่ผ่าน

การคัดเลือก ได้นำามาจัดแสดงให้คนรักงานศิลปะ 

โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากก้าวสู่เส้นทางศิลปินได้

ชม ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือกครั้ง

ที่ 10 และ 11” ระหว่างวันที่ 26 เม.ย.-28 ส.ค.2565 

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

เวทีนี้เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินและผู้รักงาน

ศิลป์ได้รังสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ผ่านการนำาเสนอ

ผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 

และสื่อผสม โดยไม่จำากัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งรูปแบบ 

รูปธรรมหรือศิลปะรูปลักษณ์ บอกเล่าเรื่องราวจาก

แนวคิดของศิลปินแต่ละคนสู่สังคม

สำาหรับ งานศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 

ผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ “แหวกว่ายใน

นิทรา” โดย ลดากร พวงบุบผา รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “สุขสมดุล” โดย นิลยา 

บรรดาศักดิ์ เงินรางวัล 5 แสนบาท รางวัล CEO 

AWARD ได้แก่ “สวนสัตว์ในฝัน” โดย เสริมศักดิ์ ทามี

และงานศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 ผลงาน

รางวัลช้างเผือก ได้แก่ “พลังแห่งดอกทานตะวัน” 

โดย อนันต์ยศ จันทร์นวล รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ใครมาถึงเรือนชานต้อง

ต้อนรับ” โดย มนัชญา กิจประเสริฐ รางวัล 5 แสนบาท 

รางวัล CEO AWARD ได้แก่ “โฮม Home (บุญบ้าน

เฮา)” โดย เญอรินดา แก้วสุวรรณ 

นิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำานวยการโครงการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไทยเบฟ กล่าวว่า การ

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่น

ใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น 

ในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริงและศิลปะ

รูปลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ปี 2554 และจัดต่อเนื่องทุกปี 

ในปีนี้จัดครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ ‘คนไทยให้กันได้’ 

เพื่อให้ศิลปินได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์

จากโจทย์ แต่ละคนสร้างผลงานที่น่าสนใจในรูปแบบ

และแนวทางที่แตกต่าง สะท้อนความมุ่งมั่นส่งเสริม

วงการศิลปะร่วมสมัยของไทย

ลดากร พวงบุบผา ศิลปินรางวัลช้างเผือก เผย

ถึงผลงาน “แหวกว่ายในนิทรา” ว่า ทุกคนเคยฝัน เรา

จะฝันได้เมื่อร่างกายเข้าสู่กระบวนการการหลับใหล 

ส่วนจิตและสมองยังทำาตามหน้าที่ต่อไป แต่จะมีสักกี่

คนที่ตกอยู่ในภวังค์แห่งความฝันตลอดเวลา หนึ่งใน

นั้นคือ แม่บุญธรรมผู้แก่ชราที่รับอุปการะเลี้ยงดูตนแต่

เพียงลำาพัง จนเติบโตขึ้นมาภายในบ้านอันแสนอบอุ่น

“หญิงชราวัย 93 ปี ซึ่งเป็นแม่บุญุธรรมที่มี

อาการสับสนทางจิตเหมือนมีโลกอีกหนึ่งใบซ่อนอยู่ 

แม่มักจะเล่าเรื่องราวจากความเป็นจริงปะปนกับ

โลกแห่งความฝัน เช่น ส่งของที่อยู่อย่างผิดที่ผิดทาง 

สถานที่และวันเวลาที่น่าสับสน สัตว์และสิ่งมีชีวิตใน

รูปแบบเหนือจริง ท่ามกลางบรรยากาศภายในบ้าน

พื้นที่สมมุติ เรื่องราวของแม่มักพาดำาดิ่งสู่ โลกแห่ง

จินตนาการ โลกที่แม้แต่ตัวเราเองก็อยากให้มีอยู่จริง 

เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ โลหะร่องลึกที่ถนัด ใช้เวลา 4 

เดือนสร้างงาน” ลดากรกล่าว

ด้าน อนันต์ยศ จันทร์นวล ศิลปินช้างเผือก

จากผลงาน “พลังแห่งดอกทานตะวัน” เผยว่า ดีใจ

และเป็นเกียรติอย่างมากที่ ได้รางวัล ทำาให้มีกำาลัง

ใจทำาผลงานชิ้นต่อไป ชิ้นนี้ใช้เวลาทำางาน 1 เดือน 

มาจากแนวความคิดดอกทานตะวันและผ้าสีแดง

ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความหวัง ความสดใส 

ร่าเริง มีชีวิตชีวา ความแข็งแกร่งสง่างามเสมือน

เป็นอีกหนึ่งกำาลังใจให้คนไทยได้ข้ามผ่านช่วงเวลา ณ 

ปัจจุบันไปด้วยกัน ตนใช้เทคนิคสีน้ำามันและสีอะคริ

ลิกบนผ้าลินิน ขอบคุณโครงการศิลปกรรมช้างเผือก 

ทำาให้ตนและเพื่อนๆ ได้ต่อยอดทำางานศิลปะอย่างต่อ

เนื่อง อยากชวนมาชมนิทรรศการซึ่งมีผลงานจำานวน

มาก หลายเทคนิคน่าสนใจ สะท้อนสังคมไทย.

สองงานศิลป์รางวัล‘ช้างเผือก’คว้าเงิน2ล้าน

ห

ผลงานรางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 10 “แหวกว่ายในนิทรา” ฐาปน สิริวัฒนภักดี 

“พลังแห่งดอกทานตะวัน” คว้ารางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 11 ชวนชมนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกที่หอศิลป์กรุงเทพฯ

ศึกษาธิการ • สพฐ.ทำาแนวทางพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก รับมือภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังเรียนออนไลน์

ในช่วงโควิด พบระดับประถมถดถอยใน

เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ ส่วนระดับมัธยม 

ถดถอยทั้งความรู้และการเชื่อมโยงความ

รู้ สัมพันธภาพ เล็งเติมเต็มด้วยการเปิด

โอกาสให้เด็กทำากิจกรรมนอกห้องเรียน 

และให้ครูมุ่งสอนลักษณะของ Active 

Learning ย้ำาต้องใช้วิกฤตเป็นโอกาส

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิ 

การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้

ตนได้ประชุมจัดทำาแนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning 

สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการพัฒนา

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 

Loss) ของผู้เรียน ร่วมกับรองผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 

ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เราได้เผชิญ

กับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำาให้

นักเรียนจำานวนมากพบกับภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู้ ซึ่งจากการวิจัยของสภา

การศึกษาพบว่า นักเรียนในระดับต่างกัน

จะพบภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ที่แตก

ต่างกัน เช่น ในระดับประถมศึกษา พบ

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในด้านความ

รู้ การอ่าน คณิตศาสตร์ และคุณลักษณะ

ของนักเรียน ส่วนในระดับมัธยมศึกษา

พบว่า มีความถดถอยทั้งในด้านความรู้ 

การเชื่อมโยงความรู้ สภาวะทางอารมณ์ 

สัมพันธภาพ โดยมีสาเหตุที่หลากหลาย

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า ทั้ งนี้  

สพฐ.ยังมีแนวคิดที่จะลดช่องว่างปัญหา

การเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งด้านความรู้พื้น

ฐานที่จำาเป็น กระบวนการเรียนรู้ ทักษะ

ชีวิต โดยดำาเนินการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

แรกเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

เติมเต็มด้วยตนเองนอกห้องเรียน ด้วย

การทำากิจกรรมในรูปแบบที่สนุกสนาน 

ส่วนที่สองสร้างความเข้าใจและส่งเสริม

การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน

ลักษณะของ Active Learning ที่ให้ความ

สำาคัญกับสมรรถนะของผู้เรียน ซึ่งที่ประชุม

ได้มีการวิเคราะห์ภาวะถดถอยทางการ

เรียนรู้ของนักเรียน และวิเคราะห์กรอบ

แนวคิดสำาคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่

ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา เพื่อ

ออกแบบกิจกรรมสำาหรับนักเรียน และ

จัดทำาแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active 

Learning ให้เกิดสมรรถนะ พร้อมทั้งเชื่อม

โยงเนื้อหาให้มีความหมาย ทำาให้นักเรียน

เห็นคุณค่าต่อสิ่งที่เรียนรู้และสามารถนำา

ไปใช้ได้จริง

รองเลขาฯ กพฐ.กล่าวอีกว่า นอก 

จากนี้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครู

ให้คำานึงว่าเราจะสอนอย่างไร โดยจัดการ

เรียนการสอนในแนวทางที่เหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียนและนักเรียน เช่น การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตัว

ชี้วัด บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพิ่มทัศนคติและคุณค่าด้วยกระบวนการ 

Active Learning, การจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ Active Learning โดยเริ่มจากตัวอย่างที่

ง่ายที่สุด ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด มีความ

หมายกับนักเรียนมากที่สุด ให้เวลานักเรียน

ได้จัดระบบความคิดของตนเองต่อยอดจน

เกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรม

ในที่สุด

“อย่างไรก็ตาม สพฐ.พยายามหา

แนวทางที่หลากหลายให้กับครูในการ

แก้ ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเช่นครั้งนี้ที่

ทำาในมิติของการเชื่อมโยงกับหลักสูตรให้

เป็นรูปธรรมมากขึ้น เสมือนเป็นการเปิด

โลกให้กับการเติม Learning Loss โดยสิ่ง

ที่ต้องการเน้นย้ำาคือ การใช้วิกฤตให้เป็น

โอกาสในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ

ครูในสถานการณ์ปัจจุบัน ถือเป็นช่วงนาที

ทองที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเป้า

หมายทั้งในระดับชาติและระดับสากล ผ่าน

กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญด้วย 

Active Learning” รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เผยรายชื่อครู 

4 หมื่นรายขอแก้ไขหนี้ คิดเป็นยอดหนี้ 58.8 

ล้านถึงสถานีแก้หนี้ครูแล้ว เร่งประสาน

สถาบันการเงินช่วยเหลือ ส่วนมาตรการ

ลดดอกเบี้ย 0.5-1% ส่งผลทำาให้มีเงินย้อน

กลับไปที่ครู 2.2 พันล้าน ส่วนสหกรณ์ฯ 

ต้องการซอฟต์ โลนจากสถาบันการเงินแห่ง

อื่น จำานวน 5.4 หมื่นล้านบาท ไว้เป็นทุน

แก้ไขปัญหาหนี้สินครู พร้อมอบรมคุณครูให้

ความรู้ด้านการเงิน 1 แสนคนภายใน ส.ค.นี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา

หนี้สินครูโครงการสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

ว่า แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ได้ดำาเนินการไปแล้ว คือ เราได้ประสาน

ขอความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ทั่วประเทศ 108 แห่ง เพื่อขอลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้ครูที่เป็นสมาชิก ซึ่งขณะ

นี้ ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูทั้งสิ้น 70 แห่ง สามารถลดดอกเบี้ยลง

ได้ระหว่างร้อยละ 0.05-1.0 มีครูที่ได้รับผล

ประโยชน์ 463,072 ราย สามารถส่งเงิน

คืนกลับเข้ากระเป๋าคุณครู 2,262 ล้านบาท 

สร้างการเงินหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศได้ทันที และขณะนี้มี

หลายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ลดดอกเบี้ยให้ 

1% ทำาให้คุณครูมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 

15,000 บาท ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สำาหรับจำานวนผู้ลงทะเบียน

เพื่อเข้าร่วมโครงการจำานวน 41,128 ราย 

มียอดหนี้รวม 58,835,199,322 บาทนั้น 

ข้อมูลทั้งหมดได้ส่งต่อให้กับสถานีแก้หนี้

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นที่เรียบร้อย 

ซึ่งผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นนายสถานีแก้หนี้กำาลัง

วิเคราะห์ข้อมูล และเชิญลูกหนี้รายบุคคล

มาหารือถึงแนวทางแก้ไข และพร้อมจะทำา

หน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย

กับเจ้าหนี้ในแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ

ร่วมกันทั้งของลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งหาก

สามารถรวมยอดหนี้ของครูรายบุคคลมาไว้ที่

แห่งเดียวจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวก 

และสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

“มีหลายสหกรณ์พร้อมจะรวบยอด

หนี้มาไว้ที่เดียว แต่ติดขัดเงินหมุนเวียนที่

จะใช้สนับสนุน ซึ่งทางกระทรวงได้สำารวจ

ความต้องการสินเชื่อเบื้องต้น พบว่ามี 27 

สหกรณ์ที่ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา (Soft 

Loan) วงเงินรวมประมาณ 54,000 ล้าน

บาท ซึ่งจะต้องตรวจสอบความต้องการ

ที่แท้จริงอีกครั้ง แต่ก็ได้ประสานกับธนาคาร

ออมสินเพื่อขอรับการสนับสนุนไว้ เบื้อง

ต้นทราบว่าได้เตรียมเงินสนับสนุนไว้แล้ว 

5,000 ล้านบาท”

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ศธ.ได้เร่งจัดหา

แหล่งเงินกู้ผ่านสถาบันการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม 

โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 1-2 แห่ง ที่มีผล

การดำาเนินงานที่ดี พร้อมให้เพื่อนสหกรณ์

ด้วยกันกู้อีก 200 ล้านบาท และประสาน

ไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้

จากสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย รวม

ถึงการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนจากธนาคาร

พาณิชย์อื่นๆ เพิ่มเติม

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับ

การควบคุมการอนุมัติเงินกู้ใหม่ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษายังต้องมีความเข้ม

งวดอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้

สินเข้าสู่ระบบมากขึ้น โดยบริษัท ข้อมูล

เครดิตแห่งชาติ จำากัด ยินดีสนับสนุนให้

นายสถานีแก้หนี้สามารถประสานติดต่อ

เพื่อขอตรวจสอบยอดเงินกู้ของครูได้ โดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะเดียวกันการอบรม

คุณครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการ

เงินเป็นสิ่งที่ต้องดำาเนินการควบคู่กัน ซึ่งมี

เป้าหมายที่จะอบรมครูให้ได้ 100,000 คน 

ในเดือนสิงหาคมนี้ และจะนำาหลักสูตร

ทางการเงินเป็นหลักสูตรหลักสำาหรับการ

พัฒนาบุคลากรครูอีกด้วย ทั้งนี้ ครูที่ได้รับ

การบรรจุใหม่ในปีการศึกษา 2565 ทุกคน

จะต้องได้รับการอบรมหลักสูตรทางการ

เงินก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการปลูก

ฝังความรู้ความเข้าใจ และระเบียบวินัย

ทางการเงินตั้งแต่ต้นทาง

“ทั้งนี้ ศธ.มุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีของคุณครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คุณครูสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนของตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การแก้ไขปัญหา

หนี้สินครูจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องผลัก

ดันให้เกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และ

ดิฉันเชื่อมั่นว่าหากคุณครูทุกคนได้รับการยก

ระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดข้อกังวลเกี่ยวกับ

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน หรือสามารถขจัดให้

หมดสิ้นไป ครูจะสามารถใช้เวลาทุ่มเทให้กับ

การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาลูกหลาน

และเยาวชนไทยเต็มที่” รมว.ศธ.กล่าว.

กรุงเทพฯ • ทปอ.อนุโลมนักเรียน

ลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษ

คำาตอบในการสอบ TCAS 65 

เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการฝนชุด

แบบทดสอบบนกระดาษคำาตอบ 

กรรมการจะตรวจข้อสอบให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ 

mytcas.com ได้เผยแพร่ประกาศ

เรื่อง การอนุโลมกรณีลืมฝนชุด

แบบทดสอบบนกระดาษคำาตอบ

ในการสอบ TCAS 65 ระบุใจความ

ตอนหนึ่งว่า จากสถิติการสอบเข้า

มหาวิทยาลัยปี 2565 ในรายวิชา 

GAT/PAT และวิชาสามัญที่ ได้

จัดสอบไปในช่วงวันที่ 12-20 

มีนาคม 2565 พบว่ามีกระดาษ

คำาตอบจำานวน 1,285 แผ่น จาก

ทั้งสิ้น 1,341,645 แผ่น คิดเป็น

ร้อยละ 0.096 ที่ไม่สามารถตรวจ

ให้คะแนนได้ เนื่องจากไม่มีการ

ฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาบคำา

ตอบ แม้ว่า ทปอ.ได้ประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนผู้เข้าสอบตลอดมาอย่าง

ต่อเนื่อง ดังนี้

1.การประกาศเตือนเป็น

ข้อความและแบนเนอร์ทางเว็บ

ไซต์ และ Facebook:mytcas.

com 2.การระบุในคู่มือผู้เข้าสอบ 

เตือนการฝนชุดแบบทดสอบ 

3.การระบุในคำาอธิบายวิธีทำา 

แบบทดสอบในหน้าที่ 2 ของ

แบบทดสอบว่าใช้ดินสอดำาเบอร์ 

2B ระบายเลขชุดแบบทดสอบที่

ได้รับลงบนกระดาษคำาตอบให้ถูก

ต้อง 4.การระบุคำาสั่งในกระดาษ 

คำาตอบ ให้นักเรียนระบายเลขที่

ชุดแบบทดสอบลงในกระดาษคำา

ตอบนี้ให้ถูกต้อง 5.การแสดงกระ 

ดาษคำาตอบให้ผู้เข้าสอบทราบ

ใน Exam Blueprint บนเว็บไซต์ 

mytcas.com ก่อนการสอบ และ 

6.การให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขที่ชุด

แบบทดสอบลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้า

สอบ เพื่อเตือนว่ามีแบบทดสอบ

มากกว่า 1 ชุด และต้องฝนลงใน

กระดาษคำาตอบด้วย

ทั้งนี้ ทปอ.มีความเห็นใจ

และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิด

ขึ้นกับผู้เข้าสอบที่ลืมฝนชุดแบบ

ทดสอบไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ

ใดก็ตาม และเนื่องจากปีนี้เป็น

ปีแรกที่มีการฝนชุดแบบทดสอบ

บนกระดาษคำาตอบ จึงอาจมีผู้

ที่ ไม่ระมัดระวังในการฝนเลข

ชุดแบบทดสอบ คณะกรรมการ

ดำาเนินงาน TCAS จึงมีมติให้

อนุโลมนำากระดาบคำาตอบที่ลืม

ฝนชุดแบบทดสอบทั้งหมดมา

ดำาเนินการตรวจให้คะแนนตาม

เลขชุดแบบทดสอบที่ ได้ระบุไว้

บนใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ โดยจะ

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ 30 เมษายน 2565 นี้.

สพฐ.ทำ�แผน‘รุกเรียนรู้’แก้เด็กถดถอย
พบประถม-มัธยม‘ถอยหลัง’การอ่าน-คณิตศาสตร์-เชื่อมโยงความรู้หลังต้องเรียนออนไลน์

ทปอ.อนุโลมนักเรียน

ลืมฝนข้อสอบTCAS

‘ยกเหตุผลเป็นปีแรก’

แก้หน้ีครูคืบสหกรณ์ลดดอกให้รวมแล้ว2,262ล้าน
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11บันเทิง

อนจะแลนด์สไลด์..

มารู้-มาดู “ผลงานวีรกรรม” ของนายห้างเจ้าของ

พรรคดูหน่อยเป็นไร ซึ่งผู้ที่ได้ใช้ความเพียร ค้นคว้า-

เก็บรวบรวมมาให้อ่านนี้ก็หาใช่ใคร..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์

ประจำาคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) นั่นเอง!

“รวบรวมผลงานวีรกรรมของ ทักษิณ บันทึกไว้ให้ลูก

หลานมันจำา” คือหัวข้อที่ ดร.อานนท์ได้ โพสต์ แต่ด้วยความ

ยาวตั้ง 61 วีรกรรม ผมจึงตันปัญญาที่จะนำามาเสนอต่อตรง

นี้ ได้ครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ก็ขอคัดลอกเอามาให้อ่านสำาหรับผู้ท่ียัง

ไม่ได้ผ่านตาสัก 5-6 ข้อ พอได้เรียกน้ำาย่อย..1.แก้ พ.ร.บ. 

สรรพสามิตโทรคมนาคม ให้เสียภาษีน้อยลง ได้ผลประโยชน์ 

8,000 ล้าน

2.ตั้ง ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็น ผบ.ทบ. ก็ได้พี่ชายตนเอง

คุมทหาร 3.ตั้ง เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์ เป็นรอง ผบ.ตร. ก็ได้

พี่เขยตนเองคุมตำารวจ 

4.ตั้ง วาสนา เพิ่มลาภ เป็นประธาน กกต. ก็ได้ตำารวจ

พวกพ้องตัวเองคุม กกต. 5.ตั้ง สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ เป็น ผอ.กอง

สลาก ก็ได้ตำารวจพวกพ้องตัวเองคุมกองสลาก

6.ตั้ง คงศักดิ์ วันทนา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย สามีลูกน้ำาเพื่อนรักที่ช่วยแลกเช็คให้สมัยยังจนอยู่ 

ก็ได้เพื่อนคุณหญิงอ้อ…มาคุมทุกเหล่า

ครับ..ก็ลองหาอ่านกันดู แต่หาก “อุ๊งอิ๊ง” ได้อ่านครบ 

61 ข้อ แล้วยังจะฝันถึง “แลนด์สไลด์” อยู่อีก เห็นต้องไป

ปรึกษาแพทย์แล้วกระมัง?

ส่วนรายน้ีไม่ได้จะปรึกษาใคร เพียงแต่คุณกนก รัตน์วงศ์

สกุล นักเล่าข่าวคนดัง คงแค่จะระบายความในใจ จึงได้โพสต์..

“แจ้งข่าวให้ทราบ สำาหรับแฟนรายการ “ลายกนก ยก

สยาม” ว่า เรามีการเปลี่ยนตัว “โปรดิวเซอร์” มาสักระยะ

หนึ่งแล้ว เหตุผลนั้น ไม่สามารถเล่าเป็นการสาธารณะได้ 

เอาเป็นว่า ทางบริษัท “ต้องเปลี่ยนตัว” เพราะตรวจ

สอบพบ “ความไม่ถูกต้อง” ในเชิงผลประโยชน์ และกฎระ 

เบียบไม่ใช่ดังท่ีบางท่านเข้าใจ ตามการรับข้อมูลมาคลาดเคลื่อน

ว่า .. ขอยุติบทบาทเอง

ขอย้ำาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ถูกต้อง และใครก็ตามที่ทำา

เช่นนั้น ควรที่จะพิจารณาตัวเอง โดยสปิริตด้วยซ้ำา 

รายการลายกนก ยกสยาม มีทีมโปรดิวเซอร์ใหม่มา

ร่วมสองเดือนแล้ว จะเห็นได้ว่า เนื้อหาสาระความรู้ ความ

น่าติดตาม ไม่มีตก 

ท้ังในแง่ตัวบุคคล แขกรับเชิญ ข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ ยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยม และถูกนำาเสนอในรสชาติ

ตามมาตรฐานลายกนกฯ 

ผมแจ้งให้ทีมงานทุกคนพึงตระหนักว่า รายการจะประ 

สบความสำาเร็จได้ด้วย “ทีมเวิร์ก” ไม่ใช่เป็นเพราะผู้หนึ่งผู้ใด 

จะไปพูด “ตีกิน” ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นคนสำาคัญ รายการ

ขาดฉันแล้วจะรู้สึก หรือไปไม่รอดแน่

คนที่คิดเช่นนี้..ไม่ถูก แม้จะเก่งจริง ความเก่ง ฉลาด 

ต้องมาพร้อมกับ ความประพฤติที่น่ารัก ซื่อตรง 

ถึงตัวผมเองก็เถอะ ดูเหมือนเป็นเจ้าของรายการ เพราะ

มีชื่อผมเป็นชื่อรายการ แต่ขาดทีมงานก็ไม่รอด 

เหนืออื่นใด “ขาดคนดูไม่ได้” เราทำารายการให้ท่านผู้

ชมติดตาม ไม่ใช่ทำารายการให้คนชื่อกนกดัง หรือทำาให้ โปร 

ดิวเซอร์มีชื่อเสียง 

เคยโพสต์ไว้ก่อนนี้ “อย่าตั้งตนเป็นศูนย์กลาง ให้คน

อื่นเปลี่ยนตามเรา.. ยิ่งมีอำานาจ ยิ่งต้องทำาตัวเล็ก”

ป.ล. ผมต้องขออภัยท่านผู้ชม บางท่าน ที่ก่อนนี้ ได้รับ

รางวัลแล้ว ต้องรอคอยนานเกินเหตุ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ

ความบกพร่องในอดีต

ท่านยังสามารถติดตามเพจ รายการลายกนก ยก

สยาม ได้ครบถ้วน “ดีกว่าเดิม” เพจอื่นใดนอกจากนี้ในระบบ

ออนไลน์ ทางรายการ และบริษัทท็อปนิวส์ไม่เกี่ยวข้อง”

นี่..ถ้าจะพูดว่า “โปรดิวเซอร์ดังแล้วเหลิง” ก็ใช่สิท่า!.

ดังแล้วเหลิง?

ก่

• สำาหรับคอซีรีส์แนวพีเรียด

ดรามาผสมกลิ่นอายในช่วงสงคราม

ที่มีทั้งการสู้รบ หักหลัง ทรยศ 

สืบสวน ขโมยความลับ เรียกได้ว่า

เกือบจะครบทุกอรรถรสเลย อ้ายฉีอี ้

แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ ได้ปล่อย

ภาพโปรโมตซีรีส์จีนแนวพีเรียดดรามาแห่งปี ก่อนจะ

ได้ชมตอนแรกในวันท่ี 27 เมษายนน้ีพร้อมกันท่ัวโลก 

สำาหรับซีรีส์จีนคุณภาพเย่ียม The Wind Blows from 

Long Xi (สายลมแห่งหล่งซี) 24 ตอนจบ  

• (ต่อ) ที่ถูกดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกัน

ของนักเขียนเจ้าของรางวัลชนะเลิศ สาขา

วรรณกรรมประชาชน หม่า ป๋อยง (Ma Bo-Yong) 

ทั้งยังเคยฝากผลงานเขียนเรื่อง ฉางอัน 12 ชั่ว

ยาม ทั้ง 3 เล่ม พร้อมทีมผู้ผลิตการันตีฝีมือด้วย

รางวัลชนะเลิศ ทีมเบื้องหลังยอดเยี่ยม จากเรื่อง 

Brotherhood of Blades และ The Wasted Times 

สำาหรับซีรีส์เรื่องนี้ ได้ซูเปอร์สตาร์อย่าง เฉินคุน,   

ไป๋อวี่, แองเจลล่าเบบี ้และ ซุนอี ๋มาแสดงนำาด้วย

• ยังคงแรงดีไม่ตก สำาหรับเพลงโคโยตี้ 

ของวงไททศมิตร จากค่าย 

GeneLab  ที่ได้แรปเปอร์สาว

สุดฮอตแห่งยุค มิลล ิ(MILLI) 

มาร่วมฟีเจอริงฟาดท่อนแรป

แบบไม่ยั้ง ถ่ายทอดมุมมอง

จากสาวโคโยตี้ที่มีต่อสังคมได้

อย่างเผ็ดร้อน เรียกว่าโดนใจคนฟังทั้งเนื้อหา และ

ซาวด์ดนตรีที่มีจังหวะโจ๊ะๆ ผสมผสานท่อนแรปได้

อย่างลงตัว จนตอนนี้ยอดวิวในยูทูบพุ่งขึ้นทุกวัน 

ล่าสุดทะยานทะลุ 11 ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อย

• แรงสุดหยุดไม่ได้แล้วสำาหรับละครแอก 

ช่ันดรามา หุบพญาเสือ ท่ีเข้มข้นข้ึนทุกตอน ล่าสุด

สัปดาห์ท่ีผ่านมาทำาเรตต้ิงสูงถึง 6.0 ติดต่อกัน และ

มีผู้ชมท่ัวประเทศกว่า 3.8 ล้านคน โดย น้ำา-รพีภัทร 

เอกพันธ์กุล ซึ่งรับบท เสือไพร จอมโจรคุณธรรม 

ที่เป็นฮีโร่ในใจของแฟนละคร เปิดใจ การทำางาน

ละครเรื่องนี้เป็นอีกบทบาทที่ท้าทาย และตั้งใจที่จะ

ถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุด พร้อมขอบคุณแฟนละคร

ที่ชื่นชมและติดตามอย่างต่อเนื่อง.

รักชิด

งใจบวชครั้งที่ 2 สำาหรับอดีตนักแสดงที่                                             

ผันตัวไปเล่นการเมืองอย่าง อะตอม สัม 

พันธภาพ เพราะเคยประสบอุบัติเหตุร้าย

แรงแต่สามารถรอดชีวิตมาได้ ประกอบกับอยาก

อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเพื่อนรักอย่างแตงโม-                     

นิดา พัชรวีระพงษ์ ท่ีเสียชีวิตจากการตกเรือในแม่น้ำา

เจ้าพระยา ซ่ึงล่าสุดหนุ่มอะตอมลาสิกขามาเป็นท่ี

เรียบร้อย และได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่าถึงการบวชคร้ังน้ีว่า

“วันนี้วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นโพสต์

แรกของผมตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 และ

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เป็นกำาหนดการของทางวัด

ทองเนียม หลังจากผมได้ลาสิกขาไปเมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2565 ที่ผ่านมาและผมต้องช่วยทำาภารกิจ

เล็กๆ น้อยๆ ในฐานะทิดที่พึ่งลาสิกขาไปอีก 3 วัน

หลังจากลาสิกขาไปแล้ว ผมถือว่าชีวิตผมโชคดีมาก

ที่ผมได้บวชในช่วงเวลาที่เหมาะสมของชีวิตตัวเอง 

และผมโชคดีมากที่ได้บวชที่ “วัดทองเนียม” วัดที่

เคร่งครัดในกิจของสงฆ์และกิจที่พระสงฆ์ทำาได้และ

กิจที่พระสงฆ์ทำาไม่ได้ และอะไรที่ไม่ควรทำาและ

ต้องทำาตามในพระปาฏิโมกข์อย่างเคร่งครัด

และหลังจากผมลาสิกขาแล้วทุกตอนเช้า

ผมจะต้องช่วยพระสงฆ์ที่ “วัดทองเนียม” ถือ

ของบิณฑบาตเพื่อแบ่งเบาภาระของพระสงฆ์ที่มี

ญาติโยมใส่บาตรจำานวนมากครับ เป็นเวลาอีก 3 

วันหลังจากผมลาสิกขาแล้ว การที่ผมอุปสมบทเป็น

พระภิกษุเป็นเวลา 34 วัน ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะ

มากครับ เรื่องการใช้ชีวิตของตัวเองในชีวิตที่เหลือ

อยู่ในด้านต่างๆ

ผมได้นึกเห็นสิ่งต่างๆ ของตัวเองในอดีต ใน

เหตุการณ์และความรู้สึกต่างๆ ของตัวเองตั้งแต่

เด็กยันปัจจุบัน ทำาให้ผมปลงเรื่องความเป็น ความ

ตายเยอะมากครับ และในชีวิตที่เหลืออยู่ผมอยาก

จะทำาแต่สิ่งดีๆ เพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นครับ และ

ผมได้ตั้งจิตแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังไม่เอา

ชีวิตผมไปตอนผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วและผม

ได้เสียชีวิตไปแล้วแป๊บนึง รวมถึง “แตงโม” เพื่อน

สนิทผมที่เพิ่งเสียชีวิตไปและกัลยาณมิตร

ของผมที่มาร่วมงานบวชของผมและ

ที่คิดดีทำาดีกับผม และที่ได้มาถวาย

สังฆทานตอนผมเป็นพระ ในทุก

ครั้งหลังที่ผมสวดมนต์ทำาวัตรเช้า

และทำาวัตรเย็น ในขณะที่ผมได้

นั่งสมาธิวันละ 1 ชั่วโมง

นอกจากนั้นผมได้ตั้งจิต

และตั้งใจอโหสิกรรมกับทุกคน

ที่ผมเคยมีความรู้สึกโกรธเคือง

และรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ตอนที่ผมยัง

ไม่ได้เป็นพระสงฆ์และหลังจาก

ผมเป็นฆราวาสแล้วทุกๆ คน

ครับ สุดท้ายนี้ผมขออนุญาต

อวยพรให้ทุกท่านจงมีสติและ

มีความสุขในทุกวัน ขอให้ทุก

ท่านดูแลสุขภาพของตัวเองและ

คนที่ท่านรักให้เป็นอย่างดีด้วยนะ

ครับ...สวัสดีครับ”

ปาร์ต้ีสุดแซ่บ • มิว-ศุภศิษฎ์ จงชีวีวัฒน์ พรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮอต สายดื่ม..ต้องมี CP โบโลน่า

พริก จัดกิจกรรมปาร์ต้ีสุดแซ่บคร้ังแรกและใหญ่ท่ีสุดบนโลกเสมือนจริงใน ซีพี โบโลน่า มิว

ตาเวิร์ส ที่มาสร้างความความสนุกสนานและเติมความสุขแก่ทุกคนในโลกเสมือนจริงกว่า 

3,000 คน จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ไทย และอันดับ 3 ของโลก โดยมี ชินตา กีรติ

วิทโยฬส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้แทน) ซีพีเอฟ และศิลปินโชว์ปิดอาฟเตอร์ปาร์ตี้อย่าง

หนุ่มนนท์ ธนนท์ ร่วมแสดงความยินดี ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ

ตั้

aniel Caesar ศิลปินชื่อดังชาวแคนาดา

แนวอาร์แอนด์บีขวัญใจวัยรุ่น ล่าสุด

ได้เซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง 

Republic Records ที่เป็นต้นสังกัดของรุ่นพี่ชาว

แคนาดาอย่าง The Weeknd และ Drake พร้อม

แพลนที่จะปล่อยอัลบั้มใหม่ในปีนี้

ซึ่งผลงานก่อนหน้าของ Daniel Caesar 

ประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลาม สามารถ

คว้ารางวัล Grammy กลับบ้านในรางวัล “Best 

R&B” รวมไปถึงเพลง “Best Part” ยังเป็นเพลง

ฮิตอันดับ 1 ในชาร์ต R&B Airplay และล่าสุดยัง

คว้าอันดับ 1 Billboard Hot 100 ร่วมกับ Justin 

Bieber และ Giveon ในเพลง “Peaches”

นอกจากนี้ Daniel Caesar ยังได้ปล่อย

เพลงใหม่อย่าง “Please Do Not Lean” 

ร่วมกับวงแจ๊สฝีมือจัดจ้านจากแคนาดา 

BADBADNOTGOOD ซึ่งวงนี้เคยมาเล่นเทศ 

กาลดนตรี Maho Rasop ในเมืองไทยเมื่อปี 

2019 

“Please Do Not Lean” มาพร้อมเสียง

ดนตรีมินิมอลละมุนหู บวกกับเสียงร้องอัน

นุ่มนวลของ Daniel Caesar ที่ไม่ว่าใครก็ต้อง

หลงใหล โดยเนื้อเพลงที่สื่อถึงอินเนอร์ของผู้ชาย

ที่แม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่งแต่ก็มีอารมณ์ไม่

มั่นคง จนบางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่า

คนที่เขารักจะสามารถทนกับอารมณ์ของ

ตัวเองได้อีกนานแค่ไหน แล้วถ้าวันหนึ่งคนคนนั้น

เดินจากไป มันก็คงจะเจ็บปวดมากๆ

แต่ในขณะเดียวกันก็จะเข้าใจว่าทำาไมอีก

ฝ่ายถึงตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้ลง สามารถฟัง 

“Please Do Not Lean” จาก Daniel Caesar FT. 

BADBADNOTGOOD ได้แล้ว

Daniel Caesar ได้กล่าวถึงการเซ็นสัญญา

กับค่าย Republic Records ว่า “ผมรู้สึกเหมือน

กำาลังเป็นผู้บริหารค่ายเพลงและเป็นศิลปินไป

พร้อมๆ กัน การได้ทำางานกับค่ายเพลงใหญ่

ก็เหมือนผมมี

พาร์ตเนอร์ทาง

ธุรกิจ ซึ่งผมชอบ

ที่จะสามารถโฟกัส

การสร้างสรรค์ผล

งานศิลปะได้อย่าง

เต็มที่” Daniel 

Caesar ยืนยันกับ 

Billboard ว่าเขา

กำาลังทำางานใน

สตูดิโออัลบั้มที่ 

3 ถัดจากอัลบั้ม

แจ้งเกิดอย่าง 

Case Study 01 

ที่หลายคนตั้งตา

รอคอยมานาน

ถึง 3 ปี

โดยอัลบั้ม

ที่จะมาถึงนี้โปร 

ดิวซ์ โดย Daniel 

Caesar และ Dylan Wiggins ซึ่งเคย

โปรดิวซ์ให้กับ Lucky Daye, The 

Weeknd โดย Daniel Caesar 

ได้เผยกับ Billboard ว่า “แต่ละ

อัลบั้มผมได้เป็นตัวของตัวเองมาก

ขึ้น ผมได้ โฟกัสในสิ่งที่ต้องการจะสื่อ 

และผมก็เล่นดนตรีเป็นส่วนใหญ่ด้วยตัว

ผมเอง”

อัลบั้มใหม่ของ Daniel 

Caesar จะมีความ

แปลกใหม่มากยิ่ง

ขึ้น โดยจะเน้น

อาร์แอนด์บี         

น้อยลงและรวม

เอาอิทธิพลในยุค

แรกๆ

ในชีวิต

ของการเป็น

นักร้อง รวมถึง

จะมีแนวเพลง

โฟล์กและคันทรี

อีกด้วย Daniel 

Caesar ยังกล่าว

ว่า “ผมอยากลอง

อะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคย

ทำา และแทบรอไม่

ไหวที่จะให้แฟนๆ ได้

ฟังกัน”.

D
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

Daniel CaesarศิลปินR&Bคัมแบ็กสังกัดใหม่

เปิดตัวซิงเกิลกับวงแจ๊สBADBADNOTGOOD

เปิดโพสต์แรก‘อะตอม สัมพันธภาพ’

หลังบวชให้เจ้ากรรมนายเวรและ‘แตงโม’

‘กรณ์ พลัฏฐ์’ดึงความรู้สึกจริง!!

ลงซิงเกิลแรก‘ก่อนนาทีสุดท้าย’
“ดีใจตั้งแต่ที่ได้รับเพลงมา รู้สึกชอบ

และประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเลยครับ                  

เนื้อหาเพลงจะพูดถึงเรื่องราวความรักของคนสอง

คนที่วันหนึ่งคนที่เรารักจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว เลย

อยากจะใช้เวลาทุกวินาทีให้มันคุ้มค่าก่อนที่เขา

จะจากเราไปครับ ซึ่งพี่หนุ่ม (หนุ่ม กะลา) ก็ช่วย

อีกหนึ่งศิลปินคุณภาพ กรณ์-พลัฏฐ์ กับ

ซิงเกิลจากเวที The Star Idol ที่ล่าสุดได้ส่งผลงาน

ซิงเกิลแรกในชีวิต ก่อนนาทีสุดท้าย จากโปรเจ็กต์ 

The Star Idol: Coming Of Eight ออกมาให้แฟนๆ 

ได้ฟังกัน โดยได้หนุ่ม กะลา และอาร์ท-อิทธิพล 

มุกดา รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้

แนะนำาเทคนิคในเรื่องการร้องและดึงอารมณ์

ข้างในออกมา เพื่อให้คนฟังได้รู้สึกอินตามไป

กับเรา

ส่วนพล็อตเรื่อง MV เข้ากับเนื้อหา    

เพลงมากๆ ครับ ต้องขอขอบคุณน้องเพิร์ธ 

(เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา) ด้วยนะครับ ที่มาร่วมแสดง

เป็นนางเอก MV ให้ น้องช่วยส่งอารมณ์ให้ผม

มากๆ รู้สึกเหมือนว่าเรากำาลังจะเสียเขาไปจริงๆ 

น้องถ่ายทอดความรู้สึกของคนรักออกมาได้ดีที

เดียวครับ รู้สึกประทับใจมากๆ เลยครับ ผมขอ

ฝากผลงานแรก หวังว่าทุกคนจะหลงรักและชื่น

ชอบผลงานเพลงนี้กันนะครับ”

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

วันท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. 

บริเวณโถงหนาหอง 0101 อาคารศูนยบริหาร

ทางพิเศษ นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนประธาน

ในพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT Challenge 

contest 2022 ใหกับผูชนะการประกวด โดย

เปนการประกวดผลงานคลิปวีดีโอส้ัน ความยาว

ไมเกิน 1 นาที ภายใตหัวขอ "การเดินทางอัน

แสนพิเศษ...บนทางพิเศษ" ผานแอปพลิเคช่ัน 

Tik Tok ซึ่งไดเปดโครงการฯ มาตั้งแตเดือน

มีนาคม 2565 มีผูสนใจสงผลงานคลิปวิดีโอ

สั้นเขาประกวดจํานวนทั้งสิ้น 78 ผลงาน 

โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบ

ดวยผูบริหารการทางพิเศษฯ ไดแก นายพงศศักด์ิ  

ชุมสาย ณ อยุธยา ผูอํานวยการกองพัฒนา

ธุรกิจและการตลาด สํานักผูวาการ รวมกับ

กทพ.มอบรางวัล การประกวดโครงการ  EXAT Challenge contest 2022

ผูทรงคุณวุฒิ และ Influencer ช� อดัง ที่มียอด

ผูติดตามมากกวา 1 ลานคนจํานวน 2 ทาน 

ประกอบดวย นายกวิน มโนนุกูล และ 

นายธีรวัฒน ชีพจํารูญ 

ซึ่งผลการประกวด ผูไดรางวัลชนะเลิศ 

รับโลพรอมเงินรางวัลจํานวน 20,000 บาท 

ไดแก คุณธนกฤต ทองยงค รองชนะเลิศ

อันดับ 1 รับโลพรอมเงินรางวัล 15,000 บาท 

ไดแก คุณอรชญา เกาะเพชร รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 รับโลพรอมเงินรางวัล 10,000 บาท 

ไดแกคุณณิชา ขุนทอง และรางวัลชมเชยอีก 

10 รางวัล เปนบัตรEasy Pass พรอมเงิน

สํารองคาผานทางมูลคา 500 บาท

ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานที่ชนะเลิศ

และรองชนะเลิศผานชองทางตางๆของ กทพ. 

ท้ัง Facebook รวมถึงทาง website และอ� นๆ 

Airbnb จับมือการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

(ททท.) ผลักดันการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใน

กลุมนักทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ 

ลาสุดเปดตัว เว็บเพจสํารองท่ีพักใหมบนเว็บไซต 

และแอพของ Airbnb จองที่พักที่ในแหลง

ธรรมชาติเกิดใหมใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ

ที่พักดังกลาวมีตั้งแตฟารมออรแกนิก

ไปจนถึงโฮมสเตยและบานพักสไตลเคบินใน

ชนบท ซึ่งคัดเลือกโดย ททท. เพ� อเขารวม

โปรโมตแคมเปญการท อง เที่ ยวยั่ ง ยื น 

นอกจากน้ัน ททท. ยังมอบสวนลดเพ่ิม 500 บาท 

สําหรับการจองที่พักในแหลงธรรมชาติบน 

Airbnb ทั้งหมด บนหนาเว็บสํารองที่พักที่ 

http://www.airbnb.com/letsstartgoing-

greenthailand  

ความรวมมือระหวาง Airbnb และ ททท. 

นี้เปนสวนหนึ่งของแคมเปญ “มือใหมหัดกรีน” 

ของททท. เพ� อกระตุนการรับรูถึงความสําคัญ

ของการเดินทางทองเที่ยวที่ เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม สอดคลองกับรูปแบบการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมไทยแบบใหมที่เรียกวา 

Bio-Circular-Green (BCG) ของรัฐบาลไทย 

เพ� อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสิ่ง

แวดลอมในเมืองรอง นอกจากนั้น แคมเปญ

นี้ยังไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริม

วัฒนธรรม, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 

และ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม อีกดวย

การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว

ทั่วโลกที่ ใสใจสิ่งแวดลอมทําใหเกิดโอกาส

ใหมๆ สําหรับการเดินทางอยางยั่งยืนใน

ประเทศไทยตามมา เน� องจากมีนักเดินทาง

จํานวนมากขึ้นที่มองหาวิธีการเชื่อมต่อกับ

ธรรมชาติและเดินทางทองเที่ยวดวยวิธีที่

ย่ังยืนย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง รายงานศึกษา

วิจัยที่ Economist Impact* ซึ่งมอบหมายโดย 

Airbnbที่ไดจัดทําขึ้นใน 9 ประเทศในเอเชีย

แปซิฟก พบวา คนไทยกวา 90 เปอรเซ็นต

มีความเห็นวา การทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้น

มีความสําคัญตอพวกเขา โดยเกือบ 2 ใน 3 

ระบุวา จะคํานึงถึงปจจัยท่ีสงผลตอการทองเท่ียว

อย่างยั่งยืนเมื่อวางแผนท่องเที่ยวสําหรับ

วันหยุดและยินดีที่จะจ่ายมากกว่าเดิมเพื่อ

ประสบการณการทองเท่ียวอยางย่ังยืนอีกดวย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปดเผยวา “ในนาม

ของททท. เรามีความยินดีที่ไดทํางานรวมกับ 

Airbnb ในแคมเปญ มือใหมหัดกรีน เพ� อสราง

แรงบันดาลใจใหผูคนไทยและนักทองเที่ยว

ตางชาติไดเดินทางทองเที่ยวในประเทศอยาง

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น เราเช� อวา 

การรวมมือกับ Airbnb ในครั้งนี้จะชวยใหนัก

ทองเที่ยวไดคนพบที่พักที่มีเอกลักษณ เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมและไดสัมผัสธรรมชาติ

ททท.  ผนึก Airbnb โปรโมตที่พักในแหลงธรรมชาติทั่วประเทศ
Airbnb เปดตัวเว็บสํารองที่พักที่จัดทําขึ้นเปนพิเศษพรอมมอบสวนลดเพิ่ม 500 บาท เพ� อสงเสริมการทองเที่ยวที่พักในแหลงธรรมชาติที่ไดรับการรับรองใน 7 จังหวัดของไทย

เนเจอร เฮิรบ จัดงานเสวนา Health Talk “สูดวยใจ หางไกลมะเร็ง” คร้ังท่ี 1     นันทวรรณชยา 

ภาจิตประพันธ กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท เนเจอร เฮิรบ อินเตอร

เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จัดงานเสวนา Health Talk “สูดวยใจ หางไกลมะเร็ง” ครั้งที่ 1 เพ� อ

ประชาสัมพันธใหความรู กระตุนใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพ 

การปฏิบัติตนเม� อเปนมะเร็ง ซึ่งสามารถลดความรุนแรงและระยะเวลาการรักษา รวมถึง

สามารถลดอัตราการเสียชีวิตไดอีกดวย โดยมีนายแพทย อนิรุทธ นิรนาท ศัลยแพทย

ผูเชี่ยวชาญดานโรคมะเร็ง คุณกฤตนัย มณีนวล แพทยแผนไทย และคุณฐิตารีย สุนทรพิสิทธิ์ 

แพทยแผนไทยประยุกต รวมใหความรูแกผูเขารวมงาน นอกจากน้ียังมีแจกยาแคปซูลสมุนไพร 

ตรา เอ็ม เฮิรบ ใหแกผูเขารวมงานทุกคน ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เม� อวันเสารที่ 23 

เมษายน 2565 ที่ผานมา

อ ย า ง ใ ก ล ชิ ด ม า ก ย่ิ ง ข้ึ น 

นอกจากนั้น แคมเปญนี้ยังมี

บทบาทสําคัญในการชวย

อนุรักษแหลงธรรมชาติ ประ

วัตศาสตรและมรดกทาง

วัฒนธรรม ตลอดจนสงผลก

ระทบที่ ดี ต อสิ่ งแวดล อม 

เศรษฐกิจและสังคมในภาพ

รวมอีกดวย”

นายอมันพรีท บาจาจ 

ผูจัดการทั่วไป ประจําเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต อินเดีย 

ฮองกง และไตหวัน ของ 

Airbnb กลาววา “นักทองเที่ยวตางมุงตรงไป

สูการไดสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ

ของประเทศไทย ไมวาจะเปนสถานท่ีพักผอน

ริมชายหาดไปจนถึงบานตนไมอันเขียวชอุม

และบานที่สรางดวยดินซึ่งเปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอม ดังนั้น ดวยความรวมมือกับททท. 

Airbnb จึงตั้งเปาเพ� อจุดประกายความสําคัญ

ใหกับจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่ยัง

ไมคอยมีคนรูจักแตก็สวยงามไมแพกัน ผาน

การเขาพักในแหลงธรรมชาติอันหลากหลาย

ที่มีใหเลือกสรรบน Airbnb ซึ่งที่พักที่ ไดรับ

การรับรองแลวเหลานี้จะเปดโอกาสใหนัก

เดินทางไดเพลิดเพลินกับอีกดานหนึ่งของ

ประเทศไทย และสามารถสํารวจทิวทัศน

อันงดงามของแมน้ํา ทะเล อุทยานแหงชาติ 

และชุมชนทองถิ่นของประเทศไดดวยวิธีที่

ใสใจตอสิ่งแวดลอมและสังคมไดเปนอยางดี”  

นักทองเที่ยวสามารถดูรายละเอียด

และสํารองที่พักที่ ไดรับการรับรองจากททท. 

พรอมใชสวนลดไดที่ https://www.airbnb.

com/letsstartgoinggreenthailand

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษตอนรับ

ซัมเมอร ด� มอรอยไดประโยชนไปกับเคร� องด� ม

น้ํานมพิสทาชิโอ แบรนดซันคิสท 3 รสชาติ

ยอดนิยม ไดแก รสออริจินอล สูตรไมเติม

น้ําตาล และรสช็อกโกแลต ในขนาด 180 

มิลลิลิตร (บรรจุ 3 กลอง/แพ็ก) จากปกติ 

2 แพ็ก ราคา 118 บาท พิเศษลดเหลือเพียง 

107 บาทเทาน้ัน โดยสามารถพบกับโปรโมช่ัน

ดีๆ แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันนี้-11 พฤษภาคม 

วิลลา มารเก็ต ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ โทร.0-2813-0954-5 หรือติดตาม

ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ไดที่ www.

heritagethailand.com, www.facebook.com/

SunkistTH และ IG:sunkistthailand 

สมาคมผูประกอบการรถยนตใชแลว 

โดย ภิญโญ ธนวัชรภรณ นายกสมาคมฯ 

รวมกับ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ

เว็บไซตวันทูคาร www.one2car.com ,

บริษัท ไอคาร เอเชีย (ประเทศไทย) โดย 

ณัฐธนธร ฟอรด ผูจัดการประจําประเทศไทย 

จัดพิธีลงนามบันทึกความเขาใจทวิภาคี 

“โครงการรถมือสองคุณภาพผานการตรวจ

สอบแลว” ผานแพลทฟอรมมารเก็ตเพลสอันดับ

หนึ่ง เว็บไซตวันทูคาร เพ� อยกระดับคุณภาพ

ของรถยนตมือสอง และ อุตสาหกรรม ดวย

การตรวจสภาพรถยนตและจัดหมวดหมู โดย

มี วันทูคาร อินสเปคชั่น เปนตัวกลางในการ

ตรวจสภาพรถยนต์เพื่อสร้างความมั่นใจให้

กับผูบริโภค โดยพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ

ทวิภาคี ไดรับเกียรติจาก นายสุวิทย วิจิตรโสภา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

รวมลงนาม วันที่ 29 เมษายน เวลา 14.00 

– 15.00 น. ณ หองประชุม ออดิทอเรียม 

ศูนยประชุมวายุภักษ ฮอลล โรงแรมเซ็นทรา 

ศูนยราชการ ฯ แจงวัฒนะ

โรงพยาบาลหัวเฉียว ตอนรับ Summer 

เสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว ดวย

การดูแลสุขภาพและเสริมสรางภูมิคุมกัน กับ

ชุดตรวจสุขภาพหลอดเลือดสมอง  ชุดตรวจ

สุขภาพหัวใจ ชุดตรวจสุขภาพตา และแพ็กเกจ

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญและวัคซีนปองกัน

ปอดอักเสบ โดยทานจะไดพบกับแพทย

ผูชํานาญการเฉพาะดานในการดูแลสุขภาพ

ของทานและคนที่ทานรัก ตั้งแตวันที่ 1 – 30 

เมษายน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

โทร.0-2223-1351 แผนกลูกคาสัมพันธ ตอ 

3126

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

มอบรางวัล ม.ส.ทองคําเกียรติยศ     พลากร สุวรรณรัตน องคมนตรี เปนประธานใน

พิธีมอบรางวัล “มนุษยสัมพันธยอดเยี่ยม ม.ส. ทองคําเกียรติยศ พุทธศักราช ๒๕๖๕” จาก

มนุษยสัมพันธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

กรมหม� นสุทธนารีนาถ กลาวแสดงความยินดีแด คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผูรับรางวัล 

และ จีระพงษ สิวายะวิโรจน ผูรับรางวัล โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย เสาวภาพ 

พรอมดวย วิไลวรรณ ลายถมยา  นายกสมาคมฯ และยุวดี น่ิมสมบูรณ สมเกียรติ จิวะวัฒนาศักด์ิ 

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รวมแสดงความยินดี จัดโดย มนุษยสัมพันธสมาคมฯ ณ หอง

ราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ กลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.

mawinbet.com (ช� อบัญชีนายนัฐพนธ คุมทรัพย) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาดอนหัวฬอ (อมตะนคร ชลบุรี) 

เลขท่ีบัญชี ๐๔๗๓๙๙๒๐๔๓ ช� อบัญชี 

นายนัฐพนธ คุมทรัพย

- นายนัฐพนธ 

คุมทรัพย

๑๒,๙๐๘.๓๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๕ )

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาตลาดเซฟ

วัน (นครราชสีมา) เลขที่บัญชี 

๔๐๗๗๘๐๘๐๘๕ ช� อบัญชี นางสาว

ศรัญญา ตรีระสี

- นางสาวศรัญญา 

ตรีระสี

๑๗๕,๒๖๘.๘๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕ )

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๘๘,๑๗๗.๑๕ บาท (หน่ึงแสน

แปดหม� นแปดพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีทรัพยสินที่เสนอสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายกลุมบุคคลผูรวมจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.mawinbet.com 

(ช� อบัญชีนายนัฐพนธ คุมทรัพย) กับพวก 

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ผูอํานวยการกองคดี ๒

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงช� อ พ.ต.ต.

(ธนภัทร กังรวมบุตร) 

พนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

มีนาคม ๒๕๖๕

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาวณัฐยา ถินกระไสย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระ

ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

โพธ์ิชัย เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๑๗๒๑๔๖๗๗๙ 

ช� อบัญชี นางสาวณัฐยา ถินกระไสย 

- นางสาวณัฐยา 

ถินกระไสย

๖๒๔,๘๕๗.๓๑ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. 

๘/๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

นครชัยศรี เลขที่บัญชี ๐๔๙-๘-๑๙๖๑๔-

๔ ช� อบัญชี นางสาวณัฐยา ถินกระไสย 

- นางสาวณัฐยา 

ถินกระไสย

๕,๙๗๔.๓๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๙ มกราคม 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่งที่ ย. 

๘/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๖๓๐,๘๓๑.๗๐ บาท (หกแสนสาม

หม� นแปดรอยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวณัฐยา ถินกระไสย กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายวัชรพล นาถาดทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  คนที่ 2 กลาววา 

ในนามคณะกรรมการกองทุน สสส. และเครือขายการสราง

เสริมสุขภาพ ขอขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) 

ที่ตั้งแตเขามารับตําแหน�งไดแสดงจุดยืนใหกองงานคณะ

กรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กรมควบคุมโรค ดําเนินการ

ควบคุมบุหร่ีไฟฟาอยางจริงจัง ในการประชุมคณะกรรมการ

กองทุน สสส. ครั้งที่ผานมา กรรมการหลายทาน แสดง

ความเปนหวง ในสถานการณท่ีบริษัทผูประกอบการพยายาม

รุกคืบใหมีการนําเขา และพยายามผลักดันใหถูกกฎหมาย

ในประเทศ ทั้งที่บุหรี่ไฟฟาเปนสิ่งเสพติดที่ไมเกิดประโยชน 

เพราะมีสารประกอบจากสารเคมีที่ ไมควรนําเขาสูรางกาย 

แต รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ รมว.สาธารณสุขก็ยืนหยัด 

ในการไมสนับสนุน และเดินหนาใหกรมควบคุมโรค มีการ

ควบคุมเร� องนี้อยางจริงจัง

“บุหรี่ ไฟฟา นับวันจะเขามาสรางผลกระทบ ใหกับ

ประเทศไทยในวงกวาง และปจจุบันพบวาเร่ิมมีการใชเทคโนโลยี

ในการสังเคราะหนิโคติน ที่ไมไดใชใบยาสูบเพิ่มขึ้นเร� อย ๆ 

ทําใหบุหรี่ ไฟฟาไมเปนประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

เพราะเม� อไมใชวัตถุดิบที่มาจากใบยาสูบเปนสวนประกอบ 

ยิ่งทําใหชาวไรยาสูบขาดรายได สรุปคือบุหรี่ไฟฟาไมมีผลดี 

ไมวาจะเปนในดานใดๆ ทั้งสุขภาพ หรือการขับเคล� อน

เศรษฐกิจในกลุมเกษตรกร ดังนั้นตองควบคุมอยางจริงจัง 

เพื่อยับยั้ งการเข้ามาของบุหรี่ ไฟฟ้าในทุกช่องทาง” 

นพ.สุรเชษฐ กลาว

นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ดานการพัฒนาชุมชน สสส. กลาววา ขอขอบคุณ นายอนุทิน 

ที่เห็นความสําคัญปญหาบุหรี่ ไฟฟาในฐานะกรรมการแผน

ควบคุมยาสูบ สสส. เปนหวงแนวโนมธุรกิจบุหรี่ ไฟฟา 

ซึ่งเปนของผิดกฎหมาย แตกลับซื้อขายบนออนไลนอยาง

กวางขวาง ทําใหควบคุมยาก จึงควรมีการแกไขอยางเรงดวน 

บอรด สสส.- เครือขายการสรางเสริมสุขภาพ ช� นชม ‘อนุทิน’ 

แสดงจุดยืนควบคุมบุหรี่ ไฟฟา เห็นความสําคัญสุขภาพ เช� อไดใจประชาชน

เพ� อไมใหลุกลามไปถึงการซื้อขายออนไลนของสิ่งเสพติดประเภทอ� น

“การที่ทานรองนายกฯ สั่งใหกรมควบคุมโรค ดูแลบุหรี่ไฟฟาให

เปนไปตามกฎหมาย ถือเปนของขวัญใหประชาชน เพราะขอมูลวิชาการ

ชัดเจนวาเปนอันตรายตอสุขภาพ ผมเช� อวาเสียงสวนใหญของประเทศ 

พรอมสนับสนุนสิ่งที่ทานอนุทินและกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ” 

นายศรีสุวรรณ กลาว

นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย

นายศรีสุวรรณ ควรขจร

ขาวประชาสัมพันธ

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือ Kao ผูผลิตสินคาอุปโภคและ

เคมีภัณฑชั้นนําจากประเทศญี่ปุน รวมกับ 

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

เดินหนาภารกิจรักษ โลก เชิญชวนลูกบาน

อารียาฯ  ใสใจสิ่งแวดลอม  เปลี่ยนขยะ

รีไซเคิลก็สรางมูลคาได โดยดาวน โหลด

แอปพลิเคชัน Recycle Time ก็รับฟรีทันที 

ผลิตภัณฑซักผาชนิดนํ้าสูตรเขมขน แอทแทค 

ทรีดี คลีน แอ็คชั่น หนึ่งในสินคารักษ โลก 

หรือ Green Product จากคาโอ ที่ใชพลังงาน

ในการผลิตลดลงเม� อเทียบกับชนิดผง 

อีกทั้งยังชวยลดปริมาณพลังงาน และน้ํา

ที่ใช ในการซัก เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สามารถยอยสลายไดและไมตกคางในระบบ

นิเวศ ตั้งแตวันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 หรือ

จนกวาสินคาจะหมด

รวมยินดี     นพ.ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พรอมดวย นายณรงค 

วุนซิ้ว ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะผูบริหาร รวมแสดงความยินดีกับผูเขารอบระดับ

ประเทศในการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุนที่ 12 

ระดับภาคใตประจําป 2565  ที่ศูนยการคา เซ็นทรัล ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

คาโอฯ ผนึก อารียา พรอพเพอรตี้ สานตอภารกิจรักษ โลก

เปลี่ยนขยะรี ไซเคิลสรางมูลคา สรางความยั่งยืน

ภายใตการดําเนินธุรกิจของ คาโอ ตามวิถี 

Kirei-Making Life Beautiful สรางสรรคสิ่งดี 

เพ� อชีวิตที่สวยงาม ไดใหความสําคัญในการ

รักษาสิ่งแวดลอม การรวมมือในครั้งนี้กับ

อารียา พรอพเพอรตี้ โดยชวยสนับสนุน

ใหลูกบานหันมาใสใจสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น

ผานการเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ เพียง

คัดแยกขยะรีไซเคิลก็สามารถเปลี่ยนเปน

เงินได จึงนับวาเปนจุดเริ่มตนเล็กๆ ที่จะให

ทุกคนไดรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางการ

เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ลูกบานอารียาฯ สามารถดาวน โหลด

แอปพลิเคชัน Recycle Time พรอมรับ

ผลิตภัณฑซักผาชนิดน้ําสูตรเขมขน แอทแทค 

ทรีดี คลีน แอ็คชั่น ตั้งแตวันนี้ - 30 มิถุนายน 

หรือจนกวาสินคาจะหมด

ทองดี ปาโส กรรมการผูจัดการ บริษัท 

อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) เปนตัวแทน

สงมอบผลิตภัณฑอะมิโนไวทัล รวมมูลคา 

780,000 บาท ใหกับ กองศักด ยอดมณี 

ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ในฐานะ

ตัวแทนของสมาคมการกีฬาแหงประเทศไทย 

เพื่อส่งต่อให้ทัพนักกีฬาไทยในสมาคมกีฬา

ตางๆ ประกอบดวย สมาคมกีฬาวอลเลยบอล

แหงประเทศไทย สมาคมกีฬาเทควันโด

แหงประเทศไทย สมาคมกีฬาบาสเกตบอล

แหงประเทศไทย สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมกีฬายิง

ธนูแหงประเทศไทย สําหรับใช ในระหวาง

ฝกซอมและเตรียมความพรอมของรางกาย 

ตลอดจนระหวางรวมแขงขันกีฬาซีเกมสครั้ง

ที่ 31 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนามใน

เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ 

สําหรับ ผลิตภัณฑ อะมิโนไวทัล ที่

สนับสนุนใหกับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ เปน

ผลิตภัณฑดานกรดอะมิโนของบริษัทฯ ซึ่ง

เปนแบรนดเจลพลังงานอันดับหนึ่งที่ขายดีใน

อายิโนะโมะโตะ สนับสนุนผลิตภัณฑดานกรดอะมิโนใหทัพนักกีฬาไทย เตรียมพรอมสูศึกซีเกมส ครั้งที่ 31

ประเทศญี่ปุนและมีจําหน�ายในประเทศไทย 

โดยมีสวนผสมของกรดอะมิโน 3,000 ม.ก. 

และ กรดอะมิโน BCAA ที่ชวยเติมพลังงาน

และลดการสลายกลามเนื้อ ปองกันอาการ

เม� อยลา ชวยฟนฟูและปองกันการบาดเจ็บ

ของกลามเน้ือระหวางและหลังจากการฝกซอม 

ซึ่งถือเปนชวงที่มีความสําคัญอยางมาก

สําหรับนักกีฬาในการที่จะพัฒนาศักยภาพ

และผลงานใหสูระดับสูงสุดเพ� อเตรียมความ

พรอมควาชัยชนะในการแขงขัน

ทั้งนี้ “อายิโนะโมะโตะ” เปนหนึ่งในผู

สนับสนุนหลักระดับสูงสุดอยางเปนทางการ 

ตลอดมหกรรมการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 

31 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม ตอบรับ

กับเจตนารมณของเราในการมุงมั่นที่จะเปน 

กลุมบริษัทผูสงมอบโซลูชันและนวัตกรรมที่

เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ โดยใชพลังของ

กรดอะมิโนเพ� อแกไขปญหาดานโภชนาการ

และสุขภาพที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

บริโภคและประชากรสูงวัย และทุมเททํางาน

เพ� อสรางสุขภาพที่ดีใหกับผูคนทั่วโลก ซึ่ง

สะทอนถึงแกนในการดําเนินธุรกิจของเราที่

เรียกวา “อายิโนะโมะโตะสรางคุณคารวมกับ

สังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating 

Shared Value (ASV) โดยมุงแกปญหา

ดานสังคมใน 3 ดานหลัก ไดแก 1) การ

สรางสังคมกินดีมีสุข 2) การสงเสริมการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา และ 3) การสงเสริม

ความยั่งยืนของโลก

ประชุมผูถือหุน'65    ธงชัย ลํ่าซํา ประธานกรรมการ สุรช ลํ่าซํา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ เฉลิมโชค ล่ําซํา  กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ล็อกซเลย 

พรอมดวยคณะกรรมการบริษัทฯ รวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานส� อ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เพ� อรายงานผลการดําเนินงานประจําปและทิศทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

คุณสหชาต กลอมชุม ผูจัดการสโมสรฟตลิงก พระราม2 

เผยวาจากขอมูลอินไซดถึงความตองการของลูกคาที่เขามาใช

บริการพบวา 90% ลูกคาจะพิจารณาความคุมคาและเหมาะกับ

ไลฟสไตลตนเองมากขึ้น  ฟตลิงกจัดรูปแบบแพ็คเกจใหมีความ

หลากหลาย ประหยัด และคุมคาในแตละสไตล เพ� อเปนทางเลือก

ใหลูกคากับ “โปรเลือกได” ดวยการเลือกรับของแถมเพ� อสุขภาพ  

ไมวาจะเลือกรับสวนลด 1,000.- สําหรับคอรสเรียนกีฬา สูงสุด 

4 คอรส เลือกรับ PT (Personal Training) ฟรีสูงสุด 4 ชั่วโมง 

เลือกรับคูปอง A-La-Carte สําหรับใชบริการกีฬาคอรท สูงสุด 4 

เลม หรือเลือกชวนเพ� อนมาเลนดวยกัน ฟรีสูงสุดถึง 4 เดือน 

เง� อนไขเปนไปตามที่สโมสรฯ กําหนด มาเลือกรับความพิเศษให

จุใจไดแลวตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 

สโมสรฟตลิงก มีบริการใหลูกคาที่สนใจทั้งเรียนและเลน

กีฬา อาทิ วายน้ํา เทนนิส แบดมินตัน ฟตเนส คลาสโยคะ

ทั้งเชาและเย็นในทุกวัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ ฟตลิงก สปอรตคลับ ถนนพระราม2 ซอย 47 (อนามัยงาม

เจริญ) แยก 11 โทร. 0-2042-8880, 08-2005-7092 เปดบริการ

ทุกวันเวลา 09.00-21.00น. หรือ LINE:@fitlinksportsclub, www.

facebook.com/FitlinkSportsClub, https://www.fitlinksportsclub.com

ฟตลิงกจัด “โปรเลือกได” เพ� อรับความพิเศษตามไลฟสไตลของคุณ

ประเทศไทยมีชื่อเสียงและงดงาม

ดวยแมนํ้า ลําคลอง และชายหาด ทําอยางไร

จะพัฒนายกระดับความปลอดภัยสําหรับ

ประชาชนและนักทองเท่ียว คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ กระทรวง

มหาดไทย ขอเชิญผูสนใจรวมงาน

ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ม า ต ร ฐ า น

บุ ค ล า ก ร กู ภั ย ท า ง น้ํ า แ ล ะ

หลักสูตรฝกอบรมกูภัยทางน้ํา

สําหรับประเทศไทย ในวันที่ 28 

เมษายน เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ณ หองภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรม

รอยัลริเวอร ซอยจรัญสนิทวงศ 

66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ เขต

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

เน� องดวย กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

กระทรวงมหาดไทย ผนึกความ

รวมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล มาเปน

ที่ปรึกษาของโครงการศึกษา

เพ� อจัดตั้งสถานีฝกกูภัยทางน้ํา 

(Water Rescue Training Center)

ณ พื้นที่ศูนยปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ 

ซึ่ งครอบคลุมการออกแบบ

สถาปตยกรรม/วิ ศวกรรรม

โครงสรางและวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวของ

ในสถานีฝกกูภัยทางน้ํา การจัดทํามาตรฐาน

บุคลากรดานการกูภัยทางน้ํา การพัฒนา

หลักสูตรการฝกอบรมกูภัยทางน้ํา และการ

รับรองมาตรฐานดานการกูภัยทางน้ําของ

ประเทศไทยเพ� อใหสงเสริมประโยชนสูงสุด

ตอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการกูภัย

วิศวะ มหิดล และ ปภ. เชิญรวมสัมมนามาตรฐานบุคลากรกูภัยทางน้ํา

โครงการจัดตั้งสถานีฝกกูภัยทางน้ํา (Water Rescue Training Center)

ทางน้ําและทางทะเลของประเทศไทย และ

มีศักยภาพในการเชื่อมโยงสู่ระดับสากล 

เพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ

ประชาชนและนักทองเท่ียวจากนานาประเทศ 

สงเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน แลกเปลี่ยน

และรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง

ดานการกูภัยทางน้ําจากหลายภาคสวนทั้งผู

บริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ อาจารย 

อาสาสมัคร นักกูภัยทางน้ํา ภาคเครือขายจิต

อาสา และผูสนใจดานการกูภัยทางน้ํา 

สนใจเขารวมสัมมนา สามารถลง

ทะเบียนผานคิวอาร โคด ไดที่ https://citly.

me/PGtS0 หรือสงแบบลงทะเบียนทางอีเมล 

: wrc.mahidol@gmail.com  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ปักกิ่งเริ่มตรวจโควิดเกือบทั้งเมือง

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานว่ากรุงปักก่ิงเริ่มตรวจหาเชื้อไวรัส

โคโรนาให้กับผู้พำานักอาศัยในเมืองเกือบ 21 ล้านคน โดยมี

คำาสั่งให้ตรวจโควิดแบบพีซีอาร์ประชากร 12 เขตของปักกิ่ง 

ซึ่งมีจำานวนประชากรรวมกันเกือบทั้งเมือง และมีความวิตก

กังวลเพิ่มมากขึ้นว่าเมืองหลวงของจีนอาจถูกล็อกดาวน์

อย่างเข้มงวดอย่างนครเซี่ยงไฮ้ “สถานการณ์ที่เซี่ยงไฮ้อยู่

เหนือจินตนาการของทุกคน และหลายคนคิดว่ามันไร้สาระ

ที่เมืองมหานครที่ทันสมัยรับมือกับสถานการณ์ในแบบนั้น” 

ชาวเมืองปักกิ่งรายหนึ่งกล่าว ขณะที่เธอออกมาซื้อของที่ซู

เปอร์มาร์เก็ต “ฉันเชื่อว่าสถานการณ์ของเราจะไม่ได้เลวร้าย

ขนาดนั้น แต่บอกตามตรงว่าเราซื้อข้าว, บะหมี่, ธัญพืชและ

น้ำามัน เตรียมแล้วที่จะอยู่ได้อย่างน้อย 1 หรือ 2 สัปดาห์”

บาหลีเนรเทศชายแก้ผ้าเต้นบนเขา

เดนปาซาร์ • เจฟฟรี เครเกน นักแสดงชาวแคนาดา และ

ประกาศตัวเองว่าเป็นกูรูด้านสุขภาพ โดนคำาสั่งเนรเทศออก

จากเกาะบาหลี หลังเขาโพสต์วิดีโอของตัวเองเต้นในสภาพ

เปลือยเปล่าอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

อังคารระบุว่า นักแสดงชาวแคนาดาคนดังกล่าวโพสต์วิดีโอ

ของตัวเองกำาลังเต้นฮาก้า ซึ่งเป็นการเต้นรำาตามพิธีกรรม

ตามวัฒนธรรมของชนเผ่าเมารีของนิวซีแลนด์ ในสภาพ

เปลือยเปล่าอยู่บนยอดเขาบาตูร์ ภูเขาไฟซ่ึงเป็นสถานท่ีศักด์ิ 

สิทธิ์สำาหรับชาวบาหลีจำานวนมาก เขาถูกควบคุมตัวและ

สอบปากคำาเมื่อวันจันทร์ภายหลังการร้องเรียนจำานวนมาก

จากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ กล่าวหาว่าเขาลบหลู่ดูหมิ่นสถาน

ท่ีท่ีมีคุณค่าทางศาสนาและความเชื่อของชาวบาหลี เครเกนที่

เข้าอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จะถูกขึ้นบัญชีดำาห้าม

เข้าบาหลีอีกในอนาคต เวลานี้อยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

ทางการเผยว่าสายการบินต่างๆ ลังเลที่จะให้เขาเดินทาง 

เนื่องจากเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19

ฟินแลนด์-สวีเดนเตรียมสมัครนาโต พ.ค.นี้

เฮลซิงกิ • รอยเตอร์รายงานว่าฟินแลนด์กับสวีเดนจะร่วม

แสดงเจตจำานงเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตในเดือนพฤษภาคม

นี้ หนังสือพิมพ์แทบลอยด์ Iltalehti ในฟินแลนด์ และ 

Expressen ในสวีเดน รายงานเมื่อวันจันทร์อ้างแหล่งข่าว

ใกล้ชิด แม้มีการกระชับความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางทหาร

กับนาโตนับตั้งแต่รัสเซียผนวกดินแดนไครเมียในปี 2557 

แต่ 2 ชาติยุโรปเหนือก่อนหน้านี้ ต่างเลือกวางตัวเป็นกลาง 

ทว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ทำาให้สวีเดนกับฟินแลนด์

ต้องทบทวนว่าความเป็นกลางทางทหารอันยาวนานของพวก

เขายังคงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการรับรองความมั่นคงปลอด 

ภัยของประเทศหรือไม่ ตามรายงานของ Iltalehti ผู้นำาของ

ฟินแลนด์และสวีเดนวางแผนจะพบกันในช่วงสัปดาห์ที่ 3 

ของเดือนพฤษภาคมน้ี หลังจากน้ันจะประกาศแผนการสมัคร

เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับนาโตอย่างเปิดเผย.

ากล่าวหาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการ

ใช้ “อาวุธชีวภาพ” ในสงครามยูเครนครั้งนี้ยัง

ไม่มีการยืนยันจากฝ่ายใดว่ามีหลักฐานชี้ชัดเพียง

ใด

ต่างฝ่ายต่างชี้นิ้วกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่ากำาลังเตรียม

การจะใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในการทำาลายล้างอีก

ฝ่ายหนึ่ง

ด้านรัสเซียยืนยันผ่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศว่า

มีข้อมูลบางประการที่ทำาให้มอสโกเชื่อว่าสหรัฐฯ กำาลังทำา

อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

ผมคัดบางตอนที่สถานทูตรัสเซียประจำากรุงเทพฯ 

อ้างคำาให้สัมภาษณ์ของโฆษกรัฐบาลรัสเซียมาให้อ่าน

ประกอบการติดตามข่าวสารเรื่องสงครามยูเครน

 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย มาเรีย ซา

คาโรวา (Maria Zakharova) ให้สัมภาษณ์กับช่องทีวี RT ณ 

กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565

คำาถาม : เป็นที่ทราบกันดีว่าในระหว่างการปฏิบัติ

การพิเศษทางทหารในประเทศยูเครน ทหารรัสเซียได้ค้น

พบเอกสารใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาวุธชีวภาพทางทหาร

ในประเทศยูเครน คุณช่วยพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว

กับเรื่องดังกล่าวได้ไหม?

มาเรีย ซาคาโรวา : จากผลของปฏิบัติการพิเศษทาง

ทหารในประเทศยูเครน กองทัพรัสเซียได้พบเอกสารที่ทำาให้

เกิดความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการอาวุธชีวภาพ

ทางทหารที่ได้ดำาเนินการโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐใน

ประเทศยูเครน นักวิจัยในโครงการนี้ ได้กำาลังศึกษาเชื้อโรค

ร้ายแรงที่สุด ซึ่งเป็นเชื้อโรคทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการ

ทำาอาวุธชีวภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั้งในยูเครนและรัสเซีย 

พวกเขายังค้นคว้าวิธีการแพร่กระจายโรคระบาดโดย

อาศัยเชื้อโรคเหล่านี้ ขนาดของโครงการนั้นทำาให้เกิดความ

ชัดเจนว่าข้อมูลบางส่วนที่สำาคัญ และอาจจะสำาคัญที่สุดนั้น

เกี่ยวข้องกับโครงการทางทหารของอเมริกาที่ยังคงถูกปกปิดใน

ประชาคมระหว่างประเทศ

วิกตอเรีย นูแลนด ์ปลัดกระทรวงกิจการการเมืองของ

สหรัฐ (Under secretary of State for Political Affairs) ได้

กล่าวในการประชุมของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาว่าด้วยความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 

ว่า

รัฐบาลวอชิงตันกำาลังพยายามป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอน

ข้อมูลเอกสารการวิจัยบางส่วนจากห้องปฏิบัติการชีวภาพของ

ยูเครนไปยังกองทัพรัสเซีย ในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 

7, 10, 17, 24 และ 31 มีนาคม 2565 

นายอีกอร์ คีรีลอฟ Igor Kirillov หัวหน้ากองกำาลัง

ป้องกันรังสี สารเคมีและอาวุธชีวภาพของกองทัพรัสเซีย ได้

บรรยายถึงกิจกรรมทางทหารของสหรัฐฯ ในยูเครน โดย

อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับระหว่างปฏิบัติการทางทหารใน

ประเทศยูเครน โดยกองทัพรัสเซีย ซึ่งเขาได้ทำาข้อสรุปตามการ

วิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยในการศึกษาสารชีวภาพ

เหล่านี้ต่อไป

คำาถาม : ทางการรัสเซียกำาลังทำาอะไรเพื่อดูว่าสหรัฐฯ 

จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านชีวภาพทาง

ทหารกับยูเครน

มาเรีย ซาคาโรวา : รัสเซียได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อ

สาธารณชนในเวทีองค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์กร

ระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อเรียกร้องให้ทางการสหรัฐฯ ให้คำา

อธิบายโดยละเอียด แต่คาดว่ารัฐบาลวอชิงตันเหมือนจะไม่

พร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะในเรื่องข้อมูลสำาคัญใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการทางชีวภาพทางทหารในประเทศยูเครน

ยิ่งไปกว่านั้น เห็นได้ชัดว่าทำาเนียบขาวคงคิดว่าการ

แสดงความก้าวร้าวเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด จึงได้เปิดตัว

แคมเปญโฆษณาชวนเชื่อเพิ่มอีก โดยมีจุดประสงค์ที่การ

ยืนยันความผิดพลาดของประเทศของเราเพื่อดึงดูดความ

สนใจของประชาคมโลกต่อกิจกรรมของอาวุธชีวภาพทาง

ทหารของสหรัฐในยูเครนนั้นว่าไม่มีอะไรสำาคัญมากไปกว่า

หมอกควัน ซึ่งทางอเมริกากล่าวว่ามอสโกนั้นพยายามใช้

เรื่องนี้เพื่อปกปิดการใช้อาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีที่อาจ

เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่กำาลัง

ดำาเนินไปโดยกองทัพรัสเซีย

ความพยายามของสหรัฐฯ ในการเบี่ยงเบนความ

สนใจของสาธารณชนจากปัญหาของห้องปฏิบัติการทาง

ชีวภาพที่ควบคุมโดยสหรัฐฯ ในยูเครน 

และความรู้สึกนั้นได้จมลงใน “น้ำาตื้นๆ” นี้ แต่ได้

รับการสนับสนุนจากผู้นำาทางการเมืองของเยอรมนีอย่าง

ไม่คาดคิด นักการเมืองชั้นนำาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

เยอรมนีจำานวนหนึ่ง รวมทั้งนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐ

เยอรมนี Olaf Scholz ได้ออกแถลงการณ์ที่เลียนแบบการ

เล่าเรื่องของสหรัฐฯ ในรูปแบบของการข่มขู่ และคำาเตือน

ที่ให้ความรู้สึกว่ามีความชอบธรรมโดยส่งตรงไปยังรัฐบาล

รัสเซีย ท่าทีทางคำาพูดเชิงรุกอย่างเป็นทางการของเบอร์ลิน

ยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ดำาเนินการมาเป็นเวลานาน

แล้วในบริบทของวิกฤตในยูเครน (ซึ่งไม่มีประโยชน์ในการ

จัดการอะไรในตอนนี้ โดยก่อนหน้านี้ ได้เข้าข้างรัฐบาล

เคียฟและนำาข้อตกลงมินสค์ไปสู่ทางตันด้วย) พวกเขาได้ใช้

คำาพูดดูถูกอย่างชัดเจน และใช้วาทศิลป์ต่อต้านรัสเซียใน

ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 

ประการแรก เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์สำาคัญ

ก่อนที่กองทัพรัสเซียจะเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารครั้ง

นี้ เยอรมนีได้ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาดำาเนินกิจกรรม

ทางชีวภาพทางทหารอย่างจริงจังในยูเครนมานานหลายปี

แล้ว และอาจจะยังคงทำาเช่นนั้นต่อไป เราเชื่อว่านี่เป็นแรง

กระตุ้นให้เยอรมนีมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเมื่อเทียบ

กับประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ในการพยายามที่จะโยน

แผนอาชญากรรมให้กับประเทศรัสเซียในเรื่องการใช้อาวุธ

ชีวภาพและอาวุธเคมีในประเทศยูเครนและสาธารณรัฐโด

เนตสค์และลูแกนสค์ (Donetsk and Lugansk people’s 

republics) ที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย

ผมรอให้ทั้ง 2 ฝ่ายเสนอหลักฐานที่มัดอีกฝ่ายหนึ่ง

ให้แน่นเสียก่อนจึงจะยอมเชื่อว่าใครคือผู้ละเมิดกฎกติกา

มารยาทกันแน่

ที่น่าสังเกตก็คือว่า หากฝ่ายใดเริ่มกล่าวหาว่าอีกฝ่าย

หนึ่งกำาลังจะทำาเรื่องเลวร้าย อาจจะแปลว่าตนกำาลังคิดจะ

ทำาก่อนก็เป็นได้

เพราะนี่คือความเลวร้ายของสงครามที่ทุกฝ่าย

พยายามจะบิดเบือนกติกาเพื่อความได้เปรียบแห่งตน

เท่านั้น.

คำ

ชาติตะวันตกจ่อส่งอาวุธให้ยูเครน
เบอร์ลิน • ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเชิญรัฐมนตรี

กลาโหมชาติพันธมิตรกว่า 40 ประเทศประชุมที่ฐานทัพอากาศ 

รัมสไตน์ในเยอรมนี เพื่อหารือส่งอาวุธหนักเพ่ิมให้กองทัพยูเครน 

ด้านรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีเผยเตรียมส่งรถถังท่ีปลดประจำา

การให้ ขณะที่ฝรั่งเศสจะส่งปืนใหญ่และอังกฤษส่งมิสไซล์ช่วย

กองทัพยูเครน

รอยเตอร์และเอเอฟฟี                                                   

รายงานเมื่อวันอังคารท่ี 26                                                

เมษายน 2565 อ้างเอกสารคำา                                              

แถลงของคริสตินแลมเบรชท์

รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนี ใน

ท่ีประชุมรัฐมนตรีกลาโหมกว่า 

40 ชาติ ท่ีจัดประชุมฉุกเฉินตาม                                                     

คำาเชิญของลอยด์ ออสติน รัฐ 

มนตรีกลาโหมสหรัฐท่ีฐานทัพอา 

กาศรัมสไตน์ของสหรัฐ ทางตะ 

วันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีใน

วันเดียวกัน 

แลมเบรชท์ระบุว่า รัฐ 

บาลเยอรมนีอนุมัติให้ส่งรถถัง

เกพาร์ด ซึ่งเป็นรถถังต่อต้าน

อากาศยานท่ีกองทัพเยอรมันเคย                                                  

ใช้งานแล้วให้กับกองทัพยูเครน 

แหล่งข่าวของรัฐบาล

เยอรมันเผยว่า รถถังที่จะส่ง

มอบนี้ ไม่ได้นำามาจากกองทัพ

เยอรมนี แต่อยู่ในคลังเก็บของ 

Krauss-Maffei Wegmann 

(KMW) บริษัทผลิตอาวุธของ

เยอรมนี รถถังเหล่านี้ปลดประ 

จำาการเมื่อ 10 ปีก่อน จำาเป็น

ต้องมีการอัปเกรดทางเทคนิค

ก่อนที่จะส่งให้ยูเครน 

ด้านฝร่ังเศสจะส่งปืนใหญ่

อัตตาจรซีซาร์ที่มีระยะยิงหวัง

ผล 40 กิโลเมตร ส่วนอังกฤษ

จะส่งสตาร์สตรีค มิสไซล์ต่อ

ต้านอากาศยานและรถถังให้กับ

ยูเครนเช่นกัน 

รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ

กล่าวถึงการเรียกประชุมรัฐมน 

ตรีกลาโหมชาติตะวันตกครั้ง

น้ีว่า เพื่อให้เกิดสมรรถภาพและ

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนกับกอง 

ทัพยูเครน เขากล่าวว่าชาติต่างๆ                                      

ท่ัวโลกร่วมกันอย่างเป็นเอก 

ภาพในการตกลงใจแน่วแน่ท่ีจะ

สนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับ

การรุกรานของจักรวรรดิรัสเซีย 

ยูเครนเช่ือม่ันอย่างย่ิงว่าพวก

เขาสามารถชนะสงครามคร้ังน้ี

และทุกคนในท่ีประชุมน้ีก็เช่ือ

เช่นกัน

ออสตินเพ่ิงเดินทางพร้อม

กับแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรี

ต่างประเทศสหรัฐไปเยือนกรุง 

เคียฟพบกับประธานาธิบดี โว

โลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 

ด้านนายพลมาร์ก มิล

ลีย์ ประธานเสนาธิการทหาร

ร่วมของสหรัฐ กล่าวกับผู้สื่อ

ข่าวระหว่างบินไปร่วมประชุม

ที่ฐานทัพอากาศรัมสไตน์เมื่อ

วันอังคารว่า สถานการณ์ใน

ยูเครนในอีกหลายสัปดาห์ต่อ

จากนี้จะเป็นช่วงเวลาวิกฤต

มากๆ ยูเครนต้องการการสนับ                  

สนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อชัยชนะ

ในสมรภูมิ ซึ่งเป็นจุดประสงค์

ในการจัดการประชุมรัฐมนตรี

กลาโหมชาติพันธมิตรของสหรัฐ                                                   

ครั้งนี้ จำาเป็นต้องมีการประ 

สานความช่วยเหลือยูเครน รวม

ถึงด้านอาวุธหนัก เช่น ปืนใหญ่

ฮาวอิตเซอร์, โดรนสังหารและ

ยุทโธปกรณ์ต่างๆ

เมื่อวันจันทร์ กระทรวง

ต่างประเทศสหรัฐอนุมัติขาย

ยุทโธปกรณ์ ให้ยูเครนเพิ่มมูล 

ค่า 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระ                                                

ทรวงกลาโหมสหรัฐเผยว่าอา 

วุธท่ีจะส่งให้ยูเครนล่าสุดน้ีรวม

ถึงลูกปืนใหญ่สำาหรับปืนใหญ่

ฮาวอิตเซอร์, รถถังและเครื่อง

ยิงลูกระเบิด.

‘มัสก์’ปิดดีลซื้อ‘ทวิตเตอร์’44,000ล้าน$

นิวยอร์ก • อีลอน มัสก์ มหา

เศรษฐีเจ้าของบริษัท เทสลาและ

สเปซเอ็กซ์ บรรลุข้อตกลงซื้อ

ทวิตเตอร์ที่ราคา 44,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.5 ล้าน

ล้านบาท ขณะท่ีโดนัลด์ ทรัมป์ 

เผยไม่กลับมาใช้งานทวิตเตอร์

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอัง 

คารที่ 26 เมษายน 2565 ว่า 

เมื่อวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐ 

ทวิตเตอร์แถลงว่า อีลอน มัสก์ 

มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัท เทสลา

และสเปซเอ็กซ์ บรรลุข้อตกลง

ซื้อทวิตเตอร์ทั้งบริษัทที่ราคา 

44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ราว 1.5 ล้านล้านบาท

ทวิตเตอร์เผยแพร่แถลง                 

การณ์ของมัสก์หลังคณะกรรม 

การบริหารทวิตเตอร์รับข้อเสนอ

ซ้ือทวิตเตอร์ของมัสก์ มัสก์ระ                

บุในถ้อยแถลงว่า เสรีภาพในการ                                               

แสดงความคิดเห็นเป็นรากฐาน

ของประชาธิปไตยท่ีมีประสิทธิภาพ                                                 

ทวิตเตอร์เปรียบเสมือนจัตุรัสกลาง

เมืองในรูปแบบดิจิทัล เป็นสถานท่ี

ให้เรามาถกเถียงกันในเรื่องอนาคต

ของมนุษยชาติ 

มัสก์ระบุด้วยว่า เขาต้อง                                              

การปรับปรุงทวิตเตอร์ให้ดีย่ิงข้ึน

ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่, สร้าง

อัลกอริทึมแบบโอเพนซอร์ซเพื่อ

เพิ่มความน่าเชื่อถือ, กำาจัดบอท

ที่เป็นสแปมและมีการพิสูจน์ตัว

จริงของมนุษย์ทั้งหมด

ด้าน เดอร์ริค จอห์นสัน                                              

ประธานเอ็นเอเอซีพี องค์กรเพื่อ                   

สิทธิพลเรือนของสหรัฐทวีตหลัง

ข่าวการซ้ือทวิตเตอร์ของมัสก์

ว่า อย่าให้ทวิตเตอร์เป็นท่ีเพาะ

เล้ียงของเฮทสปีช, การให้ข้อมูล 

ผิดๆ หรือข้อมูลท่ีบิดเบือนส่ิงสำา  

คัญท่ีสุดก็คือการปกป้องประชา 

ธิปไตยของเรา

เจน ซากี โฆษก ทำาเนียบ

ข่าวแถลงว่า ไม่ว่าใครจะเป็น

เจ้าของหรือดำาเนินกิจการทวิต                               

เตอร์ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ซ่ึงเป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์เช่นกัน มี

ความกังวลถึงพลังของแพลต 

ฟอร์มของโซเชียลมีเดียที่มีผู้ ใช้

งานมากมายนี้ 

ราคาหุ้นของทวิตเตอร์ปิด                                                    

สูงขึ้น 5.6% ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์ก

เมื่อวันจันทร์

มีความกังวลว่ามัสก์อาจ

อนุญาตโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมา

ใช้ทวิตเตอร์อีกครั้งหลังถูกแบน

ไปจากเหตุม็อบปิดล้อมรัฐสภา

เมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์ให้สัมภาษณ์

ฟอกซ์นิวส์ยืนยันว่า เขาจะไม่กลับ

ไปใช้งานทวิตเตอร์ โดยจะยังใช้ 

“Truth Social” โซเชียลมีเดียที่

เขาสร้างขึ้นใหม่ เขาหวังว่ามัสก์

จะปรับปรุงทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น.

ช่วยยูเครน • ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ เชิญรัฐมนตรีชาติพันธมิตรของสหรัฐกว่า 40 ชาติ ประชุมหารือวิกฤตสงคราม

ยูเครน ที่ฐานทัพอากาศรัมสไตน์ในเยอรมนี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

รัสเซียย้ำ�สหรัฐฯ มีกิจกรรม

อ�วุธชีวภ�พในยูเครน
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พายุฤดูร้อนกระหน่ำามุกดาหาร

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 เวลา 16.30 น.ได้เกิด

พายุฤดูร้อนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร 

โดยเฉพาะที่บ้านทรายทอง ม.6 ต.บางทรายน้อย  อ.หว้าน

ใหญ่ บ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลังจำานวน 8  หลัง ผลผลิต

ทางการเกษตรอาทิต้นข้าวโพดกว่า 10 ไร่ ไม่สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตมาจำาหน่ายได้ นอกจากนี้ซุ้มร้านค้า บริเวณหาดมโน

ภิรมย์ ริมแม่น้ำาโขง ต.ชะโนด ก็ได้รับความเสียไปหลายร้าน

ค้า นายอัมรินทร์ ทวีโคตร ชาวบ้านทรายทอง ม.6 เล่าว่า 

เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 25 เม.ย. ได้มีพายุหมุนและฝน

ตกลงมาอย่างแรง โดยพัดหลังคาบ้านตนหายไปทั้งแถบ เป็น

ครั้งแรกที่ประสบเหตุลักษณะนี้ และช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสม

ศักดิ์ บุญจันทร์ นอภ.หว้านใหญ่ ได้นำาเจ้าหน้าที่ออกสำารวจ

ความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ พร้อมนำาข้อมูล

รายงาน ผวจ.มุกดาหารเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป 

จ่อหมายจับเสี่ยบังคับเด็ก ม.3 ขายตัว

บุรีรัมย์ • วันที่ 26 เม.ย.65 มีความคืบหน้ากรณีที่นางน้อย  

(นามสมมติ) อายุ 44 ปี ได้พา น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี 

ลูกบุญธรรม นร.ชั้น ม.3 ใน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มา

ขอความช่วยเหลือและแจ้งความร้องทุกข์ โดยอ้างว่าถูกเสี่ย

เจ้าของรีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.ละหานทราย บังคับให้ขายบริการ

ให้กับแขกที่เข้ามาพักในรีสอร์ตของตัวเอง เพื่อขัดดอกหลังจากที่ 

น.ส.เอไปยืมเงินเสี่ย 6,300 บาทเพื่อรักษาย่าวัย 70 ปีที่ป่วยต้อง

ผ่าตัดด่วน พอเด็กไม่ยอมรับแขกก็ขู่จะแจ้งความและประจาน

ให้อับอาย น.ส.เอจึงต้องรับแขกทั้งหมด 4 ครั้ง เมื่อทนไม่ไหว

และอยากจะหยุดก็ถูกขู่ว่ารู้จักตำารวจทั้งโรงพัก ล่าสุดตำารวจภูธร 

ภาค 3 ได้แต่งตั้งคณะ พงส.หาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมด้วย ซึ่ง

วันนี้สหวิชาชีพได้นัดเด็กเข้าสอบปากคำาตามขั้นตอนที่อัยการ

จังหวัดนางรองเพื่อประกอบสำานวนคดี พร้อมเรียกพยานผู้

เกี่ยวข้องมาสอบปากคำาด้วยเช่นกัน ซึ่งหากมีพยานหลักฐาน

เพียงพอมัดตัวผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา จะยื่นขออนุมัติศาลจังหวัด

นางรองออกหมายจับทันทีโดยไม่มีการออกหมายเรียก เนื่องจาก

คดีดังกล่าวมีอัตราโทษเกิน 3 ปี ทั้งนี้ รีสอร์ตยังคงเปิดให้บริการ

ตามปกติ แม่บ้านก็บอกไม่ทราบว่าเจ้าของรีสอร์ตไปไหน

จับนายก อบต.คลองกิ่วเรียกรับสินบน

ชลบุรี • เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 26 เม.ย.65 พล.ต.ต.จรูญ

เกียรติ ปานแก้ว ผบก.ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ นำาเจ้าหน้าที่ตำารวจป้องกันปราบปราบทุจริต 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตของภาครัฐกว่า 30 นาย เข้าปิดล้อมสำานักงาน 

อบต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อจับกุมตัว น.ส.ภัทร์พิช

ชา อำาไพประสิทธิ์ นายก อบต.คลองกิ่ว และนายทรงวุฒิ น้อย

บัวงาม รองนายก อบต.คลองกิ่ว ซึ่งอยู่ในห้องทำางาน พร้อม

นำาหลักฐานการร้องเรียนเรื่องเรียกรับสินบนเป็นหมายเลข

บนธนบัตรใบละ 1,000 บาทเข้าแสดง และจากการตรวจค้น

ภายในห้องทำางานยังพบของกลางเงินสดจำานวน 100,000 บาท 

พร้อมอาวุธปืนขนาด 9 มม.วางอยู่บนโต๊ะทำางาน จึงตั้งข้อหา

เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบหรือทุจริต และเป็นพนักงานเรียกรับทรัพย์สิน หรือ

รับประโยชน์ โดยมิชอบ ก่อนนำาตัวไปดำาเนินคดีที่ บก.ป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ทั้งคู่ยังให้การ

ปฏิเสธ และยังได้ควบคุมตัวลูกน้องคนสนิทอีก 2 คน ซึ่งมีหน้า

ที่ขับรถประจำาตำาแหน่งไปค้นภายในรถ พบอาวุธปืนเถื่อนอีก  

2 กระบอก ขนาด .38 และขนาด 9 มม. จึงควบคุมตัวไป

สอบสวนก่อนส่งตัวให้ สภ.คลองกิ่วดำาเนินคดี.

ตรัง • ศบค.คลายล็อกโควิด 

ยกเลิก Test&Go ส่งผลดีท่อง

เที่ยว ผู้ประกอบการ-ร้าน

จำาหน่ายสินค้าได้รับอานิสงส์ 

ขณะที่ตรังเริ่มมีต่างชาติเข้า

มาเที่ยวแล้ว

พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์

สุวรรณ ผอ.ท่าอากาศยาน

ตรัง กล่าวว่า การที่ ศบค.

คลายล็อกโควิด พร้อมยกเลิก 

Test&Go โดยใช้การตรวจ 

ATK ยืนยันผลตรวจแทนนั้น 

เพื่อเป็นการอำานวยความ

สะดวกนักท่องเที่ยว และ

สร้างแรงจูงใจให้นักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง

เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำาให้เกิด

รายได้จากการท่องเที่ยวเป็น

อย่างมาก และเป็นอีกปัจจัย

ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้าน

การท่องเที่ยว ทำาให้เกิดเงิน

สะพัดจากการท่องเที่ยวเป็น

จำานวนมาก

ในส่วนของท่าอากาศ 

ยานตรั งนั้ น  หลั งจากที่

มีมาตรการผ่อนคลายลง 

ทำาให้เที่ยวบินที่เดินทางเข้า

มามี 6-7 เที่ยวบินต่อวัน 

จากเดิมที่มี 3-4 เที่ยวบิน

ต่อวัน หรือมีการเดินทาง

มาจังหวัดตรังวันละ 1,500 

คน เพิ่มขึ้นจากช่วงที่มีการ

แพร่ระบาดโควิด-19 อย่าง

มาก ประชาชนเริ่มเดินทาง

มาท่องเที่ยวที่ตรังเพิ่มขึ้น 

และการมีนักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่ม

ขึ้นนับเป็นสัญญาณที่ดีของ

การท่องเที่ยว ส่งผลต่อผู้

ประกอบการด้านการท่อง

เที่ยวและสินค้าต่างๆ ที่

จำาหน่ายเป็นอย่างมาก ใน

ขณะที่มาตรการป้องกันโค

วิด-19 ของท่าอากาศยาน

ตรัง ก็ยังมีการรักษาความ

สะอาดโดยการฆ่าเชื้อทุก

ครั้งหลังจากที่มีผู้ โดยสาร

เข้าออกจังหวัดตรัง และขอ

ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า

มาปฏิบัติตามมาตรการอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงการสแกน

แอปไทยชนะที่ ได้จัดเตรียม

ไว้บริเวณที่พักผู้ โดยสารขา

เข้าจังหวัดตรัง.

เลิกเทสต์แอนด์ โกส่งผลดีกับท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ • ตำารวจระดม

กำาลังตรวจสอบผู้ค้าคนกลาง 

หลังมีพฤติการณ์เข้าข่ายขาย

สลากเกินราคา ตรวจค้น 33 จุด 

12 จังหวัด แหล่งขายลอตเตอรี่

ออนไลน์

วันที่ 26 เม.ย.65 พล.ต.อ.

รอย อิงคไพโรจน์ รอง  ผบ.ตร. 

และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หัก

พาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมกับ 

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผอ.สนง.

สลากกินแบ่งรัฐบาล และเจ้า

หน้าที่ นำากำาลังกว่า 500 นาย

เข้าตรวจค้นตามหมายค้น

ศาลอาญาเพื่อรวบรวมพยาน

หลักฐาน บริษัทที่จัดทำาหรือ

ให้บริการแพลตฟอร์ม ขาย 

เสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในระบบแพลตฟอร์มของ

ตนเอง มีการแทรกแซงกลไก

ราคาจนทำาให้ราคาสลากกิน

แบ่งรัฐบาลมีมูลค่าสูงกว่าที่

กฎหมายกำาหนด พร้อมกัน 

14 แพลตฟอร์ม 33 จุด 12 

จังหวัดทั่วประเทศ

มีรายงานว่า ตำารวจ

ได้นำาหมายศาลเข้าตรวจค้น

แล้วได้แก่ จุดที่ 1 หงษ์ทอง

สำานักงานใหญ่ จุดที่ 2 กรุง

ไทยลอตเตอรี่ จุดที่ 3 บ้านพัก

กรรมการกองสลากพัก จุดที่ 4  

ลอตเตอรี่ 80 สมุทรปราการ 

จุดที่ 5 ท่าใหม่ จันทบุรี จุด

ที่  6 นาคาออนไลน์นครนายก 

จุดที่ 7 และ 8 ฉะเชิงเทรา  

2 จุด พร้อมจุดที่ 9 สลาก 

แมน 999 ฯลฯ

พล.ต.อ .รอยกล่าวว่า 

ปัจจุบันมีผู้ขายสลากเกินราคา

ตร.บุกค้น33จุดแหล่งขายหวยแพง

และมีส่ วนหนึ่ งที่ ข ายผ่ าน

ระบบแพลตฟอร์มของตนเอง

ในลักษณะออนไลน์เป็นจำานวน

มาก มีการแทรกแซงกลไกราคา

จำาหน่าย จนทำาให้ราคาสลาก

สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนด เกิด

ความเดือดร้อนกับประชาชน

มาเป็นระยะเวลานาน จาก

ปัญหาดังกล่าว ผบ.ตร.ได้สั่ง

การให้ตน และ พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ดำาเนินการตามนโยบาย

ในการแก้ ไขปัญหา โดยเข้า

ตรวจค้นทั้ง 33 จุดที่มีการเก็บ

รักษาไว้ตามจุดต่างๆ ของทั้ง 

14 แพลตฟอร์ม ว่าเป็นสลาก

กินแบ่งรัฐบาลของจริงหรือไม่  

อยู่ ในโควตาการจัดสรรให้ผู้

ค้ารายย่อยโดยถูกต้องหรือไม่  

เปรียบเทียบกับสลากที่ ได้มี

การจำาหน่ายในแพลตฟอร์มว่า

มีอยู่จริง ตรงกับสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่มีอยู่หรือไม่ และมีการ

เสนอขายเกินราคาหรือไม่ โดย

ปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีการตรวจ

สอบโดยละเอียด

พล.ต.อ.รอยยังกล่าวอีก

ว่า ได้กำาชับให้ตำารวจที่เข้า

ร่วมตรวจค้นปฏิบัติดังนี้ 1.ต้อง 

เป็นการดำาเนินการร่วมกับ

สำานักงานสลากฯ ซึ่งมาร้อง

ทุกข์กล่าวโทษ 2.จะต้องไม่ 

เลือกปฏิบัติกับรายหนึ่งราย

ใด 3.ตรวจสอบโดยละเอียด 

ว่ามีการกระทำาผิดกฎหมาย

หรือไม่ 4.ขอให้สำานักงาน 

สลากฯ ตรวจสอบข้อตกลง

ระหว่างผู้ค้าสลากกับสำานัก

งานสลากฯ ซึ่งหากผิดเงื่อนไข

จะถูกยกเลิกโควตาต่อไป

ด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์

กล่าวว่า การปฏิบัติการใน

ครั้งนี้จะดำาเนินการอย่างต่อ

เนื่อง เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหา

สลากกินแบ่ งรั ฐบาลเกิน

ราคา ซึ่งในวันนี้ ได้เข้าตรวจ

ค้นทั้ง 33 จุด หากพบว่าผู้จัด

จำาหน่ายรายใดมีพฤติการณ์

จำาหน่ายสลากเกินราคา หรือ

จำาหน่ายโดยที่ ไม่มีสลากจริง

รองรับ ก็จะดำาเนินการตาม

กฎหมายโดยเด็ดขาด.

ขอนแก่น • วันที่ 26 เม.ย.65 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผวจ.

ขอนแก่น เปิดเผยว่า ยอดผู้ติด

เชื้อรายใหม่ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง 

ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 359 

ราย และเป็นบุคลากรทางการ

แพทย์ 21 คน ทำาให้ยอดผู้ติด

เชื้อสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.64 

เป็นต้นมา รวม 74,244 ราย 

รักษาหายแล้ว 50,011 ราย 

อยู่ระหว่างการรักษา 24,013 

ราย เสียชีวิตสะสม 190 ราย 

ซึ่ งคณะกรรมการควบคุม

โรคติดต่อได้ประชุมติดตาม

สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

โดยมติล่าสุดได้ให้คงประกาศ

จังหวัดฉบับที่ 67 มีผลถึงวัน

ที่ 31 พ.ค.65  โดยในประกาศ

นั้นบังคับใช้ทั้ง 26 อำาเภอของ

จังหวัดขอนแก่น

“แม้ว่า ศบค.ส่วนกลาง

ได้ ป ระกาศคลายล็ อก ให้

สามารถทำากิจกรรมทางสังคม

ได้กว้างขึ้น และสามารถ

จำาหน่ายสุราได้ถึง 23.00 น. 

แต่จากสถานการณ์ที่มีผู้ติด

เชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คณะ

กรรมการจึงได้ร่วมกันประ 

เมินสถานการณ์และยังคงให้

ใช้ประกาศจังหวัดเดิมต่อไป

อีก โดยร้านอาหารจะยังคง

จำาหน่ายสุราได้ถึง 21.00 น. 

รวมกลุ่มคนทำากิจกรรมได้ไม่

เกิน 600 คน สถานบริการ

ประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ 

คาราโอเกะ สถานประกอบ

กิจการอาบน้ำา อาบอบนวด 

หรือสถานที่มีลักษณะคล้าย

กันให้ปิดบริการไปจนกว่าจะ

มีคำาสั่งเปลี่ยนแปลง”

โดยจะมีการสุ่มตรวจ

สอบอย่างต่อเนื่อง ให้มีการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดอย่างเคร่ง  

ครัด ซึ่งจะใช้วิธีว่ากล่าวตัก  

เตือน หากครั้งต่อไปไม่ปฏิบัติ

ตามจะดำาเนินการตามกฎหมาย

โดยไม่ละเว้น.

ขอนแก่นคุมเข้ม

ขายเหล้าแค่3ทุ่ม

ผับ-บาร์ยังปิดต่อ
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

วันเดียวกัน นายสมศักดิ์ จังตระ

กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิด

เผยว่า ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง

สูงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ 359 คน และยังเป็นบุคลากร

ทางการแพทย์ 21 คน คณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นจึงมติ

ให้คงประกาศจังหวัดฉบับที่ 67 มีผล

ถึงวันที่ 31 พ.ค.2565 แม้ว่าทาง ศบค.

ส่วนกลางได้มีการประกาศคลายล็อกให้

สามารถทำากิจกรรมทางสังคมได้กว้างขึ้น

และสามารถจำาหน่ายสุราได้ถึง 23.00 น. 

แต่เราคงมาตรการเดิม คือร้านอาหารจะ

จำาหน่ายสุราได้ถึง 21.00 น. รวมกลุ่มคน

ทำากิจกรรมได้ไม่เกิน 600 คน.

หลุด

นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ดีอี

เอส)  กล่าวในเรื่องนี้ว่า การลงพื้นที่

ของนายกฯ เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว เพราะ

ได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนและติดตาม

โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ทำาไปในพื้นที่ 

เชื่อว่าทุกจังหวัดที่นายกฯ ลงพื้นที่ ไปมี

ประชาชนมาต้อนรับ และมีคะแนนเสียง

ที่ดี นายกฯ ไม่เลือกว่าจะต้องไปที่ ไหน 

เพราะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามงาน

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) จะมีการวางแผนเสนอ

ตารางลงพื้นที่ให้นายกฯ หรือไม่  เพื่อ

ชูนโยบายให้ประชาชนได้ทราบ นาย

ชัยวุฒิกล่าวว่า คงไม่มีแผนของพรรค 

เป็นเรื่องของนายกฯ  เคยได้ทราบมา

ว่านายกฯ มีแผนที่ลงพื้นที่ทุกจังหวัด

อยู่แล้วในช่วงนี้ เพราะมีเรื่องของการ

ติดตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาให้

ประชาชนในแต่ละพื้นที่ และประชาชน

อาจยังไม่ทราบ 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนา                                                      

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)                                                              

กล่าวว่า ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลย 

พูดแต่เรื่องเศรษฐกิจ และอวยพรให้ทุก

คนก้าวข้ามความขัดแย้งให้ ได้ เพื่อให้

ประเทศเดินหน้า และขอให้กำาลังใจทุก

คน ซึ่งเป็นการพูดในช่วงท้ายก่อนปิด

การประชุม

พล.อ.ประยุทธ์ยังปฏิ เสธตอบ

คำาถามกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ                                

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) ให้

สัมภาษณ์เรื่องนายกฯ สำารองในกรณีที่

นายกฯ เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง โดย 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเพียงสั้นๆ ด้วย

สีหน้านิ่งว่า “ท่านไม่ได้พูดแบบนั้น” 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตรกล่าวใน

เรื่องนี้ว่า “มีที่ไหน ฉันบอกยังไม่รู้ ยังไม่

ถึงเวลา โอ้ ไม่เข้าใจ”

เมื่อถามว่า กลัวประชาชนแตก

ตื่นเลยมาถามให้แน่ใจ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า มีที่ ไหน ใครล่ะ เป็นนายกฯ 

สำารอง พูดไปเรื่อย

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้า พล.อ.ประวิตร

ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ถึงกรณีแกนนำาพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) เข้ารดน้ำาดำาหัวที่มูลนิธิ

อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้คุยถึง

จุดยืนและแนวทางทางการเมืองอย่างไร

ว่า “คุย คุยกันว่าให้ผมสุขภาพแข็ง

แรง ส่วนจุดยืนการเมืองผมจะไปรู้ ได้

อย่างไร” 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประวิตร

ระบุว่าพรรค ศท.จะสนับสนุนรัฐบาล 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ร่วมรัฐบาลอยู่

แล้ว และสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว จะไป

สนับสนุนใคร ก็ต้องอยู่ข้างฝ่ายรัฐบาล 

เมื่อถามว่า ขณะนี้พรรคร่วม

รัฐบาลเปิดตัวชูหัวหน้าพรรคเป็นแคน

ดิเดตนายกฯ พรรค พปชร.จะเสนอชื่อ 

พล.อ.ประวิตรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า “เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เคย

บอกไปตั้งนาน ไม่ต้องถามแล้ว” 

เมื่อถามย้ำาว่า จะเสนอชื่อ พล.อ. 

ประยุทธ์คนเดียวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร 

กล่าวว่า “ไม่รู้ ยังไม่รู้” 

ถามย้ำาว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังมี

เรื่องของการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 

ปี ที่ฝ่ายค้านเตรียมจะทวงถามเรื่องนี้ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่รู้ ก็อาจมีคน

สำารอง” 

เมื่อถามว่า รายชื่อสำารองมีแนว                                                                          

โน้มจะเป็นพลเรือนหรือไม่  พล.อ . 

ประวิตรกล่าวว่า “ไม่รู้ๆ” เมื่อถามว่ามี

แนวโน้มว่าจะเป็นชื่อของ พล.อ.ประวิตร

หรือไม่ หากพรรค พปชร.จะเสนอ 

พล.อ.ประวิตรส่ายหัวปฏิเสธตอบคำาถาม

ดังกล่าว ผู้สื่อข่าวถามย้ำาว่า มีการตั้งข้อ

สังเกตว่า พล.อ.ประวิตร อาจเป็นแคน

ดิเดตนายกฯ เนื่องจากไปขึ้นป้ายอวยพร

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า “ป้ายก็เป็นของพรรค พปชร.” 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ตอบคำาถามสื่อ 

มวลชนแทนนายกฯ ถึงกรณีแคนดิเดต 

นายกฯ สำารองของพรรค พปชร. โดย

นายกฯ ตอบว่า “ถามหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ ผมไม่เคยได้ยิน”  

ส่วนนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี

เอส) ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. 

กล่าวถึงแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคที่

อาจมีมากกว่าหนึ่งคนว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามอีกว่า ประเด็นดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์

ต้องเตรียมตัวสำารองไว้หรือไม่ นายชัย

วุฒิตอบว่า ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้ 

รุมปัดข่าวนายกฯ สำารอง

ถามย้ำาว่า พรรค พปชร.มีแคน

ดิเดตนายกฯ เบอร์ 1 คือ พล.อ.ประยุทธ์ 

แล้วจะมีเบอร์ 2 และเบอร์ 3 สำารองหรือ

ไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค พปชร. 

อยู่แล้ว แต่เรื่องเบอร์ 2 และเบอร์ 3 ไม่

เคยได้ยิน ยังไม่ใครมีคุย ตอนนี้กำาลังคุย

เรื่องเตรียมการเลือกตั้งเตรียมผู้สมัคร 

เมื่อทิ้งท้ายว่า จะไม่มีเตรียมไว้

สำารองใช่หรือไม่ นายชัยวุฒิยิ้มและ

กล่าวว่า “ไม่มี”

ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.

อุตสาหกรรม แกนนำา พปชร. กล่าวว่า 

ไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเลย 

เมื่อถามย้ำาว่า พปชร.ควรมีแคน

ดิเดตนายกฯ มากกว่าหนึ่งคนหรือไม่ 

นายสุริยะปฏิเสธตอบคำาถาม 

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม แกนนำา พปชร. กล่าวเช่นกัน

ว่า ยังไม่ทราบ เรื่องนี้ยังอีกนาน ถาม

เรื่องอื่นดีกว่า การเมืองอย่าเพิ่งเลย

นายธนกรยั งตอบคำ าถามสื่ อ 

มวลชนแทนนายกฯ ถึงกรณี นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านระบุว่ามีการ 

ดีล ส.ส.จากฝ่ายรัฐบาลได้ 30 คน เพื่อ

ลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ ในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ โดยนายกฯ ตอบว่า ก็ฟังไป 

เขาพูดได้ทุกวันอยู่แล้ว  

นายธนกรยังวิจารณ์เรื่องนี้ว่า ไม่

อยากเชื่อว่าคำาพูดเหล่านี้จะหลุดออก

มาจากปากของคนที่เป็นถึงระดับผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาฯ แสดงให้เห็นว่าข้อมูล

ที่ฝ่ายค้านจะนำามาอภิปรายนั้นไม่ ได้

มีอะไรเด็ดหรือใหม่ไปกว่าครั้งที่ผ่านๆ 

มา จึงคิดจะยืมมือ ส.ส.รัฐบาลมาล้ม

รัฐบาล ทั้งๆ ที่ผ่านมาฝ่ายค้านมักตำาหนิ 

ส.ส.ฝ่ายค้านที่เปลี่ยนขั้วมาอยู่กับพรรค

ร่วมรัฐบาลว่าเป็นงูเห่า เป็นพฤติกรรม

น่ารังเกียจ แต่สุดท้ายก็ว่าแต่เขาอิเหนา

เป็นเอง ทำาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกลืน

น้ำาลายตัวเองเพียงเพื่อหวังให้ตัวเองได้

กลับมามีอำานาจอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่อง

ที่น่าละอาย แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ว่า ฝ่ายค้านยุคนี้ ไร้น้ำายา

“ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้รู้สึกกังวล

อะไร ยังคงมุ่งทำางานเพื่อแก้ ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามปกติ 

มากกว่าที่จะโต้ตอบกันไปมาทางการ

เมือง รวมทั้งพร้อมที่จะชี้แจงต่อสภา 

ทั้งนี้ เชื่อว่าไม่มี ส.ส.รัฐบาลคนไหนกล้า

คิดสั้น หนีจากพรรคร่วมรัฐบาลที่มีนโย

บายโดนใจประชาชนมากมาย เพื่อไปอยู่

กับฝ่ายค้านที่ ไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อน

ของประชาชนเป็นหลัก แต่นึกถึงหนทาง

ที่จะทำาให้ตัวเองได้กลับมามีอำานาจอีก

ครั้ง ซึ่งเท่ากับว่าขาข้างหนึ่งเลือกที่จะ

ก้าวไปรอเป็นฝ่ายค้านในการเลือกตั้ง

สมัยหน้าก่อนแล้ว เพราะนึกถึงตัวเอง

ก่อนนึกถึงประชาชน” นายธนกรกล่าว

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรค พปชร. กล่าวในเรื่องนี้ว่า 

มีความเป็นไปได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูล

อภิปรายฝ่ายค้านจะมีความน่าเชื่อถือว่า

รัฐบาลได้สร้างความเสียหายแก่บ้าน

เมืองมากน้อยเพียงใด ถ้ามีข้อมูลชัดเจน 

ส.ส.ทุกคนต้องพิจารณาในการลงมติ ใน

ส่วนของ ส.ส.กลุ่ม 16 ที่มารวมตัวกัน

เพื่อทำางานเป็นแนวทางเดียวกัน ต้อง

ขอฟังข้อมูลจากฝ่ายค้านก่อน ไม่ใช่จะ

ยกมือให้ พล.อ.ประยุทธ์ล่วงหน้าอย่าง

เดียว โดยไม่ฟังข้อมูลใดๆ เลย กลุ่ม 

16 ไม่ใช่บริษัทจำากัด พรรคเล็กไม่ใช่

ของตายที่จะสั่งได้ ทุกอย่างต้องยึดผล

ประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก 

วาง 6 ประเด็นซักฟอก

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการ

ประชุมแกนนำาพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ที่

ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันในกรอบเนื้อหา

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นประเด็น

ดังนี้  1 . เนื้อหามุ่ งเน้นไปที่ความผิด                                         

พลาดล้มเหลวในการบริหารราชการ

แผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ 2.จงใจ 

ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎ 

หมาย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรม 3.การทุจริตต่อหน้าที่ เอื้อ

ประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

4.ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ ได้แถลงต่อรัฐ

สภา 5.การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประ

ชาชน และ 6.การทำาลายประชาธิปไตย 

และระบบรัฐสภา  

นายประเสริฐกล่าวว่า ที่ประชุม

ยังเห็นร่วมกันว่าการยื่นญัตติอภิปรายไม่

ไว้วางใจครั้งนี้ เป็นการยื่นญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคล ขณะนี้แต่ละพรรคได้

รวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมทั้ง

ประเด็นการอภิปราย เอกสารและหลัก

ฐานเรียบร้อยแล้ว โดยจะยื่นให้เร็วที่สุด 

เวลาที่เหมาะสมคือ ภายหลังจากการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่ าด้ วยการเลือกตั้ ง  ส .ส .ผ่ านการ

พิจารณาของรัฐสภาในวาระที่ 3 แล้ว 

เนื่องจากเล็งเห็นความจำาเป็นที่ต้องมี

กฎหมาย สำาหรับใช้ในการเลือกตั้งเมื่อ 

พล.อ.ประยุทธ์ตัดสินใจยุบสภาหลังการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะหากการยุบ

สภาเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ

จะแล้วเสร็จ อาจทำาให้เกิดทางตันหรือ

เดดล็อกทางการเมือง โดยที่ประชุมก็ได้

มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธาน

คณะทำางานฝ่ายกฎหมายพรรค พท.เป็น

ผู้ยกร่างญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้

เพื่อนำาเสนอที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน

เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม พรรค พท. ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า จะ

ยื่นญัตติอภิปรายเป็นรายบุคคล โดย

มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นจำาเลยที่ 1 ส่วน

รัฐมนตรีคนอื่นๆ จะมีใครถูกอภิปราย

ร่วมด้วยนั้น ยังไม่มีข้อสรุป ให้ ไปหา

ข้อมูลกันก่อน โดยการยื่นญัตติอภิปราย

นั้นจะดำ า เนินการภายหลังจากการ

พิจารณากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ โดย

น่าจะเป็นช่วงหลังจากสัปดาห์ที่  3 

ของเดือน มิ.ย.ไปแล้ว และคาดว่าจะ

อภิปรายได้ประมาณช่วงต้นเดือน ก.ค.  

ขณะที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

และยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา 

(ชทพ.) กล่าวถึงกรณีนายประภัตร  โพธ

สุธน รมช.เกษตรฯ และเลขาธิการพรรค 

ชทพ. สนับสนุนให้เป็นนายกฯ ของ

จังหวัดสุพรรณบุรีอีก 1 คน ว่ารู้สึกตกใจ

ที่เลขาธิการพรรคพูดถึง แต่ต้องถาม

ก่อนว่าจะเอานายกสมาคมอะไร ตอนนี้

เป็น รมว.ทรัพยากรฯ ดีอยู่แล้ว และคิด

ว่าการเป็นลูกอดีตนายกฯ นั้นใหญ่แล้ว 

ไม่ต้องเป็นนายกฯ เป็นลูกนายกฯ ดีกว่า 

และมีไม่กี่คนที่เป็นลูกอดีตนายกฯ และ

มาเป็นรัฐมนตรี ฉะนั้นขอเป็นลูกนายกฯ 

ก็ใหญ่กว่าแล้ว เพราะตอนน้ันโกรธนายกฯ 

ได้  ดังนั้นไม่มีอะไรตื่นเต้น

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรค 

ศท.กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2565 ว่าจัดในวันที่ 29 เม.ย. 

ส่วนการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจที่จะเปิด

ตัวในเดือน พ.ค.นั้น เบื้องต้นมีไม่น้อย

กว่า 3 คน ทั้งอดีตรัฐมนตรี ผู้บริหาร

เบอร์หนึ่งขององค์กร เมื่อเปิดชื่อออกมา

รับรองไม่น้อยหน้า สังคมรู้จัก นอกจาก

นั้นเดือน พ.ค.จะเสนอนโยบายหาเสียง 

และเปิดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคบาง

ส่วน

เมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรค ศท. 

อาจชู พล.อ.ประวิตรเป็นแคนดิเดต                     

นายกฯ นายบุญสิงห์กล่าวว่า พรรคยัง                                                                

ไม่ ได้วางตัวบุคคล โดยรายชื่อแคน

ดิเดตนายกฯ ของพรรค จะเปิดตัวเป็น

ลำาดับท้ายสุด เพราะต้องดูสถานการณ์

บ้านเมือง และเลือกคนที่ เหมาะกับ

สถานการณ์ช่วงเวลานั้น เรายังไม่วาง 

ตัวใครไว้ก่อน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำาหรับบุคคล

ที่ชื่อเสียงด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมา

ร่วมทีมเศรษฐกิจของพรรค เบื้องต้น

มีชื่อนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต 

รมว.การคลัง สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีต 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

เป็นต้น ซึ่งยังอยู่ระหว่างทาบทาม.

ปิดคดี

วัตถุพยานที่เป็นพยานสำาคัญ 88 ชิ้น 

พยานเอกสารที่เป็นผลตรวจต่างๆ 47 

ฉบับ คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด 200 คลิป 

สำานวนนี้มีเอกสาร 2,249 แผ่น 

จากพยานหลักฐานทางคดีดำา

เนินคดีผู้ต้องหา 6 ราย 1.นายตนุภัทร 

เลิศทวีวิทย์ หรือปอ ถูกดำาเนินคดีใน

ข้อหากระทำาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้

อื่นถึงแก่ความตาย, พ.ร.บ.การเดินเรือ 

ขับเรือโดยไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร, 

พ.ร.บ.การเดินเรือ ใช้เรือที่ใบอนุญาต

สิ้นอายุ, พ.ร.บ.การเดินเรือ มาตรา 

119 ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำา, เเจ้งความ

เท็จ ตาม ป.อาญามาตรา 172, ไม่ติด

ชื่อเรืออันเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่ง 

ที่หัวเรือ ใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นแล้ว 

โดย 2 ฐานความผิดนี้ ได้เปรียบเทียบ

ปรับแล้ว 2.นายไพบูลย์ ตรีกาญจนา

นันท์ หรือโรเบิร์ต ถูกดำาเนินคดีในข้อหา

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, 

พ.ร.บ.การเดินเรือ ขับเรือโดยไม่ได้รับใบ

ประกาศนียบัตร, พ.ร.บ.การเดินเรือ ใช้

เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ, พ.ร.บ.การเดิน

เรือ ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำา

3.นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือ

แซน ถูกดำาเนินคดีข้อหากระทำาโดย

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

4.นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาทร หรือจ๊อบ 

ถูกดำาเนินคดีช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ

ทางอาญา ตาม ป.อาญามาตรา 184 หรือ

ทำาลายหลักฐาน, พ.ร.บ.เดินเรือ ม.119 

ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำา 5.น.ส.อิจศรินทร์ 

จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือกระติก เป็นผู้จัดการ

ส่วนตัวถูกดำาเนินคดีทำาลายหลักฐาน

และให้การเท็จ และ 6.นายภีม ธรรมธีร

ศรี หรือเอ็ม ถูกดำาเนินคดีช่วยผู้อื่นไม่

ให้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง ทำาให้เสีย

หาย ทำาลายซ่อนเร้นพยานในการทำาผิด 

และแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ในทางคดี

พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้

ต้องหาทั้ง 6 คนทุกข้อหา

ด้าน พล.ต.ต.วสันต์กล่าวว่า เจ้า

หน้าที่ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลัก

ฐานที่จะมาชั่ งน้ำ าหนักในคดี ในภาพ

รวม ทั้งพยานบุคคล พยานแวดล้อม 

ลักษณะกายภาพที่เกิดเหตุ กล้องซีซี

ทีวี ความเร็วเรือ จีพีเอส และหลัก

ฐานทางนิติ วิ ทยาศาสตร์  จากนั้ น 

พล.ต.ต.วสันต์ ได้ เปิดคลิปความยาว

ประมาณ 25 นาที แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

1.พฤติการณ์การเกิดเหตุ 2.ไทม์ ไลน์ที่ 

เกิดขึ้นทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลัง

เกิดเหตุ 3.หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

4.ผลชันสูตรพลิกศพ ในส่วนของคลิป

ที่ 4 ยืนยันได้ว่าเป็นแตงโม โดยการ

ตรวจกระดูกทั่วร่างกายอยู่ในสภาพปกติ 

ฟันไม่หัก ผิวหนังใต้ศีรษะไม่พบรอยช้ำา 

ตรวจพบเอทิลแอลกอฮอล์มีความเข้ม

ข้น 93 มิมลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากตัวอย่าง

น้ำาในลูกตา และจากการตรวจสอบไม่

พบสารเสพติดแต่อย่างใด

ทั้ งนี้  ตรวจพบโคลนทั่วไปใน

หลอดลมและแขนงหลอดลม สภาพ

บาดแผลภายนอกปรากฏจำานวน 26 

บาดแผล แบ่งเป็นกลุ่มบาดแผล 10 

กลุ่ม 1.บาดแผลใหญ่ที่สุดเป็นบาดแผล

ฉีกขาดขอบเรียบบริเวณต้นขาขวาด้าน

ใน ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ ทำาให้กล้ามเนื้อ

เสียหาย มีบางส่วนถึงกับฉีกขาด กล้าม

เนื้อส่วนนี้จะใช้ในการงอขา,  กลุ่มที่ 2 

บาดแผลฉีกขาดค่อนข้างเรียบบริเวณข้อ

พับเข่าขวา เป็นแผลแนวขวางจำานวน 

3 แผล, กลุ่มที่ 3 บาดแผลถลอกแนว

ยาวบริเวณน่องขวาด้านในถึงข้อเท้าขวา

ด้านในเป็นแผลแนวขวางขนานกัน 5 

แผล, กลุ่มที่ 4 บาดแผลถลอกแนว

ยาวบริเวณต้นขาซ้ายด้านใน แนวเฉียง

ขนานกัน 3 แผล, กลุ่มที่ 5 บาดแผลฉีก

ขาดเป็นแนวยาวบริเวณข้อพับเข่าซ้าย 

2 แผล,  กลุ่มที่ 6 บาดแผลถลอกเป็น

แนวยาวบริเวณข้อพับเข้าซ้ายถึงน่อง

ซ้ายด้านใน แผลแนวขวางขนานกัน 7 

แผล, กลุ่มที่ 7บาดแผลถลอกบริเวณเข่า

ซ้ายด้านนอก,  กลุ่มที่ 8 บาดแผลฟกช้ำา

บริเวณต้นขาซ้ายด้านหน้า, กลุ่มที่ 9 

บาดแผลฟกช้ำาบริเวณเข่าซ้าย และกลุ่ม

ที่ 10 บาดแผลฟกช้ำาบริเวณแข้งซ้าย

พล.ต.ต.วสันต์กล่าวว่า บาดแผล

ทุ กกลุ่ มที่ ก ล่ า วมา ได้ ต รวจ เก็ บตั ว 

อย่างเนื้อเยื่อแผล นำาไปตรวจด้วย

กล้องจุลทรรศน์ พบเม็ดเลือดแดงใน

เนื้อเยื่อจึงยืนยันได้ว่าบาดแผลทั้งหมด 

26 แผลบนศพเป็นบาดแผลที่เกิดก่อน

เสียชีวิตทั้งหมด สาเหตุที่เกิดแผลได้

ทำาการวิ เคราะห์แต่ละบาดแผลโดย

ละเอียด บาดแผลที่ 1  ซึ่งเป็นบาดแผล

ที่ใหญ่ที่สุดกว้าง 7 ซม. ยาว 26 ซม. 

ความลึกมุมบนและล่างลึก 1.5 ซม. 

ส่วนที่กลางแผลลึก 4.5 ซม. เมื่อเปรียบ

เทียบกับเว้าขนาดองศาและความเว้า

ของใบพัดเรือมีลักษณะที่เข้ากันได้กับ

บาดแผล อีกทั้งเมื่อทำาการเย็บบาดแผล

บนศพ พบว่าลักษณะบาดแผลมีการโค้ง

เว้า เมื่อนำาใบพัดเรือมาจำาลองหมุนเฉือน

ลงบนดินน้ำามันจะได้แนวเว้าโค้งใน

ลักษณะเดียวกัน และยังมีข้อมูลอ้างอิง

จากกรณีที่ต่างประเทศที่มีผู้เคราะห์ร้าย

ถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขา จะพบ

ว่าบาดแผลหลังการเย็บจะมีลักษณะเว้า

โค้งเหมือนของแตงโม 

“จึงเชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจาก

การถูกใบพัดเรือ ส่วนบาดแผล 2-22 

มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้ง 2 ข้าง มี

การจำาลองโดยการนำาใบพัดเรือมาทาบ

กับบาดแผลพบว่าระยะและขนาดของ

บาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัด

เรือทุกประการ โดยจังหวะการปั่นจะ

ทำาให้เกิดบาดแผลข้างซ้ายจะสัมพันธ์กับ

บาดแผลข้างขวา เมื่อได้มุมองศาที่ใบพัด

ที่ทำาให้เกิดบาดแผลบนศพ เชื่อได้ว่าเมื่อ

แตงโมตกน้ำาแล้วถูกใบพัดเรือปั่น โดย

ข้อสรุปแพทย์ผู้ชันสูตรได้สรุปสาเหตุการ

เสียชีวิตแตงโมว่าเสียชีวิตจากการขาด

อากาศหายใจจากการจมน้ำา”

ด้าน พล.ต.ท.จิรพัฒน์กล่าวว่า 

พยานหลักฐานเชื่อมั่นสั่งฟ้องว่ามีคน

กระทำาการประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่

ความตาย การตกเรือที่ท้ายเรือหรือมา

ฉี่ที่ท้ายเรือหรือไม่ มีพยานคือแซนคน

เดียว บอกว่าแตงโมมาเกาะขาและนั่ง

ฉี่ และมีพยานบนเรือเห็นว่าแตงโมเดิน

ไปท้ายเรือ แต่ตอบไม่ได้ว่าปัสสาวะหรือ

ไม่ แต่พยานหลักฐานทั้งหมดจะเห็น

ตามนี้ บวกกับภาพวงจรปิดน่าเชื่อว่ามี

บุคคลมาที่ท้ายเรือแล้วหายไป ประกอบ

บาดแผลที่เกิดขึ้นเข้ากับใบพัดเรือ ผู้

ชำานาญการให้ข้อมูลว่าเรือวิ่งที่ 8 นอต 

ถ้ามีคนตกเรือจะดูดเข้าไปหาเรือ แต่

ถ้าวิ่งที่ความเร็ว 10 นอตขึ้นไป ร่างจะ

กระเด็นออกไป จะตกท้ายเรือหรือหัว

เรือ ประเด็นอยู่ที่บาดแผลที่เกิดขึ้น เชื่อ

ว่าเกิดจากใบพัดเรือ ร่างกายตั้งแต่ศีรษะ

ลงมาไม่มีร่องรอยการถูกกระแทก 

“ไม่มีมูลเหตุจูงใจการฆาตกรรม 

ไม่พบคราบเลือดหรือสาเหตุ รวมทั้ง

สาเหตุอื่นๆ การจะเอาคนไปฆ่า การ

สืบสวนต้องมีมูลเหตุจูงใจการทำาร้าย

ร่างกาย ถ้าคิดว่าเป็นคดีฆาตกรรม ต้อง

มีฆาตกร ก่อนที่แตงโมจะตกน้ำาไม่กี่

อึดใจฆาตกรจะลงมือทำาได้ไง” ผบช.ภ.

1 กล่าว

ส่วน พล.ต.ท.ไพศาล วงศ์วัชร

มงคล  ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวถึงกลุ่ม

ที่ปั่นกระแสสร้างข่าวเท็จว่า เจ้าหน้าที่

จะนำามาพิจารณาดำาเนินคดีภายหลัง 

และก่อนหน้านี้มีทนายความคนหนึ่ง

ไปออกรายการทีวีช่องหนึ่ง ถ้อยคำาใน

รายการกล่าวเป็นเรื่องไม่เป็นความจริง 

ทำาให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน 6 

นายได้รับความเสียหาย ทั้งหมดจึงมอบ

อำานาจให้ ผกก.เมืองนนทบุรี ร้องทุกข์

ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ฐาน

ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และหมิ่นประมาทผู้

อื่นโดยการโฆษณา

จากนั้นตำารวจได้นำาตัวผู้ต้องหา

ทั้ง 6 คน พร้อมสำานวนความเห็นสั่งฟ้อง

กว่า 2,000 หน้า บรรจุในกล่อง 5 กล่อง                                                         

มอบให้กับพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี 

เพื่อมีความเห็นสั่งคดี

โดยนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดี

อัยการสำานักงานคดีอาญา ในฐานะ

โฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า 

หลังจากที่รับสำานวนมาจากตำารวจแล้ว 

จะให้อัยการจังหวัดนนทบุรีแต่งตั้งองค์

คณะอัยการขึ้นมา 3 คน เป็นผู้รับผิด

ชอบพิจารณาสำานวนในคดีนี้ เชื่อว่าจะ

สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 

วัน ส่วนผู้ต้องหาทั้ง 6 คน อัยการได้มี

ความเห็นอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว โดย

หลักทรัพย์เดิมในชั้นพนักงานสอบสวน

รายละ 200,000 บาท และใช้เงื่อนไข

เดิมในชั้นพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ จะ

มีนัดฟังคำาสั่งพนักงานอัยการในวันที่ 

27 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่สำานักงาน

อัยการจังหวัดนนทบุรี

ขณะที่นายเดชา กิตติวิทยานันท์ 

ทนายความ พร้อมนางภนิดา ศิระยุทธ

โยธิน มารดาของ น.ส.ภัทรธิดา เปิดเผย

หลังเข้าร่วมรับฟังการแถลงว่า พอใจ

การแถลงข่าวของตำารวจ แต่เนื่องจาก

เวลาน้อย ไม่ได้ถามรายละเอียดของคดี 

แม่คิดว่าข้อหาที่ตั้งเป็นไปตามเหตุการณ์

ที่ เกิดขึ้น แต่ที่ลึกกว่านั้นต้องรอทาง

อัยการ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้พูดคุยติดต่อ

ปอ หรือโรเบิร์ตหรือไม่ นางภนิดากล่าว

ว่า ได้ติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้

ถามเรื่องคดี เขาก็ตอบว่ายุ่งเรื่องคดี

อยู่ ซึ่งทางนั้นได้ตอบว่า คุกสิครับคุณ

แม่ ก็คงจะทราบว่าโดนข้อหาอะไรบ้าง                                                        

คงจะรับสภาพได้ “ส่วนเรื่องพิธีฌาปนกิจ 

ภายในเดือนหน้าจะจัดการให้น้อง 

เพราะน้องมาบ่นว่าหนาว เราเก็บเขาไว้

นานแล้ว ตอนนี้ต้องติดต่อเรื่องการจัด

พิธี ประกอบโลงศพ ซึ่งการเก็บไว้เป็น

ความพอใจของ FC ทุกคนปรบมือ วัน

นี้ทุกคนมากันบ้างหรือไม่ และยังเขียน

เรื่องที่ ไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องเป็นราว 

เป็นคอมเมนต์ที่ ไม่ดี ทำาให้เกิดความ

ปั่นป่วน ทำาให้คนรังเกียจแม่และทนาย 

ตอนนี้ ไม่เห็นเลยว่าคนไหนเป็น FC ของ

แตงโมมาฟัง” แม่แตงโมกล่าว

ส่วนทนายเดชากล่าวว่า ได้มีการ

พูดคุยกับตำารวจภาค 1 ตลอด แต่ที่

สงสัยคือจุดตกเรือ ตกอย่างไร ฉี่หรือ

เปล่า ท้ายเรือหรือหัวเรือ เป็นประเด็น

สำาคัญที่อยากได้คำาตอบ ในส่วนแสงและ

เงาห้วงเวลา วงจรปิด พยาน ทุกอย่าง

สอดคล้องกัน อีกอย่างเรื่องบาดแผลได้

คุยกับผู้การสืบภาค 1 เกิดจากอะไร มี

การทดลองทดสอบอย่างไร เชื่อว่าตกที่

ท้ายเรือ เพราะสอดคล้องกันทั้งเงาและ

แสง กล้องวงจรปิด จีพีเอส รวมถึงการ

ส่งข้อความโลเกชั่นตำาแหน่งสอดคล้อง

กันหมด.  

เลื่อนคดี ‘ธนิกานต์’ เสียบบัตรแทนกัน

สนามหลวง • ศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดี ป.ป.ช.ยื่นร้อง 

น.ส.ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

จากการเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เหรียญ

ราชรุจิ ร.10 ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม ข้อ 6-8, 11, 17 และ 27 ซ่ึง น.ส.ธนิกานต์ยื่นคำาร้อง

ขอแต่งต้ังทนายใหม่ เนื่องจากทนายคนเดิมขอถอนตัว ซ่ึงศาล

อนุญาต ต่อมาศาลอ่านกระบวนการพิจารณาให้คู่ความฟังว่า 

กรณีน้ียังเป็นคดีอาญาท่ีอัยการสูงสุด ยื่นฟ้องต่อศาลแผนกคดี

อาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ซ่ึงพฤติการณ์ของคดีมีข้อ

เท็จจริงเดียวกันกับคดีท่ี ป.ป.ช.ร้องต่อศาลฎีกา และมีพยานหลัก

ฐานชุดเดียวกัน โดยคดีอาญาของศาลฎีกาฯ ได้นัดตรวจพยาน

หลักฐานวันท่ี 26 พ.ค.น้ี และเร่ิมไต่สวนพยานคร้ังแรกวันท่ี 31 

พ.ค.น้ี ซ่ึงคู่ความท้ังสองฝ่ายเห็นตรงกันให้รอผลคำาพิพากษาคดี

อาญาให้เสร็จส้ินก่อน ศาลฎีกาจึงให้นัดพร้อมเพื่อฟังความคืบหน้า

คดีน้ีใหม่ในวันท่ี 16 ส.ค. เวลา 09.30 น.

นัดไต่สวนพยานคดีฮั้วประมูลโรงพัก 

กรุงเทพฯ • ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง ศาลนัดตรวจหลักฐานในคดีหมายเลขดำา อม.

22/2564 ที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, 

พล.ต.อ.ปทปี ตนัประเสรฐิ, พล.ต.ต.สจัจะ คชหริญั, พ.ต.ท.สรุยิา 

แจ้งสุวรรณ์, บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จำากัด และนายวิศณุ วิเศษสิงห์ กับพวก รวม 6 คน กรณีร่วม

ฮั้วประมูลโครงการสร้างโรงพักทดเเทน นายสวัสดิ์ เจริญผล 

ทนายความนายสุเทพ กล่าวภายหลังตรวจพยานหลักฐานว่า 

วันนี้มีข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันได้บางส่วน ซึ่งศาลก็บันทึกไว้

เเล้ว โดยศาลอนุญาตให้ฝ่าย ป.ป.ช.โจทก์ นำาพยานเข้าไต่สวน 

20 ปาก ส่วนฝ่ายจำาเลย นำาพยานเข้าไต่สวน 27 ปาก ประกอบ

ด้วย พยานนายสุเทพ จำาเลยที่ 1 จำานวน 5 ปาก, พยานจำาเลย

ที่ 2 จำานวน 10 ปาก, พยานจำาเลยที่ 3 จำานวน 5 ปาก, พยาน

จำาเลยที่ 4 จำานวน 3 ปาก เเละพยานจำาเลยที่ 5-6 รวมกัน 4 

ปาก โดยศาลกำาชับให้คู่ความส่งบันทึกถ้อยคำาเบิกความล่วง

หน้าก่อนวันนัด 15 วัน เเละให้ส่งคำาถามคัดค้านล่วงหน้า 7 วัน 

พรอ้มทัง้กำาหนดวนันดัไตส่วนพยานโจทกว์นัที ่2, 30 ม.ิย.เเละ 7 

ก.ย.65 และนัดไต่สวนพยานจำาเลยวันที่ 19, 21 เเละ 26 ก.ค. 

ตั้งเเต่ 09.00-16.00น.

แจงตั้ง ‘พรพิมล’ ผู้แทน กต.เมียนมา 

ทำาเนียบรัฐบาล • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์

ถึงการแต่งตั้งนางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในด้านสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาว่า เนื่องจากตนมีภารกิจจำานวนมาก ขณะที่

นางพรพิมลเป็นผู้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศเมียนมา จึงได้

แต่งตั้งให้การดำารงตำาแหน่งดังกล่าวเพื่อช่วยทำาหน้าที่แทนตน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมาได้ เพราะนางพรพิมลถือเป็นผู้ ใหญ่ 

เพราะมีตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง

ประเทศอยู่แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเน้นอะไรเป็นพิเศษ

ในเรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมา ส่วน ขอบเขตการทำางานนั้น ไม่ซ้ำา

ซ้อนหรือคาบเกี่ยวงานของใคร เพราะงานของกระทรวงการ

ต่างประเทศมีจำานวนมาก จึงต้องมีการกระจายงานหลายเรื่อง

ออกไปให้ช่วยกัน 

ยืดเว้น

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,194,684 ราย มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

3,999,541 ราย มียอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

28,019 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มี

ผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กทม. 

3,373 ราย, สมุทรปราการ 483 

ราย, บุรีรัมย์ 453 ราย, ชลบุรี 

446 ราย, นนทบุรี 429 ราย, 

ขอนแก่น 359 ราย, ศรีสะเกษ 

335 ราย, นครปฐม 321 ราย, 

สุรินทร์ 312 ราย และ ร้อยเอ็ด 

281 ราย

พล.อ .ประยุทธ์  จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภาย

หลังเป็นประธานการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.

ขยายมาตรการด้านภาษี เพื่อ

สนับสนุนรายจ่ ายการซื้ อชุด

ตรวจ ATK ของบริษัทต่างๆ ต่อ

ไปอีก 9 เดือน ของปี 2565 โดย

ยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นจำานวนทั้ง

สิ้น 50% ของรายจ่ายที่ซื้อชุด

ตรวจ ATK เพื่อรองรับการข้าม

ผ่านสถานการณ์ โควิด-19 ไปสู่

การเปิดประเทศ และฟื้นฟูเดิน

หน้าเศรษฐกิจต่อไป 

ด้านนายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี แถลงว่า  ที่ประชุม 

ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ว่า

ด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำานวน 

3 ฉบับ ซึ่งเป็นการขยายระยะ

เวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน

การบริ จาคเพื่ อแก้ ไขปัญหา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

มาตรการภาษี เพื่ อสนับสนุน

การนำาเข้ายา เวชภัณฑ์ และ

เครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 

สำาหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล 

ออกไปจนถึง 31 ธ.ค.66 และ 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนราย

จ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจน

ด้วยตนเอง จนถึง 31 ธ.ค.65 

ทั้งนี้ จะทำาให้รัฐสูญเสียรายได้

ภาษีรวมประมาณ 1,749 ล้าน

บาท แต่จะลดภาระภาษีแก่ผู้

ประกอบการ และสนับสนุนให้

ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามี

ส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนการ

ป้องกัน การระงับ และการยับยั้ง

การแพร่ระบาดโควิด-19 

ที่สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ. 

จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ 

สปสช. แถลงว่า สปสช.ร่วมมือ

กับธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ดำาเนิน

การแอปพลิเคชัน SPRING UP 

ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ

ครบวงจร และบริษัท กู๊ดด็อก

เตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

ในฐานะผู้ ให้บริการด้านการดูแล

สุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ

การแพทย์ทางไกล หรือเทเลเมดิ

ซีน ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียว 

ตามแนวทางผู้ป่วยนอกและแยก

กักตัวที่บ้านหรือ เจอ แจก จบ 

ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้

ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและได้รับยา

อย่างรวดเร็วผ่านแอป SPRING 

UP โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วัน

ที่ 26 เม.ย.นี้เป็นต้นไป เบื้องต้น

เฉพาะพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

ก่อน ซึ่งครอบคลุมสิทธิบัตรทอง 

30 บาท, สิทธิข้าราชการ และ

สิทธิพนักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สามารถใช้บริการ

ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ยังไม่

ครอบคลุมสิทธิประกันสังคม 


